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|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เมินพวกไล ลั่นไมกลัว

อะไรทั้งสิ้น เหน็บอยาไปฟงไอพวกไมมีชาติ 

“ไพบูลย” เช� อศาล รธน.ใชเวลาตีความปม

วาระนายกฯ 8 ป นาน 4-5 เดือน “หมอระ

วี” นอมรับมติ กมธ. เคาะสูตรคํานวณหาร 

100 แตขออยาเพิ่งนับศพทหาร “พิเชษฐ” 

ดิ้นอุทธรณ โทษ “บิ๊กปอม”

เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พ.ค.                                                       

ตามเวลาทองถ่ินสหรัฐอเมริกา ท่ีหอง George                                                              

Washington โรงแรม St. Regis พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม พบปะชุมชน

ไทยในสหรัฐอเมริกา ระหวางการเดินทาง

เยือนสหรัฐ ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน-                                                                    

สหรัฐ (สมัยพิเศษ)

วอชิงตัน • “ประยุทธ” ยันเยือนสหรัฐ 

ไมใชเลือกขาง หลักการคือไมขัดแยงกับใคร                

ท้ังส้ิน ชวงเชาลุยอาคารรัฐสภากอนพบภาค                                                     

เอกชนมะกัน ชวงเย็นหารือรัฐมนตรีกลา 

โหมกอนดินเนอรกับ “ไบเดน” ยาหอมสัม 

พันธยาวนาน พรอมเชิญชวนมาลงทุนใน

ไทยและอาเซียนเพ� อยุคเน็กซนอรมอล 

เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พ.ค. 

ตามเวลาทองถ่ินสหรัฐอเมริกา ท่ีหอง George                                                           

Washington โรงแรม St. Regis พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม พบปะชุมชน

ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยกลาวตอนหนึ่งวา               

วันน้ีเดินทางมาประชุมอาเซียน-สหรัฐ (สมัย

พิเศษ) หลายคนก็จับตาวานายกฯ จะมาพูด

อะไร จะไปอยูขางไหน จะไปอยูอะไรกับใคร 

เราจะไปอยูขางใคร ก็ตองทําใหดีที่สุด ทํา

อยางไรประเทศของเราจะไมเสียหาย แต

ขณะเดียวกันก็ตองเคารพกติกาของเขาดวย 

นั่นคือหลักการของเรา ไมขัดแยงกับใครทั้ง

สิ้น ตองวาไปตามหลักการ

ยโสธร • “หมอปลา-น้ําฟา” ขอโทษแลว  

รับผิดพลาดเรื่องข้อมูลอาการป่วยหลวงปู่

แสง เกจิช� อดัง แตซัดตอเปนเหย� อพระพี่

เลี้ยง ลูกศิษยเช� อไมใช 50 กวาลานเพราะ

มีคนเอามาใหทั้งวัน “เฉลิมชัย” เตือนอยา

หาวมากเกินไป อยาบุกจนขาดสติ ดังแลว

ดับมีเยอะแยะ ตองระมัดระวังไอนอง

จากกรณีนายจีรพันธ เพชรขาว หรือ 

หมอปลา เจาของฉายามือปราบสัมภเวสี                                                         

พรอมทีมส� อมวลชน ไดเขาตรวจสอบภายใน

ที่พักสงฆดงสวางธรรม ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว 

จ.ยโสธร หลังมีคนรองเรียนพรอมนําคลิป

วิดีโอที่หลวงปูแสง ญาณวโร อายุ 98 ป     

ลวนลามและจับหนาอกหญิงสาว และปลอย

คลิปนี้ผานโซเชียล จนลาสุดมีกระแสตีกลับ

นั้น

ลาสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 

ปตท.ผนึกพันธมิตร

เสริมแกรง

จิตสํานึกตํารวจ

ไทยโพสต • สถานการณ โควิดดีขึ้นเร� อย 

พบผูติดเชื้อรายใหม 7,779 ราย เสียชีวิต 

56 ราย “สธ.” เตรียมชง ศบค.ปรับลด

เกณฑเตือนภัยเหลือระดับ 2 สถานบันเทิง

ผับ-บารกลับมาเปดไดหมด เวนกลุม 608 

งดรวมกิจกรรมรวมกลุม ออกนอกประเทศ

ตองกักตัว “บิ๊กตู” หวง นร.เปดเทอม สั่ง

โรงเรียนมีมาตรการดูแล 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 15อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9313

อิสรภาพแหงความคิด

สธ.ชงเปดหมด

หามเฉพาะ608

นายกฯหวงเด็ก

14

6

3หนา...

หนา...

หนา...

ระอุ! รัสเซียขูจะตอบโต

ถาฟนแลนด, สวีเดน

เขา NATO

ปติ‘ในหลวง-ราชินี’เสด็จฯพิธีแรกนา
สนามหลวง • ในหลวง-พระราชินี  เสด็จฯ ทรงประกอบพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจําป 2565 พระยาแรกนาเสี่ยงทายไดผานุง 

4 คืบ พระโคกินน้ํา-หญา-ถั่ว-เหลา คาดน้ําทามาก  “ผลาหาร-ภักษาหาร-

มังสาหาร” อุดมสมบูรณ เศรษฐกิจรุงเรือง  

เม� อวันศุกรที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 08.37 นาฬ�กา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระท่ีน่ัง พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา

วัชรราชธิดา ไปยังพิธีมณฑลทองสนามหลวง เน� องในพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ

ลดดูหมิ่นสร้างความเกลียดชัง

สังคมตรวจสอบ-บังคับใช้กม.

ม้ผู้นำากองทัพจะถูกฝ่ายท่ีเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตย

กระหน่ำาโจมตีในโลกโซเชียลตามคาด แต่ในทางกลับ

กันก็ได้รับกำาลังใจจากฝ่ายที่ปกป้องสถาบันอยู่ไม่น้อย

กับการออกมาแสดงท่าทีตอบโต้การกระทำาที่ส่อเจตนาล้อ

เลียนบุคคลอื่นด้วยการใช้พื้นที่ โฆษณาเผยแพร่สู่สาธารณะ 

นอกจากนั้นกองทัพยังไม่ได้ก้าวล่วงสิทธิ เสรีภาพของกำาลัง

พลในการซื้อขาย สั่งสินค้าในแพลตฟอร์มที่ตกเป็นข่าว และ

ยืนยันการทำาหน้าที่ของกองทัพตามกฎหมายในการพิทักษ์

รักษาสถาบันของชาติที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

บริหารราชการหน่วย 

จากปฏิกิริยาดังกล่าว ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

แสดงถึงความมุ่งมั่นในการตรวจสอบ แต่ก็ทำาด้วยความ

ระมัดระวัง ด้วยการใช้มาตรการขอความร่วมมือเป็นอันดับ

แรกเพื่อไม่เร่งเร้าสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้ง เช่นล่าสุด

ตำารวจได้ออกมาเตือนการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

หลังจากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่กระทบต่อ

สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น ทั้ง

ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอ เช่น การล้อ

เลียนในสภาพร่างกายหรือความพิการของบุคคลอื่น ฐานะ

ทางการเงิน ฐานะทางสังคม ตลอดจนแนวคิดทางการเมือง

ของบุคคลอื่น 

พร้อมงัดเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอื่น ตามหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย

ชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ระบุว่า 

ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยปราศจากการแบ่งแยก เชื้อชาติ 

ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พื้นเพทาง

ชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือความพิการทางร่างกาย 

ต้องไม่แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือ

การสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ และ

การใช้สิทธิและอิสรภาพ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อจำากัดเพียง

เท่าที่มีกำาหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น 

พร้อมย้ำาให้ประชาชนคิดก่อนโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลใน

สื่อสังคมออนไลน์ หรือหากโพสต์หรือแชร์ไปแล้วจะมีบุคคล

อื่นได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังหรือ

ไม่ และควรศึกษาทำาความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การโพสต์การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่

จะไม่ละเมิดกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่อง

หมิ่นประมาท พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เรื่องการนำาเข้า

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 14 หรือ

การนำาเข้าภาพผู้อื่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการตัด

ต่อดัดแปลง ทำาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 16 

เป็นต้น

ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกมา

แสดงท่าทีว่า แม้บริษัทจะได้ออกมาขออภัยในความผิดพลาด

และไม่รอบคอบ รวมทั้งผู้จัดทำาคลิปอ้างว่าไม่มีเจตนาในการ

ล้อเลียนหรือพาดพิงบุคคลใดก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวถือเป็นบท

เรียนของภาคธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (Influencer) 

ในการจัดทำาสื่อที่ต้องคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ

สนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดำาเนินธุรกิจ

อย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติด้วย

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำาให้เห็นว่าการแสดงออก

ทางสิทธิเสรีภาพ ในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆ นั้นไม่ได้

มีแค่กฎหมายในการกำากับไม่ให้ล้ำาเส้น เลยเถิด รุกล้ำา สิทธิ

เสรีภาพของผู้อื่น แต่ยังมีกรอบของสังคมที่จะเป็นส่วนในการ

ถ่วงดุล วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกด้วยการดูหมิ่นผู้อื่น ใน

เรื่องความแตกต่าง ด้อยค่า บุคคลที่เป็นที่รักและศรัทธาของ

กลุ่มคนสังคม รังแต่จะทำาให้ความขัดแย้ง แตกแยก เกลียด

ชังขยายวงมากขึ้น.

คาดว่าการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ จะเสร็จ

ประมาณเดือน ก.ย. หรือ ต.ค.65 และเชื่อว่าปมนายกฯ 

8 ปี จะไม่กระทบกับกฎหมายลูก ทั้งนี้ หากจะยื่นให้ศาล

รัฐธรรมนูญตีความ จะต้องยื่นหลังวันที่ 24 ส.ค. และคิดว่าผู้ที่

จะยื่นคือ ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยเมื่อยื่นแล้วคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะใช้กระบวนการพิจารณาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือน หรือหลัง

เดือน ม.ค.2566 จึงจะมีคำาวินิจฉัยออกมา.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน  

ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ากได้พิจารณาสถานการณ์โลกวันนี้ จะพบหลากหลาย

ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเติบโตก้าวหน้าของประเทศ ไปจนถึงการดำาเนินชีวิต

ของผู้คนหลายมิติทีเดียว เรียกว่าเป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิด

ขึ้นนั้น-ส่งผลอย่างทั่วถึงแบบชีวิตในชุมชนโลก 

หรือ one world ไปแล้ว!

ปมปัญหาที่ผู้คน-สังคมเผชิญอยู่วันนี้ส่ง

ผลทั้งตรง-ทางอ้อม ต่อการดำาเนินชีวิตปัจจุบัน

มาก! 

ประการแรก การเผชิญกับการเปลี่ยน

ผ่านของเทคโนโลยี-ความก้าวหน้ายุคใหม่ ที่วัน

นี้สังคมไทยจำาเป็นต้องเร่งปรับตัวพัฒนา-สร้าง

ความก้าวหน้าให้ทันโลก ขับเคลื่อนสร้างสิ่ง

แวดล้อมใหม่เพื่อเข้าสู่สภาพการเรียนรู้ใหม่ให้

กับผู้คน-สังคมในทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ 

ความก้าวหน้าที่มีอนาคต ในการที่จะก้าวฝ่า

สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

ให้เคลื่อนสู่ความก้าวหน้าใหม่ ที่มีศักยภาพใน

การปรับตัวและสังคมโดยรวม สู่อนาคตที่เท่า

ทันโลกที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตลอด

เวลาให้ได้! 

ประการที่ 2 การเผชิญวิกฤตการณ์ โรค

ระบาด ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การดำาเนินชีวิต-การงาน

จนถึงการศึกษา ที่การบริหารบ้านเมืองจำาเป็นต้องจัดปรับการเรียนรู้ใหม่ 

ที่จะช่วยสร้างความอยู่รอด-เข้มแข็งให้กับผู้คนและสถาบันทางเศรษฐกิจ-

สังคม ซึ่งวันนี้กำาลังเผชิญชะตากรรมที่ไม่ปรารถนาอย่างทั่วถ้วน ส่ง

ผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ การขาดงาน-ตกงาน-ไม่มีงานทำา สังคม 

การต้องปรับตัว-ปรับวิถีชีวิตใหม่-การปกป้องให้พ้นจากภัยโรคระบาดที่

คุกคาม ตลอดจนถึงการดิ้นรนในชีวิตแต่ละวัน-ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน

การเฝ้าระวังตัว ซึ่งล้วนเป็นสภาพที่ทุกผู้คนกำาลังเผชิญปัญหาหนักหน่วง

ทุกวันนี้-ที่เป็นเหมือนกันทั้งโลก!

ประการที่สาม สภาพการจัดปรับตัวของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ จาก

ความขัดแย้งระหว่างมหาอำานาจผู้เคยครองโลกมาก่อนอย่างอเมริกากับ

กลุ่มนาโตที่เผชิญกับฟากฝั่งรัสเซีย ประเทศที่มีพัฒนาการทางการทหาร

มาต่อเนื่องหลังสิ้นยุคสงครามเย็น-เป็นพันธมิตรที่ดีกับจีน-มหาอำานาจ

ใหม่ทางเศรษฐกิจและอินเดียที่มีความเก่งด้านเทคโนโลยียุคใหม่กับการ

แพทย์ ฯลฯ ความขัดแย้ง-ยั่วยุของฝั่งอเมริกา-นาโตได้ทำาให้เกิดสงคราม

รัสเซีย-ยูเครนขึ้น! ความขัดแย้ง 3 ความพยายามขยายอิทธิพลของ

มหาอำานาจเก่าได้แบ่งฝักฝ่ายประชาคมโลกออกเป็น 2 ฟากฝั่ง! มิตร-

กับ-ศัตรู ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจัด

ปรับดุลยภาพทางภูมิรัฐศาสตร์-ภูมิเศรษฐกิจขึ้นใหม่อย่างมีนัยสำาคัญ ส่ง

ผลกระทบต่อความพอเพียงของสินค้าในการดำารงชีวิต ราคาสินค้า และ

ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและบริการ ที่มีผลต่อชีวิตเศรษฐกิจ สังคม 

และการปรับตัวครั้งใหญ่ในกระแสภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ที่ทำาให้สังคมไทย

ต้องก้าวเดินให้เป็นตัวของตัวเองอย่างระมัดระวัง!

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก ใน

สังคมไทยเองก็มีเหตุการณ์กระหน่ำาซ้ำาสร้างปัญหาขึ้นตลอดเวลา ล้วน

ดูจะไม่เป็นคุณ-ไม่ช่วยให้ผู้คน-สังคมปรับตัวเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้

เลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีความขัดแย้งภายในสังคมไทย ที่ก่อรูปขยาย

ผลกลายเป็นความเคลื่อนไหว-ขัดแย้งเชิงการเมือง-ความเคลื่อนไหว

ทางสังคมที่มีมิติความคิดเรื่องรุ่นคน แฝงฝังอยู่ในความขัดแย้งที่เกิด

ขึ้น! ทุกความเคลื่อนไหวล้วนก่อผลกระทบด้านลบต่อผู้คน-สังคมมาก

ทีเดียว

ด้านการบริหารประเทศและแนวคิด-มุมมองทางการเมือง เป็น

เรื่องที่อยู่ในช่วงเวลาของการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง ที่มีปม

ความขัดแย้งบ่มเพาะ-ซ้อนทับอยู่ในความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลาก

กลุ่ม ซึ่งล้วนมองไม่เห็นมิติที่เป็นพันธสัญญา-ความมุ่งมั่นทางการเมืองที่

มีเป้าหมายในการที่จะสร้างความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลง-ปรับตัวทันโลก 

ในทุกความเคลื่อนไหวที่มีขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการช่วงชิงขัดแย้งทางการ

เมืองที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลดีต่อบ้านเมืองเลย!!!

ด้านปัญหาสังคมรายวันที่ปรากฏขึ้นสะท้อนให้เห็นความอ่อนแอ 

อ่อนด้อย ป่วยไข้ของผู้คน-สังคมอย่างน่าวิตก! ไม่ว่ากรณีความเชื่อของ

ผู้คน-สาวกของลัทธิพระบิดา ที่มีเหตุเกิดที่เขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทำาให้คน

ค่อนประเทศช็อก-ฉงนว่า ยังมีผู้คน-ความเชื่อ-และลัทธิเช่นนี้อยู่ในโลก

นี้อีกหรือ แม้กาลเวลาของโลกวันนี้เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 

21 แล้วก็ตาม!

หรือกับกรณีความตกต่ำา-ขัดแย้ง-ล้มเหลวในข่าวคาวที่ปรากฏ

อยู่เป็นประจำาวัน จากสารพัดสื่อ-มากปรากฏการณ์-ที่สื่อสารความขัด

แย้งของกลุ่มความคิดต่างๆ ในหลายข่าว

ดังต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น! หรือจากการปฏิบัติ

ตัวของสงฆ์บางรูป-จากบางวัด ที่สะท้อนให้

เห็นถึงความตกต่ำา อ่อนแอ ป่วยไข้ ขาดการ

ตรวจสอบ มีการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เป็น

ไปตามบทบัญญัติแห่งการครองตนของสงฆ์ 

ฯลฯ ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้คน-สังคมมาก

หลายกรณี ฯลฯ 

ไม่นับเรื่องการก่ออาชญากรรมต่างๆ 

ในสังคมทั้งแบบดั้งเดิม-จนถึงอาชญากรรม

ยุคใหม่ไฮเทค ที่ใช้ โซเชียลมีเดียต้มตุ๋นกัน

อย่างกว้างขวาง ปัจจัยภายในทางสังคมที่

เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ ล้วนส่งผลลบต่อ

การพัฒนาความคิด-ความก้าวหน้าอย่างมี

นัยสำาคัญ!

การปรับพื้นฐานการพัฒนาคน-

พัฒนาการศึกษาท่ามกลางความแปรปรวน-

ป่วยไข้ของสังคมวันนี้ ไม่อาจพึ่งพาระบบ

โรงเรียนโดดๆ อีกต่อไป ต้องมีการบริหารจัดการที่สร้างการพัฒนาหลาก

มิติ-ทุกด้านตั้งแต่ในครัวเรือน ชุมชน สังคม จนถึงสถาบันการศึกษา 

ฯลฯ โดยการบริหารจัดการศึกษาใหม่ ต้องไม่อิงอยู่แค่อำานาจ-คำาสั่งตาม

ระบบราชการ แต่ต้องเป็นการจัดการที่สร้างการมีส่วนร่วม-มีความเสมอ

ภาค-มีนวัตกรรมสร้างการเรียนรู้เท่าทันโลก ช่วยเยียวยาความป่วยไข้ให้

ผู้คน-สังคมคู่ไปด้วยกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล-เข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีศักยภาพพอที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วม 

สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และเยียวยาสังคม-ผู้คนได้

ในขณะเดียวกัน มิติการบริหารจัดการแบบเก่าๆ ที่ยึดกฎระบียบ-อำานาจ 

เป็นความล้าหลังที่ไม่ช่วยสร้างอนาคตได้เลย!!!.

งจะมีผู้คนจำานวนไม่น้อย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ใน

พื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต่างให้ความสนใจ และ

ติดตามสถานการณ์ความไม่

สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ว่า หลังวันที่ 14 พฤษภาคม 

ซึ่งครบกำาหนดตามสัญญา

การ หยุดยิง ระหว่าง

ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

บีอาร์เอ็น กับ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ที่เป็นการ 

ลงนาม ระหว่าง พล.อ.วัลลภ 

รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูด

คุยสันติสุข ฝ่ายไทย กับ นายหิพนี 

มะเระ หัวหน้าคณะ เจรจาสันติภาพ ที่

เป็นตัวแทนของ บีอาร์เอ็น ว่า หลังจากนี้สถานการณ์ของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้จะเดินต่อไปทางไหนและอย่างไร เช่น กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า จะปล่อยให้คนทำาผิดกฎหมายที่มี หมายจับ ที่มีคดี

ฆ่าคน วางเพลิง ให้สามารถเดินกัน เพ่นพ่าน ในพื้นที่ โดยไม่มีการ

ตรวจค้นและจับกุม หรือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับคนทำาผิดกลุ่มนี้ 

ซึ่งทำาผิดในข้อหาฆ่าคน ซ่องโจร และเป็น ขบถ ต่อแผ่นดินหรือไม่ 

รวมทั้ง แนวร่วม ในส่วนที่ก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวในหน่วย

ทหาร ในศูนย์ซักถาม และถูกปล่อยตัวให้เป็น อิสระ เพื่อกลับไปอยู่

กับครอบครัว ในห้วงของเดือน รอมฎอน แนวร่วมกลุ่มนี้ยังจะต้อง

ถูกนำามา สอบสวน ต่อไปหรือไม่อย่างไร 

เพราะไม่มีรายละเอียดจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลง

ให้ประชาชนได้รับทราบ มีแต่ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ 

พูดคุยสันติสุข เท่านั้น ที่แถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบว่า มีการ 

เตรียมที่จะไป พูดคุย กับตัวแทนของ บีอาร์เอ็น เพื่อสานต่อ ภารกิจ 

ของการสร้าง สันติภาพ ต่อไป  

โดยการยึดถือความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในห้วงของเดือน รอม

ฎอน ที่เป็นไปตามการลงนามการ หยุดยิง ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ที่

เป็นไปได้จริง เพราะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกิดขึ้น

เพียง 2 เหตุ ซึ่งหากสังเกตจาก บริบท ของทั้งคณะพูดคุยสันติสุข 

และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะเห็นว่าทั้ง 2  ฝ่ายมีความพึงพอใจ

กับสถานการณ์ในห้วงของเดือน รอมฎอน เป็นอย่างยิ่ง 

และเป็นความพึงพอใจที่อาจจะไม่สนใจในสถานการณ์การ

รวมตัวกันนับหมื่นคนของ เยาวชน ใน 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอ

ของ จ.สงขลา ด้วยการประกาศให้การชุมชุมครั้งนี้เป็น วันเยาวชน

ปาตาน ีในพื้นที่ จ.ปัตตานี ที่มีกิจกรรมหลายอย่างที่ หมิ่นเหม ่กับ

ความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลังจากการรวมตัวจัด

กิจกรรมของ เยาวชนชาย ที่เรียกว่า เปอร์มูดอ และไม่กี่วันถัดมา

ก็มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของ เยาวชนหญิง ที่เรียกว่า 

เปอร์มูดี เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส อีกครั้ง 

และยังมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวัน รายอแน หรือ

หลัง 6 วัน จากวัน ฮารีรายอ ที่ปรากฏ แนวร่วม จำานวนหนึ่งได้นำา

ธงที่เป็น สัญลักษณ์ ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ไป

ปักไว้บน หลุมฝังศพ ของ กองกำาลังติดอาวุธ ของขบวนการ บีอาร์

เอ็น ซึ่งถูก ทหารวิสามัญ ในการต่อสู้กันบนเทือกเขาตะเว ต.บอ

งอ อ.ระแงะ และถูกนำามาฝังไว้ที่ กุโบร์ (สุสาน) ที่หมู่บ้าน ไอบา

ตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งศพของ กองกำาลังติดอาวุธ 

ทั้ง 5 ศพ ถูกยกย่องให้เป็น วีรบุรุษ หรือ นักรบผู้พลีชีพ เป็น ชะฮีด มี

การประกอบพิธีฝัง โดยไม่มีการ อาบน้ำาศพ และมีผู้คนร่วมพิธี แห่แหน 

อย่างล้นหลาม เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ เยาวชนชาย หรือ เปอร์

มูดอ ที่ร่วมชุมชนที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ก็มีกิจกรรมในการเดิน

ทางไป เคารพศพ ของ กองกำาลังติดอาวุธ ที่ถูก ทหาร ทำาการ 

วิสามัญ ใน กุโบร์ อ.สายบุรี เช่นกัน ผิดกันเพียงไม่มีการ 

ปักธง ของ บีอาร์เอ็น บนหลุมศพเท่านั้น 

ทั้งหมดไม่ผิดกฎหมาย ทั้งการชุมชุม การประกาศให้

มีวัน เยาวชนปัตตาน ีก็ดี การ ปฏิญาณตน เพื่อ ต่อสู้กับผู้

รุกราน เพื่อ ปกป้องอัตลักษณ์ ก็

ดี แม้แต่การไปเคารพศพ ของ กอง

กำาลังติดอาวุธ ซึ่งตามกฎหมายไทย ผู้

ตายเป็น คนร้าย ก็ไม่ผิดกฎหมาย การนำา 

ธงของบีอาร์เอ็น ไปปักบนหลุมศพผู้ตายก็

ไม่ผิดกฎหมาย เพราะ ผู้ตาย เป็นสมาชิก

ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์

เอ็น จริง 

แต่...สิ่งที่ต้อง พิจารณา คือ การ 

ยกย่อง ผู้ที่เป็น คนร้าย เป็น ขบถ เพื่อ

แบ่งแยกดินแดนมีความ เหมาะสม หรือ

ไม่ และการแสดงออกเช่นนี้เป็น ตัวอย่าง 

ของ เยาวชน ที่จะมีการ เอาอย่าง หรือ

ไม่ ประเด็นนี้ต่างหากที่เป็นประเด็น

ที่ ผู้จัด หรือ องค์กร ที่ บริหารจัดการ 

ให้เกิดการ ชุมนุม ของ เยาวชนปา

ตาน ีทั้งที่เป็น เปอร์มูดอ และ เปอร์มู

ดี ต้องมีการ ทบทวน ใน กิจกรรม ที่

เกิดขึ้นว่า หมิ่นเหม ่และมีผลกระทบกับ

สถานการณ์ของความ มั่นคง หรือไม่ 

เพราะที่ผ่านมา องค์กรที่

เป็น ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น ได้มีการ ปลูกฝัง ทั้งในเรื่อง 

ประวัติศาสตร์ และ ศาสนา โดยการ บิดเบือน เพื่อให้เกิดความ เห็น

ต่าง กับรัฐมาโดยตลอด ซึ่งมีทั้งการกระทำาโดยเปิดเผย และ ซ่อน

เร้น และ กิจกรรม ล่าสุดของ เยาวชน ที่เกิดขึ้น เชื่อได้อย่างไรว่าจะ

ไม่มีอะไรที่ ซ่อนเร้น อยู่เบื้องหลัง 

อย่างน้อยที่เกิดขึ้นแล้ว และเห็นอย่างเด่นชัด หลังการจัด 

กิจกรรม ที่เกิดขึ้น ทั้งของ เปอร์มูดอ และ เปอร์มูดี คือ การ กระทบ

กระทั่ง ระหว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และผู้ที่เข้าร่วม กิจกรรม 

ตั้งแต่การที่เจ้าหน้าที่ ตั้งจุดตรวจ และการติดตามตรวจสอบเพื่อให้

ทราบถึงข้อเท็จจริง หัวหน้ากลุ่ม ในการจัด กิจกรรม ในหมู่บ้าน ตำาบล 

อำาเภอ และจังหวัด ซึ่งมีอยู่ 40-50 กลุ่ม ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้เกิด

ขึ้น มีการใช้ ไอโอ โจมตีเจ้าหน้าที่อย่างมากมาย ซึ่งลักษณะนี้คือการ

สร้างความ เกลียดชัง ให้เกิดขึ้นระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะ ทหาร 

กับกลุ่ม เยาวชน ชาย-หญิง ที่เป็น เชื้อไฟ ที่ถูกจุดขึ้นแล้ว และรอวันที่

จะ โชนแสง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

 และหลังวัน รายอแน เพียง 2 วัน ก็มีการ แขวนป้ายผ้า และ 

ทิ้งใบปลิว ที่สะพานโซะโมะ ต.ตะปิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี มีข้อความ

ว่า พร้อมจะสู้กับสยามทุกรูปแบบ รอเพียงคำาสั่งจาก 5g เท่านั้น ซึ่งคำา

ว่า 5g เป็นที่รู้กันว่าเป็น สัญลักษณ์ ขบวนการ พูโล 5g ที่มี นายคัส

ตูรี มะห์ โกตา เป็นผู้นำา และมีองค์กรต่างชาติองค์กรหนึ่งให้การ หนุน

หลัง และก่อนหน้านี้ในห้วงเดือน รอมฎอน ที่ผ่านมา พูโล 5g ก็ได้มี

การก่อการร้ายด้วยระเบิดแสวงเครื่อง ที่ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

ทำาให้คน ไทยพุทธ ในพื้นที่เสียชีวิต 1 ราย และ ทหาร บาดเจ็บ

สาหัส 3 ราย ซึ่งคนเจ็บทั้งหมดยังนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ. 

การก่อเหตุด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง และการ แขวนป้าย

ผ้า เพื่อแสดง สัญลักษณ์ ของ พูโล 5g เดือนเดียว 2 ครั้ง ในพื้นที่ 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ในพื้นที่ สายบุร ีมี แกน

นำา และมี สมาชิก ของขบวนการเคลื่อนไหวอยู่ แต่ก็น่าแปลกที่จาก

การก่อเหตุครั้งแรกจนถึงครั้งที่ 2 ที่

ห่างกัน 1 เดือน เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย 

ไม่มี เบาะแส ในการ จับกุม ผู้ก่อ

เหตุ หรือผู้ที่ต้องสงสัยแม้แต่คนเดียว 

นี่ก็อาจจะเป็นอีก จุดบอด 

หนึ่งของ งานการข่าว ทั้งในพื้นที่

และโดย ภาพรวม ที่ยังไม่สามารถ 

เข้าถึง ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ

กลุ่มขบวนการในพื้นที่ ต้องรอให้

ฝ่ายตรงข้าม เคลื่อนไหว ก่อน เจ้า

หน้าที่จะ รับรู้ และ หาข่าว ตาม

หลัง และจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง โดย

เฉพาะความเคลื่อนไหวของ แกน

นำา บีอาร์เอ็นใน มาเลเซีย ที่กลาย

เป็น จุดอ่อน ของหน่วยงานความ

มั่นคง ทั้งที่ กองทัพ มี งบการ

ข่าว ปีละ 1,000 กว่าล้าน แต่

งาน การข่าว กลับเป็น เป็ดง่อย ก็

คิดเอาเอง พูโล 5g ก่อเหตุ 2 ครั้ง 

ในเวลา 30 วัน ใน อ.สายบุรี 

วันนี้หน่วยงานความมั่นคงยัง 

มะงุมมะงาหรา ไม่รู้ว่า แนวร่วม เป็นใคร อยู่ที่ไหน ดังนั้นก็อย่าหวัง

ว่า หน่วยข่าว จะ เข้าถึง กลไก ความเคลื่อนไหว และแผนงานของ 

เปอร์มูดอ และ เปอร์มูดี เพราะต้องรอให้ เยาวชน เหล่านี้ ปฏิบัติ

การ ก่อนจึงจะรู้ ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงอาจจะ สายเกินไป แล้วนั่นเอง 

และปิดท้ายด้วย เรื่องคำา พิพากษา ของศาล จ.สงขลา ในคดี

การ เสียชีวิต ของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ในค่ายทหาร ขณะเข้า

สู่ขบวนการ ซักถาม โดยภรรยาพร้อมญาติๆ ผู้ตาย เอ็นจีโอต่างเชื่อ

ว่าถูก ซ้อมทรมาน ซึ่งศาลได้มีคำา พิพากษา แล้วว่า การตายของ 

อับดุลเลาะ เป็นการตายเพราะ ขาดอากาศ หายใจ ที่ไม่มีการ ซ้อม

ทรมาน เป็นไปเช่นเดียวกับการยืนยันของ แพทย์ ที่ทำาการ ชันสูตร

ศพ ก่อนหน้านี้ 

ในทาง กฎหมาย เรื่องของ อับดุลเลาะ จบแล้ว แต่ใน

ความ รู้สึก ของญาติ ของคนในพื้นที่ ของเอ็นจีโอยังไม่จบ น้อม

รับ คำาตัดสิน แต่ ไม่เชื่อ และยังจะนำาไปสู่ประเด็นอื่นๆ ในพื้นที่ 

และแน่นอนคือ เหยื่อ อัน โอชะ ทาง การเมือง ของ บีอาร์เอ็น 

ในการนำาไปทำา ไอโอ โดย ปีกทางการเมือง ที่เป็นการ ทำาลาย 

ขบวนการ ยุติธรรม ของรัฐไทย.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

จับตาสถานการณ์ ‘ไฟใต้’ 

หลังหมดสัญญา ‘หยุดยิง’ 
ค

แ

ห

การดิ้นรน-เอาตัวรอดของการพัฒนา-

ยกระดับคุณภาพคนในบ้านเมืองยุคเปลี่ยนผ่าน!!!
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3บทความ-ในประเทศ

งแต่เหล่าทัพ ท้ังกองทัพบก กองทัพอากาศ และ

กองทัพเรือ ออกมาบอยคอตลาซาด้า (Lazada)  จากการ

ท่ีแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ลาซาด้า ได้นำาเสนอ

โฆษณาด้านการตลาดในลักษณะท่ีก้าวล่วงสถาบัน บ่อนทำาลาย 

และกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างร้ายแรง

จนไปถึง เสนาธิการทหารบก พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ 

มีหนังสือส่งถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบก

ท่ัวประเทศ 

เน้นย้ำาข้อส่ังการ ผบ.ทบ/ผบ.ศปก.ทบ. ไม่อนุญาตให้มีการ

ส่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของ ลาซาด้า ในพ้ืนท่ี บก.ทบ. และ

หน่วยทหารของ ทบ. รวมท้ังห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ 

ของ ทบ. ใช้บริการส่ังสินค้าจากแพลตฟอร์มของบริษัทดังกล่าว 

หากฝ่าฝืน ผบ.หน่วยต้องรับผิดชอบ!!!

ก็รอดู “เหล่าตำารวจ” จะออกมาท่าไหน จะทำาอย่างไร

กับกรณีน้ี จะร่วมบอยคอต “ลาซาด้า” กับกองทัพด้วยหรือไม่ 

อย่างไร???

สุดท้าย “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

ก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง!!!

“ในส่วนของตำารวจ มี 2 สถานะ 1.ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

2.ประชาชนท่ัวไป ทางผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ อยากให้กำาลัง

พลท่ีมีอยู่ 2 แสนกว่าคนรวมถึงประชาชน ถ้ารู้สึกว่าเหตุการณ์

ลักษณะแบบน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีรับไม่ได้ก็ควรมีวิธีการปฏิบัติกับ

แพลตฟอร์มเหล่าน้ี คงไม่ต้องมีคำาส่ังไปห้ามปรามเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ 2 แสนกว่าคน เนื่องจากการไตร่ตรองการซ้ือสินค้าใน

ลักษณะน้ีท่ีไหนก็มี”

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ถ่ายทอดจุดยืนต่อกรณีลาซาด้าของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ และ “ผบ.ป๊ัด”

เสียบดอกไม้ชื่นชม!!!

เห็นด้วยอย่างย่ิงกับส่ิงท่ี “ผบ.ตร.” นำาพาทิศทาง  “ตำารวจ” 

คร้ังน้ี 

เพราะต้องไม่ลืม “ทหาร” กับ “ตำารวจ” มีข้อแตกต่างกัน

จุดยืนของกองทัพ ตามท่ี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 

ผบ.ทบ. บอกไว้ “กองทัพมีจุดยืนในการปกป้อง เป็นหน้าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญทุกคนต้องเทิดทูนและปกป้อง ยึดม่ันในสถาบันหลัก

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นเรื่องปกติ”

จุดยืนของตำารวจก็เช่นเดียวกับกองทัพ เพียงแต่เพ่ิมหน้าท่ี 

“ผู้บังคับใช้กฎหมาย” เข้ามาอีกหน่ึงส่วน ซ่ึงส่วนตรงน้ีสำาคัญต่อ

เหตุการณ์คร้ังน้ี

เนื่องจากมีผู้แจ้งความดำาเนินคดีลาซาด้าและผู้เก่ียวข้อง 

ต่อเจ้าพนักงานตำารวจเอาไว้

หาก “ผบ.ป๊ัด” ประกาศบอยคอต “ลาซาด้า” ออกไป  แม้

จะไม่ใช่การแทรกแซงการทำาคดีทางตรง แต่ในทางอ้อมก็ยากจะ

ปฏิเสธ เพราะ “ผบ.ตร.” เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่ัวราช

อาณาจักรโดยตำาแหน่ง เมื่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนบอยคอต 

น่ันย่อมเหมือนมองว่า “ลาซาด้า” ผิดไปแล้ว พนักงานสอบสวน

เจ้าของสำานวนจะส่ังคดีตรงข้ามได้อย่างไร

ทั้งๆ ที่ พนักงานสอบสวน ต้องสั่งคดีฟ้อง-ไม่ฟ้อง ตาม 

พยานหลักฐาน

ถึงบอกว่าเห็นด้วยต่อท่าที “ผบ.ป๊ัด” ท่ีไม่บอยคอต และ

บอกถ้ารู้สึกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีรับไม่ได้ก็

ควรมีวิธีการปฏิบัติกับแพลตฟอร์มเหล่าน้ี

ให้ “ตำารวจ” ใช้ “จิตสำานึก” ตัวเอง.

จิตสำานึกตำารวจ

ตั้

‘ชัชชาติ’หวั่นโพลหักปากกาเซียน

อินเทรนด์ ‘เรื่องพระ’

นไทยมีหลายอาชีพ

อาชีพที่ “ขึ้นจอ-ขึ้นเฟซ” มากที่สุดยุคนี้ เห็นจะไม่มี

อาชีพไหนเกิน

อาชีพ “ล่าพระ”!

แต่ละวัน จึงเห็นสหอาชีพ “สื่อและกระสือ” ออกหากิน

ทาง “ล่าพระ” เป็นที่สนุกสนาน ทั้งคนล่าและคนดู

ช่วงนี้ ขี้เกียจไถเฟซ เพราะไถไปทางไหน เจอแต่สองผัว

เมียหมอผีอัปรีย์สีกบาล ยึดครองพื้นที่เฟซหมด

โบราณว่า “รู้หน้า-ไม่รู้ใจ”

ไม่จริงหรอก ผมเห็นหน้าไอ้หมอผีตัวนี้มาหลายปีแล้ว

จากสื่อปั้น เห็นหน้า หน้ามันบอกสันดานทะลุดากไปถึงใจ เมื่อ

รู้ว่าขี้ ก็ไม่อยากแตะมานานแสนนาน

ถึงวันนี้ ก็ไม่อยากแตะให้เป็นเสนียดนิ้่วจิ้มอักษรชื่อ  มัน

ถึงยุค “ยมทูตใต้พิภพ” ล้างคนบาป-คนชั่วแล้ว ตอนนี้่ 

ฉะนั้น ให้เป็นไป “ตามทางใคร-ทางมัน”

สังเกตให้ดี ช่วงปี-สองปีหลังนี้ มฤตยูเร่งทำาหน้าที่

กวาดล้าง “คนบาป-คนชั่ว” ไปจากโลก-จากแผ่นดิน มากกว่า

ปกติ

และก่อนสิ้นกรกฎา....ระวังกันให้ดี

โดยเฉพาะพวกอัปรีย์-จัญไร อสัตย์-คิดไม่ซื่อ ต่อชาติ-

ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ยมทูตใต้พิภพ จะกระตุกฉาก ลาก

คอ “คืนนรก”

แล้วอย่ามาว่า “รู้แล้วไม่บอก” ก็แล้วกัน เพราะนี่ 

เท่ากับ “ผมเตือนคุณแล้ว” นะ

อ้อ...นัก “กินบ้าน-กินเมือง” ด้วย!

ผมก็ไม่ใช่คนดีนะ บอกให้รู้ก่อน เลวก็เยอะ แต่ไม่ถึง

ขั้นนรกเหลียว ตอนเป็นเด็กวัด ชาวบ้านเอาหมา-แมว มา

ปล่อยวัดเป็นร้อย

แต่ละตัวที่มา ขี้เรื้อนเขลอะ ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ตรง

ใบหน้าและหู ทั้งขี้เรื้อน ทั้งเห็บเกาะหนาตึ้บ เรียกว่า “หมา

ไม่ดี” เขาจึงเอามาปล่อยวัด

อย่างหมาพันธุ์ดี ที่ว่าพันธุ์บางแก้ว หรือหมาพันธุ์

ฝรั่ง ซื้อขายกันตัวละหลายสตางค์ ไม่เคยมีใครเขามาปล่อย

ซักตัว!

ดังนั้น คำาว่า “ไอ้หมาวัด”

หมายถึง “เดนหมา-หมาเหลือเดน” ที่บ้านเหลือระอา 

จึงเอามาปล่อยวัด

ย้อนดูคนที่เข้ามาอาศัยผ้าเหลืองคลุมกายบางกลุ่ม-บาง

ผ้าเหลือง” นั่นแหละ

เมื่อมีอาชีพ “บวชหากิน”

มันก็เลยมีสื่อ-มีหมอผี “ล่าพระ” สร้างเรตติง เรียกยอด

ไลก์-ยอดแชร์ เป็นอาชีพหากินตามมา!

แต่พูดกันอีกที........

ถ้าพระอุปัชฌาย์เคร่งครัดในกฎคัดกรอง ว่าคนไหนมี

คุณสมบัติบวชได้-บวชไม่ได้ ซึ่งกฎมีอยู่แล้ว ทั้งทางพระวินัยและ

ทั้งทางกฎคณะสงฆ์

เรื่อง “เดนคน” เข้ามาซุกผ้าเหลือง ก็จะเกิดได้ยาก 

เอากันง่ายๆ อย่างนี้ก็ได้.......

ถ้ามีพระรูปไหนประพฤตินอกรีต-นอกรอย ถูกจับได้  ให้

สาวหาพระอุปัชฌาย์ ผู้มีหน้าที่อบรมสั่งสอน แต่กลับไม่ดูแล 

ปล่อยให้ประพฤตินอกพระธรรมวินัย

ถอดตราตั้งการเป็นพระอุปัชฌาย์องค์นั้นไปเลย!

หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ท่านให้ข้อคิดเรื่องนี้ ไว้ง่ายๆ 

แต่ลึกซึ้ง

ท่านว่า ร่อนเศษดิน-เศษหินจากภูเขาทั้งลูก

ได้แร่ทองเท่าเม็ดถั่วเขียว หรือก็ไม่ได้เลย

พระตามวัดก็ทำานองนั้น........

มีมากมายเป็นหมื่น-เป็นแสนรูป ก็เพ่งเล็ง-ค้นหาเอาที่เป็น

ทองซึ่งมีแค่สิบ-แค่ร้อย-แค่พัน นั้นเถอะ จะไปเพ่งเล็งกับพระ

ประเภทเศษดิน-เศษทราย เพื่อด่ากราดพระไปทำาไมกัน

พระเลว ก็มาจากชาวบ้านที่เลว นั่นแหละ!

ท่านว่าทำานองนี้ ผมจำาได้แค่เนื้อหา ส่วนเป็นแต่ละคำาจำา

ไม่ได้ แต่ความหมายไม่ผิดจากนี้หรอก 

ผึ้ง ตอมแต่เกสรดอกไม้

ส่วนแมลงวัน ตอมแต่อุจจาระ

แล้วเราจะเป็นผึ้งหรือแมลงวันในการเสพเรื่องพระล่ะ ก็

คิดกันเอา!?

มีคนนำาคำา “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” มาโพสต์ไว้ตัวโตๆ ให้

สติในการพูด-การคิด-การทำากับพระดี อ่านดูนะ

“....การด่าว่าพระ เป็นกรรมหนัก...”

อย่าตามแห่ไปด่าพระ เพราะเราไม่รู้จริง

ตายแล้ว ลงอเวจีมหานรก ไม่คุ้ม

เอาเวลาไปปฏิบัติธรรม

กับพระที่เลื่อมใส จะดีกว่า

โอวาทคติธรรม

(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

วัดป่าสุทธาวาส อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ความจริง วันนี้ ตั้งใจจะติดตามข่าวนายกฯ ไป

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน-สหรัฐฯ ที่วอชิงตัน เพื่อนำามา

คุยกัน

แต่มีโน่น-นี่ต้องทำา หันซ้ายที-ขวาที เวลามี แต่ไม่เหลือ

ให้ตามข่าวคราว 

ได้แค่เห็นภาพนายกฯ จับมือกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

จากข่าวโทรทัศน์แค่นั้น 

ไม่ได้ยินเสียงพิธีกรข่าวคนเก่งท่านไหน ล้วงลับจับลึก

ประเด็นนาโต ๒ มาโพนทะนาจนหมาตื่น เหมือนก่อนหน้าสี่

ซ้าห้าวันที่นายกฯ จะเดินทางไปเลย

ปิดท้ายวันนี้ ด้วยข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Chinese                 

Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน

จีนประจำาประเทศไทย

โดยโฆษกสถานทูตจีนฯ ตอบคำาถามเกี่ยวกับคลิป

โฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada ดังนี้

.............................

Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย

Q: เมื่อเร็วๆ นี้ คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

Lazada ทำาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย สถาน

ทูตจีนมีความรู้สึกอย่างไร

A: สถานทูตจีนประจำาประเทศไทยรับทราบเหตุการณ์

ดังกล่าว คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่

ยอมรับไม่ได้

Remarks of the Spokesperson  of the Chinese 

Embassy to the  Kingdom of Thailand Concerning  An 

Advertisement on An E-commerce Platform

Q: Recently, a promotional video clip on e-commerce 

platform Lazada has sparked controversy  in Thailand. 

Does the Chinese Embassy have any comment?

A: The Chinese Embassy in Thailand has noticed  

the incident, and shares the same view that the  content 

in the video is unacceptable.

สรุป...........

ในเรื่องสถาบัน จะหาประเทศไหนเข้าใจคนไทยลึกซึ้ง

ด้วยกันเท่าประเทศจีน เห็นจะไม่มี

นี่แหละ “จีน-ไทย” พี่น้องกันจริง!

พวกทุกวันนี้ จะเข้าลักษณะนั้น

คือ ลูกหลานชาวบ้าน ที่มีการศึกษาดี อบรมบ่มเพาะมาดี 

พ่อแม่หรือทางบ้าน จะไม่ยอมให้บวช 

หรือให้บวช ก็บวชตามประเพณี อย่างสูง ๑ พรรษา  คือ 

๓ เดือน แต่โดยมาก แค่ ๗-๑๕ วัน ก็ให้ลาสิกขาแล้ว

ขณะเดียวกัน คนเกะกะ-เกเร คนหยาบช้า-สามานย์  คน

ไม่มีอาชีพ คนติดยา คนพิการ คนแก่ชรา ทำางานการไม่ไหว

ทางครอบครัว ก็ผลักไส ไล่บวชเป็นพระ หรือตัวเองหมด

ท่า-หมดทาง ไม่รู้จะหากินอย่างไร ก็ไปขอบวช

คนมั่ง-คนมีก็เถอะ.......

พอมีทุกข์ มีปัญหา มีคดีความ เคว้งคว้าง ควานหาที่เกาะ ที่

พึ่ง-ที่พิงไม่ได้ ก็ “บวชเป็นพระ” นั่นแหละ เป็นสรณะของคนบาป

เนี่ย....

จริงที่เป็นอยู่ของสังคมไทยใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา มัน

เป็นอย่างนี้ 

คนดี ไม่มาบวช บวชก็พอเป็นพิธี แล้วรีบลาสิกขา

มีแต่คนไม่ดี เข้ามาบวชแบบยึดเป็นอาชีพ 

ถ้าบวชแล้ว “ใช้พระธรรม” กลับตัว-กลับใจได้ ก็นับว่าเป็น

บุญ ทั้งพระศาสนาและทั้งตัวเอง

แต่นี่ไม่งั้น......

ใช้ผ้าเหลืองคลุมกาย ไม่ศึกษา ไม่ปฏิบัติ ข้างนอกเป็นพระ 

เนื้อในเป็นโจร 

มันก็ไม่ต่างกับหมาเหลือเดน ที่เรียก “หมาวัด” 

คนไม่ดีเข้ามาอาศัยผ้าเหลือง ก็คือ “เดนคน” ในคราบ “โจร

ค

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ พลตรี                                 

จำาลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร 2 สมัย ให้

สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีออกมา 

สนับสนุนนางสาวรสนา โตสิตระ

กูล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระว่า 

ท่ีตนเองออกมาสนับสนุนอย่าง

น้ีเพราะเห็นว่า น.ส.รสนาเป็นผู้

หญิงท่ีมีความสามารถ ท่ีคิดจะ

สามารถทำางานให้ กทม.ได้เป็น

อย่างดี เนื่องจากตนเองเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.มา 2 สมัย และตนเองอยาก

จะเห็นผู้ว่าฯ กทม.เป็นผู้หญิงสัก

คนหน่ึง อย่าง น.ส.รสนาก็ดีท่ีจะ

สามารถทำา กทม.ให้ดีข้ึน 

เ ม่ือถามว่า จะมีการ

สนับสนุนอะไรอีกบ้างนอกจาก

การเขียนจดหมาย พล.ต.จำาลอง

กล่าวว่า หลังจากน้ีจะมีการไปน่ัง

ฟัง น.ส.รสนาหาเสียงท่ีบริเวณ

ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน วง

เวียนใหญ่ โดยบนเวทีหาเสียงมีผู้

ร่วมหาเสียงมากมาย  อาทิ เรือตรี

แซมดิน เลิศบุศย์ อดีตเลขาธิการ

พรรคเพื่อฟ้าดิน และหัวหน้าชาว

ชุมชนสันติอโศก 

“กทม.ยังไม่เคยมีผู้ว่าฯ 

เป็นผู้หญิงเลย ผมขอสนับสนุน

คุณรสนาอย่างเต็มท่ี” อดีตผู้ว่าฯ 

กทม. 2 สมัยกล่าว.

พี่เอ้ปลื้มคนชมดีเบตยอดเยี่่ยม

หลักสี่ • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค

ประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 พร้อมกับผู้สมัคร ส.ก. เขตหลักสี่ นาย

ธราธพ ชาตรี หมายเลข 3 และ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รอง 

ผอ.ศูนย์เลือกตั้ง กทม.และ ส.ก. ของพรรค ร่วมเดินขอเสียง

สนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่ตลาดริมบึงเมืองทอง ซึ่งเป็น

ตลาดขนาดใหญ่มีร้านค้าและผู้คนเดินจับจ่ายซื้อของเป็นจำานวน

มาก ขณะเดินแนะนำาตัวมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งเข้ามาชื่นชมการดี

เบตของ “เอ้ สุชัชวีร์” ว่ายอดเยี่ยมมาก พร้อมกับแสดงความเป็น

‘จำาลอง’หนุน‘รสนา’ชูผู้หญิงดูแลกทม.

ห่วงที่หาเสียงจนน้ำาหนักลดลงไป ทำาให้ “เอ้ สุชัชวีร์” ดีใจมาก และ

ขอบคุณมากๆ ที่มีคนทักทาย และบอกว่ากำาลังช่วยหาเสียงให้ด้วย 

ทำาให้ตอนนี้ยิ่งเดินยิ่งมั่นใจ เปลี่ยนกรุงเทพ #เราทำาได้ 

ศิธาจ้อต่างชาติฟุ้งเพิ่มพลังคนตัวเล็ก 

กรุงเทพฯ • น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 11 พรรค

ไทยสร้างไทย ร่วมกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค 

ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ และคณะ 

เข้าพบสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Corres-

pondents’ Club of Thailand: FCCT) เพื่อหารือนโยบาย “ศิธา คิดต่าง

เพื่อกรุงเทพฯ” และนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยในการปลดปล่อย 

(Liberate) และเพิ่มพลัง (Empower) ประชาชน พรรคไทยสร้างไทยมี

เป้าหมายเพื่อปลดปล่อยประชาชนจากการถูกกดทับด้วยความเหลื่อม

ล้ำา กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำามาหากินกว่า 1,500 ฉบับ ซึ่ง

สามารถแก้ไขโดยการแขวนใบอนุญาตต่างๆ ไว้ก่อน และให้กรุงเทพฯ 

เป็นเมือง Legal Sandbox ได้เลย และพรรคไทยสร้างไทยยังมี

จุดยืนในการทลายเผด็จการอำานาจนิยมและรัฐราชการ

อัศวินประกาศไม่สนใครเล่นนอกเกม

กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 

6 ใช้เวลาช่วงเช้าลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนใน

พื้นที่เขตหนองแขม พร้อมผู้สมัคร ส.ก. โดย พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า 

ตนขอบคุณทุกเสียงสนับสนุน แต่ขอให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจ

กันเองว่าถ้าเลือกอัศวินแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น อย่างเช่นการสานต่อ

งานได้เลย ถามว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายการหาเสียงมีการเล่นนอกเกม 

หรือสร้างวาทกรรมเล่นนอกเกมการเมืองหรือไม่ พล.ต.อ.อัศวิน 

กล่าวว่ามีมาตลอด แต่ตนเองไม่คิดอะไร ความจริงก็คือความจริง 

เชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้เอง ใครให้ร้ายว่ากล่าว ไม่ได้ว่า

หรือถือโทษอะไรใคร ชีวิตลูกผู้ชายอัศวินไม่เคยให้ร้ายใคร แต่ใคร

ให้ร้ายก็อโหสิกรรมให้ทั้งหมด

กรุงเทพฯ • นับถอยหลังใกล้โค้งสุดท้ายเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. โพล 

นิด้ารอบ 3 ชัชชาติยังเหนียวแน่น ขณะท่ีกลุ่ม Vote No ช่วงแรก

กลับใจเดินหน้าลงคะแนน ด้านชัชชาติหว่ันกระแส ช้ีหักปากกาเซียน

มาตลอด 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 พร้อมผู้สมัคร ส.ก. 

เขตหลักสี่ ลงพื้นที่หาเสียงพบประชาชนที่ตลาดริมบึงเมืองทอง 

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น                 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย

ผลสำารวจของประชาชนเร่ือง 

“สนามเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 65 

รอบท่ี 3” ทำาการสำารวจระหว่าง

วันท่ี 9-10 พฤษภาคม 2565 

จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึน

ไป จำานวน 1,354 หน่วยตัวอย่าง 

เก่ียวกับการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

จากการสำารวจเม่ือถาม

ถึงบุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้

เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่าอันดับ 1 

ได้ 45.13% ระบุว่าเป็น ดร.ชัช

ชาติ สิทธิพันธ์ุ (อิสระ) เพราะ

เป็นคนมุ่งม่ัน ต้ังใจทำางาน มี

ภาวะการเป็นผู้นำา มีความน่า

เช่ือถือ อันดับ 2 ได้ 11.37% 

ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง (อิสระ) เพราะทำางานด้วย

ความต้ังใจ มีประสบการณ์ และ

ต้องการให้เข้ามาสานต่องานท่ีได้

ทำาไว้ อันดับ 3 ได้ 9.75% ระบุ

ว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

(พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่น

ใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำา 

อันดับ 4 ได้ 9.23% ระบุว่ายังไม่

ตัดสินใจ เพราะขอดูการแสดง

วิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน ขณะ

ท่ีบางส่วนระบุว่ายังหาคนท่ีจะ

ทำาตามนโยบายให้ชัดเจนไม่ได้ 

อันดับ 5 ได้ 8.94% ระบุว่าเป็น 

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ (พรรค

ประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนรุ่น

ใหม่ มีความรู้ความสามารถ

 อันดับ 6 ได้ 3.77% ระบุว่า

เป็นนายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) 

เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ 

มีประสบการณ์ทำางาน อันดับ 7 

ได้ 3.69% ระบุว่าไปลงคะแนน 

ไม่เลือกใคร (Vote No) อันดับ 8 

ได้ 3.32% ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา 

โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะเป็น

คนท่ีทำางานด้วยความต้ังใจ มี

ผลงานเพื่อสังคม อันดับ 9 ได้ 

2.29% ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี                                    

(พรรคไทยสร้างไทย) เพราะชื่น

ชอบนโยบายและเช่ือม่ันใน

พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 

ได้ 1.62% ระบุว่า จะไม่ไปลง

คะแนนเสียงเลือกต้ัง 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

สำารวจสนามเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

65 รอบท่ี 2 พบว่าผู้ท่ีระบุว่า

ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่

เลือกใคร (Vote No) จะไม่ไปลง

คะแนนเสียงเลือกต้ัง มีสัดส่วน

ลดลง ในขณะผู้ท่ีระบุว่า ดร.ชัช

ชาติ สิทธิพันธ์ุ (อิสระ) ดร.วิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 

นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และ 

น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มี

สัดส่วนเพ่ิมข้ึน  

ด้านเฟซบุ๊กนายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ ระบุข้อความว่า “ว่า

กันว่าโพลเลือกต้ังกรุงเทพฯ หัก

ปากกาเซียนมาตลอด ผมและ

ทีมงานจึงย้ำาเสมอว่าอย่าหลงผล

โพล ให้แข่งกับตัวเอง มุ่งศึกษา 

พัฒนานโยบายท่ีทำาได้จริงเพื่อ

ทำากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

สำาหรับพวกเราทุกคน ทำางาน 

ทำางาน ทำางาน”.



วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยที่กําลังเกิดขึ้น 
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4 บทความ

นึกช� อไมออก

สัปดาหนี้ ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม อยูระหวางรวมเวทีการประชุมสุดยอดผูนํา                                                       

อาเซียน-สหรัฐ (สมัยพิเศษ) ที่สหรัฐอเม 

ริกา พรอมคณะ ที่มีโฆษกรัฐบาล และ 

รองกวาง-ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก 

ติดตามภารกิจไปดวย 

และในโอกาสเยือนสหรัฐ ก็เปน

ธรรมเนียมที่ นายกฯ ลุงตู จะไดแวะมา

เยี่ยมเยือนพบปะชุมชนคนไทย เพ� อพูด

คุยรับฟงปญหา พรอมกับแนะนําบรรดา

คณะที่รวมเดินทางมาดวย ทั้งรองนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล เรียกวา

แนะนําไปหยอกไปอยางเปนกันเอง 

กระทั่งถึงคิว รองกวาง นองเล็กของทีมโฆษก ที่ลุงตูเอ็นดู

เหมือนลูกหลาน ภารกิจไหนท่ีมีรองกวางไปดวยก็มักจะทักหาตลอด 

แตทวาทักทุกครั้งก็ยังจําช� อรองกวางไมได รวมถึงรอบนี้ที่แนะนํา 

รองกวาง ใหคนไทยในสหรัฐรูจัก แตดันนึกช� อไมออก โดยบอกวา 

“ตอไปไอเด็กนอยนี่ ใครนะ!@” กอนลุงตูจะกลาวอยางอารมณดี

วา “รองโฆษกรัฐบาล” ทําทุกคนรวมถึงรองกวางหัวเราะไปดวย 55  

แหม..เจอกี่ครั้งก็ยังนึกช� อไมออก สงสัย นายกฯ ลุงตู จะ

งานหนัก หรือไมก็ช� อ รองกวาง ที่จํายากรึเปลา ฮาๆๆ 

     

มีแตสไปรท  

ยืนปกหลักทํางาน ไมหลงตาม 

กระแสฝายคานปนหวังลมรัฐบาล ลุงตู-                                          

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี 

งานน้ีฝายคานเอามันทุกทาง ไมสน            

ใจท่ีจะปรับปรุงหางรานของตัวเองกอน 

แถมยังหมดทาไปพยายามดึงเสียงพรรค

เศรษฐกิจไทยและพรรคเล็กมาเปนพวก ท้ัง

ท่ีกอนหนาคุยโววาขอมูลของตัวเองดี 

แตอีกดานออกมาตีกินเลนการ 

เมืองแบบเกา ไมสรางสรรค ในชวงที่ ลุงตู จะตองเจอหลังสภา

เปดในวันที่ 22 พ.ค.ทั้งศึกซักฟอก และปมนายกฯ 8 ป 

กระทั่ง หมอหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข ตองออกมาดีดปากกลับและยืนยันจะสนับสนุน “บิ๊ก

ตู” จนครบวาระ

นักขาวกระเซาตอวา “พรรคภูมิใจไทยจะเซอร ไพรสอะไร

ในสภาหรือไม” นายอนุทิน บอกวา “ไมมีเซอรไพรส มีแตสไปรท!@”  

กอนอธิบายวา กินแลวจะได โลงทอง

แลวไป... นึกวาหูแววไดยินวา “มีสะใภ” เสียอีก (อิ อิ)

สรางสนามมวย

พักใหญแลวที่หาตัว “ราเมศ รัตนะเชวง” โฆษกคายพระ

แมธรณีฯ ไมเจอ ณ ที่ทําการพรรคประชาธิปตย (ปชป.) เพราะ

เดี๋ยวนี้ปลีกตัวเอาเวลาไปลงพื้นที่เสียสวนใหญ เพ� อพิสูจนตัวเอง

วาเปนอีกหนึ่งชอยซของพรรคที่พรอม

ลงสนามเลือกต้ัง ส.ส.จังหวัดพังงาคร้ังหนา

นอกจากภารกิจตามหาคนรูจักใน

จังหวัดพังงาพื้นที่บานเกิดตัวเองแลว 

ลาสุดเจาตัวไปรวมกิจกรรมการแขงขัน

มวย ดาวรุงเมืองตะก่ัวปา ตานภัยยาเสพ

ติด พรอมกับผุดไอเดียสรางสนามมวย 

โดยระบุวา “มวยเปนกีฬาอีก                                                  

ชนิดหน่ึงท่ีทุกฝายตองชวยกันสงเสริม 

เพราะจะสามารถสรางประโยชนในหลาย

มิติ ไมวาจะเปนเยาวชน สุขภาพรางกาย กีฬา และการทองเที่ยว 

ซึ่งการสงเสริมการกีฬามวยอยางจริงจังใน จ.พังงา นั้น ตองมอง

ถึงการวางแผนไวในอนาคต เพราะหลังจากการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 หมดไป การทองเที่ยวในพื้นที่จะกลับมาเหมือนเดิม 

ทั้งนี้ใน อ.ตะกั่วปา มีเขาหลัก ที่สามารถทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่

ดีขึ้น และเม� อนักทองเที่ยวตางชาติเริ่มเขามา เราจะทําอยางไร

ใหประชาชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากนักทองเที่ยวให ไดมาก

ที่สุด ดังนั้น ถาเกิดสนามมวยที่มีมาตรฐานมารองรับ ก็จะทําให

เศรษฐกิจในสวนอ� นๆ ดีขึ้นและสรางประโยชน โดยภาพรวม”

อืม! หากฝนเปนจริงไดลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็เตรียมวิชาแม

ไมมวยไทยไวใหดี วากันวาคูแขงเที่ยวนี้ดุ หุหุ

   

เกือบ 20 พรรค 

ถือวาผานฉลุยไปแลว สําหรับวิธีคิดคํานวณ ส.ส.บัญชีราย                   

ช� อ ที่จะใชสูตร 100 หาร ถูกอกถูกใจพรรคการเมืองขนาดใหญ 

โดยเฉพาะเพ� อไทย กอนวันโหวตตัดสิน                                 

ชี้ชะตา เสี่ยสมคิด-สมคิด เชื้อคง ส.ส. 

อุบลราชธานีและกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณากฎหมายลูกฉบับดังกลาว ออก

มาย้ําหนักแน�น ตองใชสูตรนี้เทานั้น 

ไมเทาน้ัน เจาตัวยังแอบบอกอยาง

อารมณดีอีกวา ‘การแกมาเปนบัตรเลือก

ต้ัง 2 ใบ ไมไดทําใหพรรคใดพรรคหน่ึง

ไดเปรียบ ทําใหพรรคการเมืองเขมแข็ง 

แกรัฐธรรมนูญเพ� อคน 65 ลานคน เรา

จะเอาอยางน้ีหรือ จัดต้ังรัฐบาล มีพรรค

รวมรัฐบาลเกือบ 20 พรรคการเมืองเลย’ 

แหม! สูตรนี้คงสมใจสมาชิกเพ� อไทยหลายคน เปนบันได

กาวแรกไปสูแผน แลนดสไลด สวนจะสมหวังหรือไม ตองไปลุน

กันอีกที (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ราเมศ รัตนะเชวง

อนุทิน ชาญวีรกูล

สมคิด เชื้อคง 

าถามวาประเทศไทยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม    ก็ตอง

บอกวาไมใชจะเกิด แตเกิดแลว ตั้งแตการระบาดของโรคโค

วิด ประชาชนมีปญหาในการทํามาหากิน ไมมีงานทํา ไมมี

รายได ราคาสินคาก็เริ่มขยับสูงขึ้น ยิ่งเม� อเกิด สงครามยูเครน ราคา

สินคายิ่งสูงขึ้นไปใหญ ในความรูสึกของคนทั่วไป ไมใชขึ้นไป 4-5% 

ตามที่รัฐบาลประกาศ แตมันขึ้นไป 20-30% แลว ภาวะเงินเฟอ

เกิดขึ้นแลว ประเด็นในขณะนี้คือ มันจะลุกลามใหญโตไปเปนวิกฤต

เศรษฐกิจรายแรงขนาดไหน

การเตรียมพรอมรับสถานการณที่เลวรายที่สุดเปนเร� องที่เรง

ดวน ควรถึงขั้นยกเปนวาระแหงชาติแลว แตดูเหมือนวารัฐบาลไมได

แสดงความกระตือรือรนใหเห็นเทาที่ควร ไมมีการเตือนภัยประชาชน 

แนะนําประชาชนวาจะอยูกันอยางไรถาสถานการณรุนแรงขึ้นใน

สภา พวกนักการเมืองก็ยังทะเลาะแยงชิงความไดเปรียบกันตามเคย 

ดูแลวน�าเปนหวงและหอเหี่ยวใจ

หลายวันกอนเห็นเหลาอดีตผูวาการธนาคารชาติออกรายการ

ทีวีพูดถึงเร� องนี้ แสดงความเปนหวง แตก็ไมมีการชี้แนะวาจะเตรียม

พรอมเผชิญปญหาอยางไร จะตองทําอะไรตั้งแตตอนนี้ เพียงแตจับ

ความไดวาทางดานการเงินไมน�าเปนหวง มีการเตรียมตัวดีอยู แตที่

น�าเปนหวงคือดานการคลัง ที่รัฐบาลมีหนี้สาธารณะสูงถึง 10 ลาน

ลานบาทแลว    เกิน 60% ของรายไดประชาชาติ เกินเกณฑกําหนด

สูงสุดที่รัฐบาลจะกูได จะตองขยายเปน 70% เพราะยังตองใชเงิน

อีกไมรูจบ ความจริงดานการเงินและดานการคลังเปนเร� องที่แยก

ออกจากกันไมได ถาจะใชเปนเคร� องมือแกปญหา ก็ตองประสานกัน 

ทํางานรวมกัน ไมใชการเงินรอดแตการคลังพัง

กลาวเฉพาะดานการเงิน ท่ีวาเตรียมพรอมแลวก็ใชวาจะไววาง 

ใจได ดูจากเหตุการณวิกฤตตมยํากุงท่ีเกิดข้ึน ท่ีไมมีใครคิดวาจะเปน

เร� องใหญโตจนธนาคารชาติเอาไมอยู   สาเหตุท่ีเอาไมอยูประการแรกก็

เพราะกอนเกิดวิกฤต ธนาคารชาติไมไดมองเห็นอันตรายของเศรษฐกิจ

ฟองสบูที่เกิดขึ้น คือตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาดหุนที่โตวันโตคืน

ในความคิดนักวิชาการท่ีจบการศึกษาจากประเทศตะวันตก  ทานอาจ

ไมยอมรับวาตลาดหุนและตลาดอสังหาริมทรัพยคือเศรษฐกิจฟองสบู 

อาจช� นชมการบูมของตลาดดวยซํ้า ทานถูกสอนและทําใหเช� อวาทฤษฎี

การเงินของประเทศตะวันตกเปนส่ิงท่ีถูกตองโดยปราศจากขอสงสัย 

หลงเขาใจวาหุนข้ึน ท่ีดินแพงเปนเร� องดี ทําใหทุกคนรวยข้ึนโดยไมตอง

ขยันทํางาน มุงม่ันเร� องการผลิตท่ีแทจริง สังคมไทยในขณะน้ันกลาย

เปน “คนรวยเลนหุน คนจนเลนหวย” มันอาจไมใชความผิดท่ีนักการ

เงินตองรับผิดชอบแตฝายเดียว เพราะรัฐบาลก็ปลอยใหสังคมเปนเชน

น้ีโดยไมสนใจเหมือนกัน แตมีบางเร� องท่ีน�าจะเปนความรับผิดชอบของ

นักการเงิน เชนเร� องเปด BIBF ท่ีปลอยใหคนไทยสามารถกูเงินตาง

ประเทศไดอยางเสรี โดยมองไมเห็นอันตรายท่ีอาจตามมาแลวหาทาง

ปองกันแตเนิ่นๆ สุดทายคนไทยก็พากันกูเงินมาเลนหุนและปนราคา

ท่ีดิน มองไมเห็นความหายนะท่ีจะตามมา   

ประการท่ีสอง เม� อเหตุการณเกินข้ึนแลว ธนาคารชาติก็ยืนหยัด

สูเพ� อพิทักษคาเงินบาทจนหมดตัวและตองยอมแพในที่สุด มันก็เปน

เร� องท่ีจะโทษฝายการเงินไมได เพราะไมวาเปนใครในสถานการณเชน

น้ันก็อาจทําแบบเดียวกันก็ได    ความจริงจากการศึกษาหลังเหตุการณ 

นักวิชาการตางไดเขาใจแลววา เร� องที่เกิดขึ้นเปนเร� องตั้งใจเก็บเกี่ยว

ผลประโยชนของกลุมทุนวอลลสตรีท คือขุดหลุมพรางโดยปลอยเงินกู

ดอกเบ้ียถูกใหแกประเทศท่ีหลงกล ใหเอาเงินไปลงทุนสรางเศรษฐกิจ

ฟองสบู เม� อถึงเวลาเหมาะสมก็เรียกเงินคืน ทําใหเกิดวิกฤตการ

องสมุดไหนๆ ในโลก ลวนแตจัดหนังสือนานาชนิด

หลากหลายเร� องราวไว ใหผูอานตามความตองการ

หรือความสนใจ

แต หองสมุดมนุษย (HUMAN  LIBRARY) 

ที่โคเปนเฮเกน เดนมารก จัดให คนเปนดังหนังสือไวบริการผู

ใชหองสมุด

คนที่จัดไว มีทั้งผูลี้ภัย คนไรบาน คนพิการ คนที่ถูก

เหยียดผิว ชนเผาพื้นเมืองที่หางไกล คนที่เปน Bi-Sexual คน

ตกงาน คนสิ้นหวัง คนเสียเปรียบในสังคม  แตละคนเปรียบ

เหมือนหนังสือเลมหนึ่ง ที่เปดใหคนอ� นเขามาอานตัวตนของ

เขาประหนึ่งเขาเปนหนังสือเลมหนึ่ง คนเหลานั้นมีทั้งที่หอง

สมุดเชิญมา และบางคนเปนอาสาสมัครเขามาเอง

ใครที่ปรารถนาจะใชบริการ อานมนุษย จะแสดงความ

ประสงคกับเจาหนาที่วา ตองการอานคนแบบใด ทางหองสมุด

จะจัดใหบุคคลทั้งสองไดนั่งคุยกัน ผูใชบริการอาจมาเปนกลุม

ก็ได หองสมุดจะจัดพื้นที่ในบริเวณหองสมุด มีโซฟา มีเกาอี้ 

ในมุมตางๆ มีกาแฟใหด� ม หรืออาจไปนั่งคุยกันเปนกลุมใน

สวนสาธารณะ ที่เห็นไดวาเปนบรรยากาศที่โปรงโลงและผอน

คลาย

ผูใชบริการสามารถตั้งคําถามและรับฟงไดทุกเร� อง  หาก

ยังนึกคําถามไมได เจาหนาที่หองสมุดจะชวยคิดคําถามใหดวย 

ทุกคนสามารถยืมหนังสือมนุษยไปอานไดคราวละ 30 นาที

หองสมุดมนุษยมีกติกาวา เม� อยืมหนังสือมนุษยไปอาน

แลวจะตองสงคืนทุกเลม (คน) โดยไมใหเกิดความสึกหรอใดๆ 

และย้ําดวยวาไมสามารถจะยืมกลับไปอานที่บานได นั่นคือถึง

เวลาตองคืนตามกําหนด

ห้องสมุดมนุษย์เกิดข้ึนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยให้แก่การ                                                                                 

แลกเปล่ียนสนทนาอยางเปดเผย โดยไมจํากัดประเด็น ระหวาง

ผูอานและหนังสือมนุษย

ในป 2000 มีมหกรรม Human Library (หองสมุด

มนุษย) เกิดขึ้นทามกลางการเคล� อนไหว ที่เรียกวา Denmark 

‘s Roskilde Music Festival โดยมี Ronni และ Deny 

Abergel และเพ� อนๆ เปนแกนนํา พวกเขาไดรับแรงบันดาล

ใจจาก การเคล� อนไหวยุติความรุนแรง (American Stop 

Violence Movement) ซึ่งกินเวลา 4 วัน โดยในแตละวัน จะ

ใชเวลา 8 ชั่วโมงในการสนทนาแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผูคนเขารวม

มากกวา 1,000 คน ในเวลานั้น

พวกเขามีความเชื่อว่าหากเราให้คนมานั่งจับเข่าคุย

กัน ความขัดแยงตางๆ จะลดลงหรือหายไป ผูคนที่เขารวมจะ

เขาใจกัน

เพราะเหตุที่คนเรามีความลําเอียงทางจิตสํานึกที่จะใชการ

ตัดสินใจอยางงายๆ แบบอัตโนมัติ จากขอมูลเทาที่มีอยูในสมอง 

ทําใหเกิดการวินิจฉัยแบบฉับพลันที่พลั้งพลาดไปจากความเปน

จริง ทําใหที่หนาประตูทางเขาหองสมุดมีอักษรตัวโตวา อยาเพิ่ง

ตัดสินใคร (Unjudge Someone)

หองสมุดมนุษยกลายเปนแพลตฟอรมการเรียนรู ที่ทําให

มนุษยละอคติตอกัน หลีกไปจากการตัดสินกัน ทําความเขาใจให

เห็นความจริงตรงกันวา มนุษยมีความแตกตาง ทั้งสีผิว เพศ วัย 

เผาพันธุ และบริบทแวดลอม

Ronni ซึ่งเปนทั้ง CEO และผูกอตั้งหองสมุดมนุษย มีความ

เช� อวา มนุษยเรามีทั้งความตางและความเหมือน ที่สามารถมาพูด

คุยสนทนากันได

“เราเสาะหาผูคนที่ ไรบาน คนไมมีงานทํา คนสิ้นหวัง คน

พิการ คนบกพรองทางรางกายและจิตใจ พวกเขาเปนครูใหเรา

เรียนรูไดเลย

ไมวาคุณ จะเปนคนหนุมสาวหรือคนสูงวัย ไมวาคุณจะ

มั่งมีหรือยากจน ไมวาคุณจะอยูในสถานะใด เราสามารถจะพบ

กันและเรียนรูจากกันและกันได”

ในขณะที่ Abergel บอกวา

“บางครั้งเราเห็นแตสิ่งที่อยูบนพื้นผิว ทําใหยากตอการ

วินิจฉัย แตเม� อเรามองลึกลงไปใตพื้นผิว เราจะพบวาเรามีอะไร

หลายอยางที่เหมือนกัน

การพบกันและสนทนากันของคนที่ ไมรูจักกันเลยอาจเปน

เร� องยาก แตจะเห็นวาการเช� อมโยงเชนนี้มีคามากเหลือเกิน ใน

การเรียนรูจากกันและกัน”

ผูใชบริการคนหนึ่งเปนคนบกพรองทางสายตาและพิการซ้ํา

ซอน กลาววา

“ในชีวิตประจําวัน ผมรูสึกยากลําบากในการติดตอกับคน

อ� น ผมมาหองสมุดมนุษย เพราะผมตองการใหคนอ� นสนใจวา 

เนื้อแทแลว ผมเปนคนคนหนึ่ง”

22 ป นับแตเริ่มกิจกรรมจนถึงวันนี้ หองสมุดมนุษยใน

รูปแบบนี้ ขยายไปถึง 80 ประเทศ มีหนังสือมนุษยเกิดขึ้นนับ

พันนับหม� นคนที่ถูกเปดอาน

หองสมุดมนุษยที่เมือง Brooklyn, Newyork, สหรัฐ 

อเมริกา ในวันนี้ ไดเปดพื้นที่แหงการสนทนา ในประเด็น ตอง

หาม ได โดยจะไมมีการตําหนิประณามใดๆ จากใคร

นี่นับเปนนวัตกรรมการสรางสานสันติธรรมในหัวใจคน 

ที่น�าสนใจอยางยิ่ง

เราตางเขาใจกันดีวา มนุษยไมวาที่ไหนในโลก ไมวา

จะรวย จน บกพรองทางรางกายและจิตใจ มนุษยประเภท

พลเมืองชั้นสอง หรืออาจเรียกวา ขาวนอกนา ที่ไมมีใครใสใจ

นั้น ทุกคนลวนโหยหาที่อยูที่ยืนและตางตองการพื้นที่ เพ� อให

โลกรูวาพวกเขามีตัวตนอยูจริง ไมใชกลุมคนที่ ถูกทําใหเปนอ� น

สิ่งที่เรียกวา สิทธิมนุษยชน จึงไดรับการรับรองความ

เสมอภาคจากสหประชาชาติ วาเปน สิทธิที่ติดตัวมาแตกําเนิด 

ไมจํากัดดวยเชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด เพศ เผาพันธุ  สีผิว ศาสนา 

ภาษาหรือสถานะใดๆ

สําหรับประเทศไทยก็ยังมีรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 4 

บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชน ตามนัยนี้ ไวอยางสําคัญ

หองสมุดมนุษยชวนชี้ใหระลึกวา

คนเราเผลอตกอยูในหลุมพรางแหงการดวนสรุป ที่ทํา 

ใหเกิดการตั้งขอสงสัยจนตกผลึก

กลายเปนความรังเกียจ และตีตราใหกับอีกฝายดวย

อคติดีกรีที่ลนเกิน  

มนุษยทุกคนลวนตองการท่ีอยูท่ียืนและการยอมรับความ

มีตัวตนของตนเอง

ไมเพียงแตมนุษยมีความแตกตางกันเทาน้ัน แทจริงแลว

มนุษยมีความเหมือนกันมากกวาความแตกตางดวยซ้ําไป เรา

จึงควรเปนมิตรกัน ไมควรเปนอริตอกัน

จิตเดิมแทของมนุษยนั้นประภัสสร คือมีเมตตาธรรมใน

เรือนใจ หากบํารุงเลี้ยงดวยการใสใจ ไมตรีจิต คนเราสามารถ

เปนมิตรกันไดอยางไรขอจํากัด หรืออาจเรียกไดวา “มิตรไมตรี 

ไมมีประมาณ” 

ในหนังสือ พลังแหงชีวิต (Condensed Chicken Soup 

for a Soul) ลี โอ บัสคาเกลีย ตัดสินใหเร� องเลาของเด็กคน

หนึ่งเปนผูชนะเลิศ

เร� องเลามีวา เด็กนอยผูชนะนั้น อายุเพียง 4 ขวบ เขามี

เพ� อนบานวัยชราผูซึ่งเพิ่งสูญเสียภรรยาไป

ขณะที่เห็นชายชรารองไห เด็กนอยเขาไปในลานบาน

ของชายชรา ปนขึ้นไปนั่งบนตักของเขา แลวก็รองไหๆๆ อยู

ตรงนั้น

พอกลับมา แมถามวา  “ลูกไปพูดอะไรกับคุณตา” 

“เปลาเลยครับแม ผมแคไปชวยคุณตารองไหเทานั้นเอง

ครับ” เด็กนอยตอบแม.

เป็นหน่ึงในโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมถอยของการทํา 

งานหรือโครงสรางของเน้ือเย� อของสมองซ่ึงมักพบในผูสูงอายุ 

โดยไมใชความเส� อมตามธรรมชาติ เพราะผูสูงอายุไมจําเปน

ตองเปนอัลไซเมอรทุกคน แตเปนความเส� อมท่ีเกิดจากโปรตีน

ชนิดหน่ึงท่ีเรียกวา เบตา-อะไมลอยด รวมถึงทําใหการส� อสาร

ระหวางเซลลสมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโค

ลีน ซ่ึงเปนสารส� อประสาทท่ีสงผลโดยตรงกับความทรงจํา.

อัลไซเมอร

เงิน ตองยอมใหสหรัฐเก็บเก่ียวผลประโยชน George Soros เปนเพียง

ขุนพลท่ีนําทัพเทาน้ัน และท่ีถูกเก็บเก่ียวก็ไมใชเก็บเก่ียวประเทศไทย

เพียงประเทศเดียว ทุกประเทศในภาคพ้ืนอาเซียนถูกเก็บเก่ียวหมด เขา                                                                                 

วางแผนมาเปนขบวนการ ประเทศเล็กแบบประเทศไทยจะสูเขาได

อยางไร ไมตองการกลาวหาวาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไรฝมือ แตก็ตอง

ยอมรับวาเราตามเหล่ียมเขาไมทัน และขาดการระวังตัว

เหตุการณตมยํากุงผานไป 20 กวาป น�าเสียดายที่ไมมีใครเก็บ                                                                                     

บทเรียนมาปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรอง เรายังทําตัวเหมือนเดิม ยังปลอย

ใหเศรษฐกิจฟองสบูโตวันโตคืน ในชวงที่ผานมาตลาดหุนสหรัฐบูมใน

ชวงเศรษฐกิจที่แทจริงกําลังย่ําแย มันเปนเร� องสวนทางกับเหตุผล จะ

อธิบายไดก็ดวยทฤษฎีการเงินทุนนิยมจอมปลอมเทานั้น แลวตลาด

หุนไทยก็บูมตาม ไมมีการสงสัญญาณเตือนอยางชัดเจน เพราะอาจ

เช� อวาในเหตุการณขณะนี้ สหรัฐใหฟองสบูตลาดหุนแตกไมได และ

สามารถประคองตอไป เพราะตลาดหุนสหรัฐรวมแลวมีมูลคาตลาด

มากถึงกวา  50 ลานลานดอลลารสหรัฐ มากเปน 2-3 เทาของ GDP 

สหรัฐ ทั้งรัฐบาลและเอกชนตางตองชวยกันอุมไมใหมันแตกเพ� อไม

ใหเกิดความหายนะ สหรัฐกําลังหาวิธีแกไขท่ีจะใหประเทศอ� นรับเคราะห

แทน แตดูเหมือนชาวโลกขณะน้ีฉลาดข้ึน ไมมีใครรับชวงแทนเหมือน

ครั้งเกิดวิกฤต Sub-prime ขณะนี้ในสหรัฐเองหลายฝายก็เช� อวามัน

กําลังจะแตก และจะตองแตกแน�ๆ    

ประเด็นสําคัญคือ ถาตลาดหุนสหรัฐแตก สหรัฐเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ ตลาดหุนไทยที่ผูกพันอยูกับการลงทุนของทุนนอกอยาง

มากก็คงตองแตกตาม ก็อยากทราบวาธนาคารชาติเตรียมพรอมที่

จะรับสถานการณที่เลวรายที่สุดหรือยัง ไมอยากเช� อวาประเทศไทย

มีปญญาแกปญหาไดเกงกวาสหรัฐ แลวจะใหเช� อวาทางดานการเงิน

ไมมีปญหาไดอยางไร

ทางดานการคลัง ทุกฝายก็รูวารัฐบาลกําลังถังแตก ไมรูวายัง

จะแจกเงินไดอีกนานเทาใด คงไมมีเทวดาไหนจะแกปญหาได ไมวา                                                                        

จะเปลี่ยนนายกฯ กี่คน เพราะปญหามาจากความผิดพลาดทางโครง 

สรางเศรษฐกิจ ความผิดพลาดทางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่มาจาก

แนวความคิดท่ีผิดพลาดทางวิชาการ ท่ีเดินตามทฤษฎีตะวันตก ท่ีไมมี

ความเขาใจแยกแยะเศรษฐกิจที่แทจริงกับเศรษฐกิจฟองสบู

เศรษฐกิจของประเทศก็เหมือนสุขภาพของรางกาย วิกฤตเศรษฐ                   

กิจท่ีเกิดข้ึนก็เหมือนคนเราเจ็บไขไดปวย ถารางกายแข็งแรง มีภูมิตาน                                                                                         

ทานดี ก็สูกับโรคภัยได ประเทศก็เชนกัน ความแข็งแรงของเศรษฐกิจ

ไมใชสรางไดในวันเดียว ตองดูแลมาตลอด เศรษฐกิจท่ีดีตองเปนเศรษฐ 

กิจท่ีเจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีแทจริง สามารถเติบโตและ

ย่ังยืนได ถามีแตเศรษฐกิจฟองสบูท่ีดูภายนอกเหมือนเจริญเติบโตดี แต

ไมมีภูมิตานทาน ก็ไมมีทางรับมือเม� อเกิดวิกฤต    

ประเทศสหรัฐในชวงเริ่มแรกก็เติบโตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

ที่แทจริง มีความกาวหนาทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จนเปนท่ี

ยอมรับของประเทศท่ัวโลกใหเปนผูนําโลก ใชเงินดอลลารเปนเงินตรา                                                                                        

สากล แตเม� อทุนนิยมพัฒนาไปถึงระดับหนึ่ง ทุนการเงินก็เริ่มมีบท 

บาทเหนือทุนการผลิตหรือทุนอุตสาหกรรม โดยทําผลกําไรไดมากกวา 

ประเทศสหรัฐก็เริ่มหันไปเนนทางทุนการเงิน ละทิ้งอุตสาหกรรมโดย

เฉพาะคืออุตสาหกรรมการประดิษฐที่หมดไปจากในประเทศ คงเหลือ

แตอุตสาหกรรมไฮเทคบางอยาง    แตเจริญมากทางอุตสาหกรรมการ                                                                                  

ทหาร สหรัฐกลายเปนประเทศจักรวรรดินิยมที่ใชทุนการเงินไปลาผล

ประโยชนทั่วโลก เก็บเกี่ยวประเทศอ� นเพ� อบํารุงประเทศตน เอาเศษ

เลยไปเผ� อแผใหชนชั้นลาง ไมใหเกิดปญหาภายใน 

แตการพัฒนารูปแบบนี้ทําใหสังคมสหรัฐมีการแยกขั้วคนรวย

คนจนมากข้ึนทุกทีจนชนช้ันกลางท่ีมีอยูมีสัดสวนนอยลง และเพ� อรักษา

ฐานะเจาโลก สหรัฐก็ตองทุมเทงบประมาณใชจายในการทําสงคราม

อยางตอเน� อง จนละเลยการพัฒนาภายในประเทศ สังคมสหรัฐเปน

สังคมท่ีแตกแยก  มีปญหาอยางมาก เศรษฐกิจสหรัฐไมไดแข็งแรงอยาง

ท่ีปรากฏภายนอก เพราะเปนประเทศท่ีไมไดอาศัยกําลังการผลิตท่ีแท

จริงภายในมาคํ้าเศรษฐกิจ แตอยูได โดยอาศัยการเก็บเก่ียวประเทศอ� น 

เม� อโลกปจจุบันเกิดมีประเทศท่ีกลาตอกรกับสหรัฐ และประเทศท่ัวไป  

ก็เห็นถึงธาตุแทของสหรัฐ   หาทางปองกันไมใหสหรัฐเก็บเกี่ยวขูดรีด

งายๆ เราจึงไดเห็นวิกฤตเศรษฐกิจท่ีกําลังเกิดข้ึนในสหรัฐ

สวนไทยเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ.2504 ตามแผน                                                                                           

พัฒนาเราก็เนนการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง และก็ทําไดผลในระดับ

หนึ่ง ไมวาภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม ทางภาคเกษตรเราได

สรางพืชเศรษฐกิจขึ้นมาหลายตัว เชน ขาว ออย ยาง ขาวโพด ปาลม 

แตขาดการวางแผนดูแลและพัฒนาอยางจริงจัง สุดทายพืชทุกตัวมี

ปญหาหมด อยูได โดยอาศัยการอุมของรัฐบาลโดยไมไดแกไขปญหา

ทางพื้นฐาน ในทางอุตสาหกรรม ก็พัฒนาไปไดไมไกลเชนกัน เลยมี

ขอสรุปวาประเทศไทยติดอยูกับ “กับดักรายไดปานกลาง” เหมือนอีก

หลายประเทศ แตก็ไมมีการคนควาวิจัยสาเหตุอยางละเอียดและหา

หนทางแกไขอยางจริงจัง   เราบกพรองในการพัฒนาภาคการผลิตที่

เปนเศรษฐกิจที่แทจริง  

แตในอีกดานหนึ่ง เรากลับมีการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเงิน                    

ตามแบบประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแลวไดอยางรวดเร็ว ไมไดไปทาง

หนุนชวยภาคการผลิตท่ีแทจริง แตไปทางเศรษฐกิจฟองสบูและครอบ 

งําขูดรีดภาคการผลิตและประชาชน มีการเอื้อประโยชนใหเศรษฐกิจ

ภาคการเงินแบบไมถูกตอง เชน การใหคิดดอกเบี้ยสูงเกิน 15% ตอ

ปตามที่กฎหมายกําหนด และเม� อเกิดวิกฤตตมยํากุง รัฐบาลก็เลือก

อุมภาคการเงินกอนโดยการอางวาภาคการเงินคือหัวใจของเศรษฐกิจ 

แทนที่จะกลาวหาภาคการเงินเปนตัวตนเหตุ ผานวิกฤตเศรษฐกิจมา

ภาคการเงินก็ยังอยูในฐานะนําตามเคย

เม� อเราพัฒนาประเทศมาแบบผิดทาง เศรษฐกิจไทยก็ไมมี

ความแข็งแรงไมมีภูมิตานทาน เม� อเกิดวิกฤตขั้นรุนแรง เราคงทํา                                                                                

อะไรไมได ไดแตประคองไปตามมีตามเกิด เศรษฐกิจถดถอย ประ 

ชาชนลําบาก เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมพน     

สังคมไทยขณะนี้เต็มไปดวยผูคนที่อยากรวยทางลัด อยากได                       

เงินโดยไมตองทํางานหนัก เห็นคนโกงเปนคนเกง ก็ไดแตหวังวาวิกฤต

ครั้งใหมนี้จะปลุกจิตสํานึกใหคนไทยหันมาในทางที่ถูก     

มีแตการพัฒนาการผลิตที่แทจริงเทานั้น ที่จะพาประเทศชาติ

ไปสูความรุงเรืองและยั่งยืน.

หองสมุดมนุษย (HUMAN LIBRARY) : มิตรไมตรี ไมมีประมาณ
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สมาน ประชามิตร 



ง “กล้า” จะเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ ก่อตั้ง                                                              

มาได้ประมาณ 2 ปี ยังไม่มี ส.ส. แต่หัวหน้าพรรค 

กรณ์ จาติกวณิช ก็คว้ารางวัลแรกแล้ว แม้จะไม่

เกี่ยวกับการเมืองก็ตาม 

สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย และ Royal Society for the  

Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ประเทศ

อังกฤษ นำาโดย “โศรยา บุนนาค” นายกสมาคมพิทักษ์

สัตว์ไทย นายโรเจอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมฯ น.ส.                                                                            

บงกช ศรีมังคละ และนายมาตรา อัชาวกุล มอบโล่

ประกาศเกียรติคุณแก่นายกรณ์ ในฐานะที่เป็นผู้นำาพรรค 

การเมืองผู้รักสัตว์

“เป็นนักการเมืองท่ีมีบทบาทเด่นล้ำาในการผลักดัน                                                      

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ พ.ศ.2557 ร่วมกับสมาคม และเครือข่ายคนรักสัตว์

หลายองค์กร รวมถึงสนับสนุนการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยว 

ข้องเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ โดยไม่หวัง

ผลประโยชน์อีกด้วย หลังจากกฎหมายฉบับใหญ่ออกมา 

คุณกรณ์ยังช่วยผลักดัน

ในมีการออกกฎหมายลูก                            

เรื่อง การจัดการสวัสดิ                     

ภาพของฟาร์มเพาะสัตว์

เลี้ยง จากกรณีสุนัขเกรท

เดนที่ถูกทารุณกรรม 13 

ชีวิต จนสุดท้ายได้รับพระ                 

มหากรุณาธิคุณรับสุนัขไว้                                        

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

ในปี 2562”  นายโรเจอร์

แจงเหตุผลที่มอบรางวัล

ให้นายกรณ์

ถ้าจำากันได้ ในช่วง

เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว นายกรณ์ ซึ่งเคยเป็นประธานสมา

คมไทยฟินเทค ได้สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ NFT ด้วย

เทคโนโลยีบล็อกเชนจากภาพน้องหมาพันธุ์เฟรนช์บูล     

ด็อก 20 ตัวที่เลี้ยงไว้ ขึ้นขายบนแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT 

ระดับโลก อย่าง ‘โอเพนซี’ (opensea.io) เพื่อนำารายได้

บริจาคช่วยเหลือมูลนิธิ Dogs Trust ในประเทศอังกฤษ และ 

2 มูลนิธิในประเทศไทย คือ มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจาก

เรา และเกาะสุนัข ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด

สัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรณ์ยังได้ร่วมกับมูลนิธิ Dogs  

Trust จากอังกฤษ และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยวัดเชิงหวาย  

เขตบางซื่อ ทำาหมันหมาแมวจรจัดทั่วกรุง นอกจากนี้ยัง

ทวงถามนโยบายการดูแลสัตว์เลี้ยงจากผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

ไม่แน่ใจว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไทยคนแรกที่

ได้รับรางวัลนี้หรือเปล่า อย่างน้อยก็พลอยทำาให้พรรคกล้า

กลายเป็นขวัญใจคนรักสัตว์ไปแล้ว อย่าลืมว่าทุกวันนี้คน

ไทยส่วนใหญ่ต่างนิยมเล้ียงน้องหมาน้องแมว หนำาซ้ำายังรัก

และดูแลเปรียบเหมือนสมาชิกในครอบครัวเลยทีเดียว

ส่วนจะช่วยเอื้อโกยคะแนนนิยมทางการเมือง ตาม

ตำารา “love me love my dog” ด้วยหรือไม่ คงต้องรอดูผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่พรรค

กล้าส่งชิง 12 เขต ก่อนจะมองยาวไปถึงเลือกตั้งใหญ่ ส.ส. 

ทั่วประเทศในอนาคต.

ต้องนำาเข้ายาเป็นลำาดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน 

เมื่อครั้งยุโรป อเมริกาโควิดระบาดหนัก จนล้นโรงพยาบาล มี

คนไทยในต่างแดนจำานวนหนึ่งบอกว่าป่วยไม่ได้เข้าโรงพยาบาล ไป

หาหมอก็ไม่มียาให้ กรณีนี้ทำาให้คนไทยตกใจพอสมควร เพราะของ

เราอย่างน้อยๆ ต้องได้ยาพาราฯ ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ฉะนั้นจะเห็น

ว่าไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขง่ายก็จริง แต่เราก็ป่วยกันเยอะเพราะ

ไม่ค่อยระวังตัวเช่นกัน.

ชัยชนะของการเลือกตั้ง ไม่ได้ทำาให้เสถียรภาพ

ของรัฐบาลมั่นคงขึ้น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ปัญหาต่างๆ รุมล้อมรัฐบาลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ปัญหาน้ำามันแพง ปัญหาค่าครองชีพ

สูงมากขึ้น ปัญหาคนไทยว่างงาน แต่แรงงานต่างด้าวล้นประเทศ 

ปัญหาอาหารขาดแคลน ปัญหามลพิษ ปัญหาน้ำาแล้ง น้ำาท่วม ฯ 

สังเกตได้ว่านายกฯ จะใช้วิชาเตมีย์ใบ้ ไม่จำาเป็นจะไม่เปิดปากไม่ว่า

จะเป็นเรื่องใดๆ พอปัญหารุนแรงมากก็เปิดปากพูดว่าจะต้องแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการ แต่ก็เป็นเพียง “แมเนอเยอร์เม้าส์” สั่งการให้

แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการแล้วก็จบ ไม่ต้องติดตามผลงานด้วยซ้ำา

วันน้ีเชื่อว่าทีมท่ีปรึกษานายกฯ ส่ังให้นายกฯ เก็บปากเก็บคำา หวัง

ให้สถานการณ์ต่างๆ คล่ีคลายไปเอง โดยเฉพาะทีมการเมืองเชื่อว่า ถ้า

สามารถชนะการเลือกต้ังได้หมด ก็สามารถใช้เป็นเหตุผลว่า “ประชาชน

ยังเชื่อถือรัฐบาล” ดังน้ันไม่ต้องสนใจปัญหาหมูแพง ไข่แพง ค่าครองชีพ

พุ่งสูง อาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมือง ทุจริตคอร์รัปชันเบิกบาน การเมือง

ไร้ธรรมาภิบาล ขอให้นายกฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเอเปกในปลายปี ๖๕ 

ก็พอ นัยว่าเป็นหน้าเป็นตาอย่างย่ิง ต้องลากรัฐบาลให้อยู่ถึงวันน้ันให้ได้ 

น้ีคือเป้าหมายทางการเมืองลุงตู่

วันนี้หนี้สินครัวเรือนก็สูงมาก นายกฯ ประกาศล้างบางหนี้สิน

ให้หมดไปภายในปีนี้ ในขณะเดียวกันหนี้สินของประเทศก็เพิ่มมากขึ้น 

เพราะรัฐบาลประกาศอุ้มราคาน้ำามันดีเซลไว้ที่ลิตรละ ๓๐ บาทตั้งแต่

ปลายปีที่แล้ว ปีนี้ก็ประกาศอุ้มราคาแก๊สแอลพีจี เพื่อพยายามรักษา

ดัชนีค่าครองชีพ ซึ่งการกระทำาเช่นนี้ทำาให้ ปตท.มีกำาไรมากขึ้น โทนี่

และครอบครัวก็มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

สำาหรับเหตุผลที่อ้างว่าต้องเลือกลุงตู่เพราะความสงบ นั้นไม่ใช่

เหตุผลที่เชื่อถือได้ เพราะรัฐบาลลุงตู่เหยียบเรือสองแคมมาโดยตลอด 

ขอให้ตัวเองปลอดภัยเท่านั้น แต่อย่างไรไม่มีอะไรอยู่ค้ำาฟ้า ดังนั้น

รัฐบาลลุงก็พร้อมที่จะอยู่หรือไปได้ตลอดเวลา

แต่ปัญหาที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ก็คือทุจริตคอร์รัปชัน  ที่รัฐ                                                                                  

บาลประกาศเป็น “พันธกิจ” แต่ในทางปฏิบัติรัฐบาลส่งเสริมให้เกิด                                                                                  

ทุจริตคอร์รัปชัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือลอตเตอรี่แพงเป็นประวัติ 

5บทความ

กอินเตอร์.... 

ภาพ “ลุงตู่” จับมือกับ “โจ ไบเดน” เล่นเอาบาง

คนถึงกับสำาลัก 

ที่จริงก็ไม่มีอะไรพิเศษ ในฐานะผู้นำาประเทศด้วย

กัน ปฏิบัติต่อกันแบบนี้เป็นเรื่องสากล เพียงแต่บางคนที่เอาแต่

ท่องคาถา “บิ๊กตู่” เป็นเผด็จการทำาไมอเมริกาให้การยอมรับ ว่าไป

แล้วคนพวกนี้น่าสงสาร ไม่สามารถแยกแยะได้ 

ก็จมปลักอยู่กับการบูชานักโทษหนีคุกต่อไป 

ครับ...มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายเกรงว่าการไป อเมริกาของ 

“ลุงตู่” เที่ยวนี้จะเป็นการชักศึกเข้าบ้าน มีการยกเอายุทธศาสตร์

อินโด-แปซิฟิกของอเมริกา ว่าเป็นใบเบิกทางให้ อเมริกาเข้ามาตั้ง

ฐานทัพในไทย 

มองไกลไปถึงอเมริกาใช้ไทยเป็นฐานยิงขีปนาวุธ 

ก็ว่ากันไปครับเพราะนั่นคือ “ข้อกังวล” ที่ประชาชนแสดง 

ออกต่อรัฐบาลได้ 

เพียงแต่ในข้อเท็จจริง “ลุงตู่” จะคิดสั้นให้ไทยเป็นแบบ

ยูเครนอย่างนั้นหรือ? 

อเมริกาพยายามเข้ามาสร้างอิทธิพลในอาเซียนรอบใหม่จริง 

หลังจากมองจีนรุกคืบมานานหลายปี 

ถ้าพูดถึงการตั้ง “ฐานทัพ” อาจเป็นความคิดที่เก่าไปแล้ว 

เพราะแท้จริงแล้ว “ความม่ันคง” แยกย่อยออกไปได้หลายความหมาย

เกือบทุกประเทศไม่พร้อมให้อเมริกาไปตั้งฐานทัพ  ขณะที่

ประเทศที่อเมริกามีฐานทัพอยู่ก็เริ่มมีการต่อต้าน  เช่นที่ญี่ปุ่น หรือ

แม้แต่ไต้หวันเอง 

ฉะนั้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ถือเป็นประเด็นใหญ่สุดที่

หลายชาติต้องการคุยกับอเมริกา ไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารที่คุย

แล้วสุ่มเสี่ยงก่อปัญหาอื่นตามมา 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ จึงไม่ใช่การช้ีน้ิวส่ังโดย                                                                                

อเมริกาว่าจะเอาทหารไปวางตรงไหน ไปรบกับใคร เพราะยุทธ 

ศาสตร์ทางทหาร อเมริกามีครอบคลุม อินโด-แปซิฟิก อยู่แล้วโดย

ไม่ต้องใช้อาเซียนเป็นฐาน

เลวร้ายสุด อเมริกาอาจชวนอาเซียนทำาสงครามทางเศรษฐ 

กิจกับจีน แต่คงไม่มีอาเซียนชาติไหนยอมทำาตาม 

เวียดนามที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับจีนก็คงปฏิเสธ เพราะทุนจีน

ในเวียดนามนั้นมหาศาล 

ส่วนอาเซียนชาติอื่น อาทิ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ช่วงหลัง

มหามิตร ‘จีน-อเมริกา’

มานี้ก็อาศัยทุนจีนในการพัฒนาประเทศ

ไทยเราทุนจีนมาลงทุนแทบจะน้อยที่สุด เพราะบทเรียนจาก

หลายๆ ประเทศในแอฟริกาทำาให้ไทยระวังตัว แต่ไทยก็ไม่มีความจำา 

เป็นต้องทำาสงครามเศรษฐกิจกับจีน

ฉะนั้นจึงต้องทำาความเข้าใจก่อนว่ายุทธศาสตร์ อินโด-แปซิฟิก 

ของอเมริกา คืออะไร 

และอเมริกาต้องการอะไร 

ประเทศอื่นต้องการตามอเมริกาด้วยหรือไม่ 

ในมุมมองอเมริกา “อินโด-แปซิฟิก” เป็นภูมิภาคที่ทอดยาวจาก

ชายฝั่งแปซิฟิกไปจรดมหาสมุทรอินเดียและเป็นที่อาศัยของผู้คนกว่า

กึ่งหนึ่งของประชากรโลก 

มีขนาดเศรษฐกิจเกือบ ๒ ใน ๓ ของเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งเป็น

ที่ตั้งของ ๗ กองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีทหารอเมริกันประจำาการอยู่

ในภูมิภาคนี้มากกว่าที่อื่นใดนอกสหรัฐฯ 

ภูมิภาคนี้สนับสนุนงานของอเมริกามากกว่า ๓ ล้านตำาแหน่ง 

และเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐฯ 

เกือบ ๙ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง ๒ ใน ๓ ของ

โลก จึงย่อมจะทรงอิทธิพลมากขึ้นและมีความสำาคัญต่อสหรัฐฯ ยิ่งขึ้น

ไปในอนาคต

ยุทธศาสตร์ อินโด-แปซิฟิก ของอเมริกา พูดถึงจีนไว้อย่างน่า

กลัว ราวกับเป็นปีศาจที่พร้อมทำาลายทุกชาติ

อเมริกามุ่งให้ความสนใจภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมากขึ้น ส่วน

หนึ่งเนื่องจากภูมิภาคนี้เผชิญความท้าทายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากจีน 

รายละเอียด ยุทธศาสตร์ อินโด-แปซิฟิก ของอเมริกา ระบุว่า 

ขณะนี้ จีนกำาลังผสานพลังอำานาจทางเศรษฐกิจ  การทูต การทหาร 

และเทคโนโลยีของตนโดยมุ่งหวังสร้างเขตอิทธิพลในภูมิภาคอินโด-

แปซิฟิก และพยายามจะเป็นมหาอำานาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 

จีนจึงวางอำานาจและรุกรานไปทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาค

อินโด-แปซิฟิก พันธมิตรและหุ้นส่วนของเราในภูมิภาคนี้ต้องแบกรับ

ความเสียหายอันเกิดจากพฤติกรรมอันเป็นภัยของจีน 

ตั้งแต่การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ (Economic  Coercion) ต่อ

ออสเตรเลีย การสร้างความขัดแย้งตามแนวเส้นแบ่งเขตควบคุมตาม

ความเป็นจริง (Line of Actual Control) กับอินเดีย 

ไปจนถึงการเพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวัน 

และการระรานประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนตะวันออกและ

ทะเลจีนใต้ 

ในปฏิบัติการดังกล่าวน้ัน จีนยังได้บ่อนทำาลายสิทธิมนุษยชนและ

กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการเดินเรือ ตลอด

จนหลักการอื่นๆ ที่นำาเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาค

อินโด-แปซิฟิก

ยุทธศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยอเมริกาฝ่ายเดียวนี้ทำาให้จีนดูน่ากลัว

จริง 

แต่หลายชาติในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับจีน 

หนำาซ้ำาหลายๆ ประเทศเริ่มตั้งคำาถามกับอเมริกาว่า กำาลังนำาสงคราม

มาสู่ภูมิภาคนี้หรือเปล่า 

อาเซียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ อินโด-แปซิฟิก 

อเมริกามีเป้าหมายกุมอำานาจทางเศรษฐกิจของโลกไว้ โดยมี

อำานาจทางทหารคอยคุมเชิง แต่ก็ใช่ว่าพร้อมจะทำาสงครามกับจีน เพื่อ

แย่งชิงความเป็นเบอร์ ๑ ของโลก

และจีนเองก็ไม่พร้อมทำาสงครามกับใคร โดยเฉพาะชาติในอาเซียน

บทเรียนสงครามยูเครนทำาให้หลายๆ ประเทศตระหนักแล้วว่า 

ไม่ควรให้ภูมิภาคของตัวเองเป็นสนามรบของอเมริกา

แต่ถ้าจะทำาการค้า ก็มาคุยกัน 

ฉะนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ จะจบลงด้วยความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่มีเรื่องความร่วมมือทาง

ทหารเพิ่มเติม นอกจากการฝึกร่วมผสม คอบราโกลด์ และการฝึกทาง

ทหารอื่นๆ ที่ทำามาต่อเนื่องอยู่แล้ว 

กลับมาดูจีนกันหน่อยครับ 

ท่าทีของจีนที่มีต่อไทยจากกรณี ลาซาด้า นั้นได้ใจคนไทยไป

เต็มๆ   

เพจ Chinese Embassy Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทยหยิบเอากรณีนี้มาเผย

แพร่ โดยโฆษกสถานทูตจีนประจำาประเทศไทย ตอบคำาถามเกี่ยว

กับความไม่เหมาะสมในคลิปโฆษณาของลาซาด้า

Q : เมื่อเร็วๆ นี้ คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

Lazada ทำาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย สถานทูตจีน

มีความรู้สึกอย่างไร

A : สถานทูตจีนประจำาประเทศไทยรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 

คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้

Remarks of the Spokesperson of the Chinese  Embassy 

to the Kingdom of Thailand Concerning An  Advertisement on 

An E-commerce Platform

Q : Recently, a promotional video clip on e-commerce 

platform Lazada has sparked controversy in  Thailand. Does 

the Chinese Embassy have any comment?

A : The Chinese Embassy in Thailand has noticed  the 

incident, and shares the same view that the  content in the 

video is unacceptable.

ครับ...ท่ีจริงแล้วคนไทยไม่ได้ต้ังคำาถามกับคนจีนหรือรัฐบาลจีน 

แต่ถามหาความรับผิดชอบจากลาซาด้า ซ่ึงเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่

ของจีน 

คำาตอบที่ว่า “คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อ 

หาที่ยอมรับไม่ได้” นี่คือการตอบอย่างเป็นมิตร และมีความเข้าอก

เข้าใจคนไทย 

จีนรับรู้ว่าคนไทยให้ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และจีนแสดงท่าทีไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป โดยที่รัฐบาลจีน

ไม่ทำาอะไรเลย 

กลับไปดูท่าทีของอเมริกาที่มีต่อไทยก่อนหน้านี้ต่างกันราว

ฝ่ามือกับหลังเท้า 

แต่เราก็ไม่ควรเป็นศัตรูกับอเมริกา เพราะโลกเชื่อมถึงกันหมด 

ถ้าถามว่าใครเป็นมิตรกว่ากัน

จีนเข้าใจคนไทยมากกว่า.

แด่ เวิร์คพอยท์

ขอโทษ แก้ไข จะได้ดี

สำานักข่าวยังมีจุดหมาย

จริยธรรม กำากับ ใจกาย

โลกเรา รอบราย รื่นรมย์

ทำาข่าว หวือหวา หาเรื่อง

ผ้าเหลืองแผลงฤทธิ์ติดหล่ม

คำาขอโทษ ดับทุกข์ ระทม

สังคม ก้าวหน้า แน่นอน

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ทักษิณคือตัวการสร้างปัญหาให้ระบบสาธารณสุข : ประชานิยม

รักษาฟรีทุกโรค ทำาให้ประชาชนหล่ังไหลเข้าโรงพยาบาลของรัฐ ตาม                                                                                             

มาด้วยนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท่ีเน้นแต่การรักษาพยาบาลมาก 

กว่าการสาธารณสุข ประชาชนไม่สนใจดูแลสุขภาพตัวเอง เอาแต่ความ

สุขช่ัวขณะ สุรา ยาเสพติด พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกำาลังกาย  ไม่รับ

ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เน้นแต่ความอร่อย ล้วนแล้วแต่เป็นการ

ทำาลายสุขภาพ สร้างปัญหาให้ระบบสาธารณสุขเพราะประชาชนเชื่อ

ว่าป่วยก็รักษาฟรี ท้ังท่ีความจริงแล้ว โรคบางโรคก็ไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ บางโรคก็รักษาเพื่อทุเลาอาการเท่าน้ัน

รัฐบาลนี้พรรคที่มีหน้าที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขใช้กัญชา

เป็นเครื่องมือหาเสียง หวังคะแนนนิยมจากผู้นิยมกัญชา โดยหวังจะ

ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด  เริ่มต้นด้วยกัญชากับมะเร็ง 

โดยโปรโมตว่ากัญชาใช้รักษามะเร็งให้หายขาดได้ ทำาให้กระแสนิยม

กัญชาสร้างความนิยมให้พรรคการเมืองสูงมาก แต่วันนี้กระแสกัญชา

นิยมตกต่ำามาก น้ำามันกัญชาไม่มีขาย

ปัญหาสาธารณสุขรุนแรงมากข้ึนเพราะการแพร่ระบาดของ                    

โควิด เนื่องจากไวรัสโควิดเป็นมหันตภัยของมนุษย์ที่ประเทศมหา 

อำานาจใช้แสวงหาผลประโยชน์จากวัคซีนและยารักษาโรค ซ่ึงผมม่ันใจ

ว่าการเมืองไทยก็กินตามน้ำา ตั้งแต่ถุงมือ, แอลกอฮอล์ จนถึงวัคซีน

และยารักษาโรค ไวรัสโควิดนำาหน้ามนุษย์ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์

หรือนักการเมืองก็เปรียบเสมือนตาบอดคลำาช้าง ตามไวรัสไม่ทัน วัน

นี้คนไทยติดไวรัสวันละหมื่นหรือมากกว่า ทั้งๆ ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว

มากกว่าห้าสิบล้านคน แสดงว่าวัคซีนไม่ใช่วิธีที่สามารถป้องกันการ

แพร่ระบาดที่ได้ผล

หมอหลายคนเสนอให้รัฐบาลยุติการรักษาฟรี อ้างว่าเก็บเงินไว้

ใช้รักษาโรคอื่น ในขณะที่การให้บริการสาธารณสุขแทบจะล้มละลาย

แล้ว ปัจจุบันก็ออกแทบจะเอาตัวไม่รอดแล้ว ยังหวังว่าอนาคตจะมี

ปัญหาให้แก้ไข โควิดสร้างความหวังให้หลายๆ คนว่าตนจะสามารถ

เป็นมหาเศรษฐีได้

อนาคตสาธารณสุขไทยน่าเป็นห่วงมาก วันน้ีอเมริกาขาดแคลน

พยาบาล ดึงพยาบาลเก่งไปจากอาเซียนเข้าประเทศจำานวนมาก ขณะ

เดียวกันรัฐบาลไทยลอยแพแพทย์, พยาบาล, บุคลากรการแพทย์ เรียน

ก็ยาก เรียนก็แพง จบมาก็ไม่มีอนาคต ลูกหลานไทยจะเป็นอย่างไร 

รัฐบาลปะผุรอวันจม แต่สาธารณสุขน้ำาท่วมจนจะจมแล้ว ใครมาก็

กิน ก็เช่นเดียวกับการศึกษาของชาติ.

จาโบ๋ 

 

ประเด็นนี้่น่าสนใจครับ มีคนพูดกันพอควรว่า เพราะนโยบาย 

๓๐ บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นนโยบายประชานิยม ได้รับการยอมรับ

ขนาด ��� ยังยกย่องว่าทำาให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขดีเป็น��� ยังยกย่องว่าทำาให้คนไทยเข้าถึงระบบสาธารณสุขดีเป็น

ลำาดับต้นๆ ของโลกครับ แต่ก็จริงแค่ครึ่งเดียว เพราะการเข้าถึงระบบ

สาธารณสุขได้ง่าย ทำาให้ประชาชนไม่ระมัดระวังตัว ไม่ดูแลตัวเองเท่า 

ที่ควร จนเกิดโรคตามมามากมาย ทั้งที่ไม่ควรจะเกิด เพราะคิดแค่  

ว่าป่วยไม่เป็นไร รักษาฟรี 

มันก็เหมือนฝร่ังตกใจท่ีคนไทยเข้าถึงยาง่าย แค่เดินไปร้านขาย

ยาจ่ายตังค์ก็ได้ยามาแล้ว โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์  ทำาให้ประเทศไทย

ขวัญใจคนรักสัตว์

ศาสตร์ รัฐบาลลุงตู่ทำาสถิติสูงสุดลอดเตอรี่ฉบับละ ๕๐๐ บาท ทั้งๆ 

ที่รัฐบาลควบคุมทุกอย่างแต่ปล่อยให้เกิดสภาวะค่าดำาเนินการแพง

ได้อย่างไร  นอกจากน้ันรัฐบาลยังน่ิงเฉยไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริง                                                                          

จัง ปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งยังไม่สามารถแก้ไขได้ แล้วจะทำาให้ประ 

ชาชนมีความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าจะทำา กับสิ่ง                                                                                      

ท่ีรัฐบาลกระทำาจริงเป็นเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อนักข่าวสายทหาร

ประกาศเรื่อง ลับ ลวง พราง ของลุงตู่มากว่า ๗ ปีแล้ว 

ดังน้ัน ประชาชนจึงค่อนข้างม่ันใจว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีลุงตู่กระทำา

น้ันเป็นภาพลวงตาท้ังส้ิน เร่ิมต้ังแต่รัฐประหารเพราะประชาชนทะเลาะ

กัน ไม่ใช่รัฐบาล เพราะรัฐบาลย่ิงลักษณ์ทุจริตคอร์รัปชันจนประชาชน

ต้องแบกภาระหนี้สินรวมแล้วมากกว่าล้านล้านบาท และไม่ต้องการ

แต่งต้ังคณะกรรมการยึดทรัพย์ เพราะไม่ต้องการรังแกผู้หญิง เรื่องน้ี

อาจจะไม่ใช่ลับลวงพราง เพราะลุงตู่ต้องการเป็นเยนเต้ิลแมนมากกว่า

เรียกคืนทรัพย์สินของประเทศ ผมไม่ได้ซ้ำาเติมรัฐบาลลุงตู่ แต่ผมเชื่อ

ม่ันในทฤษฎีสมคบคิดว่ารัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗  น้ัน มีซัมต้ิงระหว่าง

คุณสมชายและครอบครัวโทน่ี เพราะพฤติกรรมต่างๆ ของคุณสมชาย

แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ให้ความสำาคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

อย่างไรก็ตาม “โกอะราวด์ คัมอะราวด์” กรรมใดใครก่อกรรม

นั้นต้องรับ การ์ตูนการเมืองที่วาดให้เห็นว่าโทนี่เดินบนพรมแดงถือ

ช่อดอกไม้ โดยมีภาพนักการเมืองพรรคเผาไทยและ พปชร.ปูพรม

นำาหน้านั้น แสดงว่าไม่ได้มีผมคนเดียวที่มีความคิดเช่นนี้ กรรมจะ

ตัดรอนคุณสมชายหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไป แต่เริ่มต้นปีขาลมาได้ไม่

กี่วันอาการของรัฐบาลก็เข้าขั้นโคม่าแล้วครับ.

โรบินเหี่ยว

 

ทุกรัฐบาลท่ีผ่านมาล้วนมีปัญหาให้แก้ท้ังน้ัน แต่ท่ีแก้กันไม่ได้เลย

สักรัฐบาล คือปัญหาคอร์รัปชัน รัฐบาลน้ีก็แก้ไม่ได้ ผมเสียดายเวลาครับ 

หากจริงจังเรื่องน้ีกันต้ังแต่แรก ๘ ปีท่ีผ่านมาน่าจะแก้ได้เยอะพอควร 

รัฐบาลใหม่มาก็ยังยากท่ีจะแก้ไขได้ ไม่ว่าข้ัวใหม่ ข้ัวเก่า ก็อีหรอบเดิมครับ.

ความเป็นไป

 * ฟ้าก็ยังเป็นฟ้า

เมฆาก็ยังเป็นเมฆาเจ้าเอ๋ย

สรรพสิ่งดูเหมือนคุ้นเคย

แต่เจ้าเอยไม่เหมือนเดิมแล้ว

 * โรคระบาดอาฆาตนานหรือ

จึงระบาดโหมฮือให้ดิ้นแด่ว

เป็นระลอกร้ายร้ายบ่วงแร้ว

คงไม่แคล้วติดบ่วงเข้าสักวัน

 * คนคงต้องเปลี่ยนตนใหญ่แล้ว

แน่วแน่ในธรรมปลุกขวัญ

ละกิเลสเป็นเรื่องสำาคัญ

ก่อนโดนโรคห้ำาหั่นบรรลัย

 * เปลี่ยนตนก่อนโดนอื่นเปลี่ยน

เพี้ยนพิกลไปเละเหลวไหล

ละกิเลสน้อยมากเอาออกไป

ดวงใจค่อยผุดผ่องบริบูรณ์ฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

กรณ์ จาติกวณิช

โ

ถึ



ปตท.ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง

ส่องแผนธุรกิจผ่านมุมมอง50ซีอีโอไทย

ทรานส์ฟอร์ม‘คน-องค์กร’รับมือความผันผวน

‘ศุลกากร’เล็งชงคลังลดภาษีนำาเข้าคาร์ซีต
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6 เศรษฐกิจ

สร้างความมั่นคงพลังงานลุยขนส่งสินค้าทางอากาศ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ไทยโพสต์ • ปตท.ผนึกซาอุดี อารัมโก สร้างความมั่นคงทาง

พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ร่วมซื้อขายน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์

ต่างๆ พร้อมจับมือการบินไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือ

ทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายปี 

2562 จนถึงขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความยากลำาบากในการทำา

ธุรกิจมาตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น

จากเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งความขัดแย้งจนเกิดสงครามระหว่างรัสเซีย

และยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตในหลายส่วน

เพิ่มขึ้น รวมถึงภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัย

เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึง “ความไม่แน่นอน” ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลก

รวมถึงธุรกิจไทยต้องคอยรับมือ

ขณะเดียวกันยังกลายเป็นบทเรียนคร้ังสำาคัญ ท่ีพิสูจน์ความ

แข็งแกร่งและทัศนคติในการปรับตัวของธุรกิจว่าจะสามารถอยู่รอด

ต่อไปได้หรือไม่ ซ่ึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับความไม่แน่นอน 

ผ่านการวางกลยุทธ์บริหารท้ังคน องค์กร และทรัพยากร โดยในช่วงท่ี

ผ่านมาจึงได้มีการสำารวจ “50 ซีอีโอช้ันนำาในไทย” ท่ีอยู่ในระบบนิเวศ

ผู้นำาองค์กร ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จัดทำาโดย กลุ่มสลิงชอท 

ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำาและองค์กร ถึง “ส่ิงท่ีซีอีโอคาดหวังใน 3 

ไตรมาสท่ีเหลือของปี 2565” สกัดออกมาเป็น 7 เทรนด์ด้านกลยุทธ์

การบริหารคน-องค์กร ท่ีผู้นำาองค์กรควรคำานึงถึง ประกอบด้วย

เทรนด์ที่ 1 เศรษฐกิจจะเติบโตด้วยกำาลังและทักษะแรงงาน

ที่จำากัด โดยซีอีโอ 51% ประเมินว่า แม้เศรษฐกิจปี 2565 จะ

เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากนโยบายการเปิดประเทศ แต่

เป็นการเติบโตที่ “ไม่ง่าย”

“สิ่งที่ซีอีโอพูดเยอะคือ การขาดทักษะของแรงงานครั้งสำาคัญ

ที่สุดในรอบทศวรรษ เนื่องจากคนออกจากงานช่วงโควิด-19 ขณะที่

องค์กรต้องการแรงงานที่มีทักษะซับซ้อน เชิงลึก เชิงกว้าง ตามสิ่ง

แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งหาไม่ทัน ทำาให้จะเห็นการแย่งคน 

ซื้อตัวคนข้ามอุตสาหกรรมสูงขึ้น” นายสุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ 

หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสลิงชอท ขยายความ

เทรนด์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ผู้นำาต้องเร่งคือ “ทรานส์ฟอร์ม

องค์กรให้สำาเร็จเสียที” โดยซีอีโอ 47% ระบุว่า ต้องการนำา

  

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพในภาวะที่ขาดแคลนแรงงาน และ

ต้องการทรานส์ฟอร์มองค์กรใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงสร้างองค์กร 

จากทักษะแรงงานที่เปลี่ยนไป 2.กระบวนการทำางาน 

3.หาเทคโนโลยีที่ใช่ และ 4.การปฏิรูปคนและวัฒนธรรมองค์กร 

ต้องช่วยส่งเสริมการทรานส์ฟอร์มให้ไปได้เร็วและยั่งยืน

เทรนด์ที่ 3 การทำางานแบบไฮบริดจะกลายเป็นวิธีการ

ทำางานหลัก แต่ผู้นำาหลาย

คนยังคาดหวังให้คนกลับ

มาสำานักงาน เนื่องจากเชื่อ

ว่าสิ่งที่องค์กรต้องการคือ 

ความคิดสร้างสรรค์ การ

ประสานความร่วมมือ ซึ่ง

หายไปในช่วงทำางานที่บ้าน 

(Work From Home) จึง

อยากให้กลับมาที่สำานักงาน

เพื่อคิดสร้างสรรค์อะไร

ใหม่ๆ ให้อนาคตธุรกิจ ดัง

นั้นสิ่งที่ซีอีโอต้องเตรียมคือ 

วัฒนธรรมองค์กร ต้องเน้น

สร้างบรรยากาศการทำางาน

มากกว่าการเป็นสถานที่

ทำางาน เพื่อให้คนมานั่งคุย 

ร่วมกันคิดสร้างสรรค์

เทรนด์ที่ 4 การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน (Employee 

Experience) จะเป็นตัวขับเคลื่อนการทำางานแบบไฮบริดให้สำาเร็จ 

เมื่อถามว่าสร้างอย่างไร ซีอีโอ 33% มองว่าการทำาให้พนักงานมี

ประสบการณ์ทำางานที่ดี คือ ต้องเห็นว่าเป็นงานมีคุณค่าใน 3 เรื่อง 

1.มีอุดมการณ์ร่วมกันกับองค์กร 2.พนักงานได้อิสรภาพในการทำา 

งานของตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกับองค์กร 3.ต้องการมีทีม

ใจทุกแง่มุมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะฝ่ายขาย ตลาด ซัพพลายเชน การ

เงิน ทักษะอะไรที่ต้องใช้หากธุรกิจเปลี่ยน การออกแบบงานให้

ตอบโจทย์ธุรกิจ สิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีคือตั้งสมมติฐาน 

พยากรณ์จากข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต

เทรนด์ที่ 7 Diversity and Inclusion ยังเป็นจุดบอดใน

องค์กรและสังคมไทย โดยซีอีโอ 49 คนจาก 50 คน เชื่อว่า องค์กร

ทำาเรื่องความหลากหลายเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในองค์กร 

(Diversity and Inclusion) ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเจาะลึกพบว่า 

99% ทำาเรื่องนี้อยู่ในระดับ

ผิวๆ โดยมองว่าองค์กรไม่ได้มี

ปัญหาในเรื่องนี้ และเชื่อว่าได้

ดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่า

เทียมกัน ซึ่งหากไม่ปรับปรุง

ในอนาคตปัญหานี้จะกลาย

เป็นปัญหาของสังคมตามมา

“สรุปผลสำารวจ 50 ซีอี

โอชั้นนำาของไทย มองว่า คน

และเทคโนโลยีต้องทำาควบคู่

กัน ในการทรานส์ฟอร์มองค์กร 

จะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 

และถึงเวลาที่องค์กรต้องกลับ

มาดูเรื่องข้อมูล ทบทวนกลยุทธ์

เรื่อง คนที่ใช่ ทักษะ มายด์เซตที่

ใช่ ทำาในสิ่งที่เทคโนโลยีแทนคน

ไม่ได้ ขณะที่ทักษะผู้นำา Power 

skill ทวีความสำาคัญ โดยมอง

ว่าผู้นำาต้องมีทักษะการเล่าเรื่อง 

โน้มน้าวใจคนในทีมได้ เพื่อให้

องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้”.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็น

ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อ                                  

ตกลงความร่วมมือด้านพลัง 

งาน ระหว่างบริษัท ซาอุดี อารัม                                                  

โก (Saudi Aramco Oil Com 

pany) บริษัทน้ำามันแห่งชาติ

ของซาอุดีอาระเบีย ร่วมลงนาม                                        

ผนึกความร่วมมือด้านพลังงาน

ในหลายมิติ ท้ังธุรกิจต้นน้ำา ปลาย

น้ำา รวมถึงการสร้างความร่วม

มือด้านพลังงานสะอาด และ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความ                                               

ม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ

“การลงนามบันทึกข้อ

ตกลงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่ง

ก้าวสำาคัญของ ปตท.ในการ

กระชับความร่วมมือกับซาอุดี                                                

อารัมโก ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

เพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือด้านพลัง                                               

งานแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นโอ                                   

กาสในการสร้างสมดุลระหว่าง

การดูแลความมั่นคงด้านพลัง                                              

งาน และสร้างโอกาสให้กับประ  

เทศสู่การใช้พลังงานสะอาด

ในภายภาคหน้าอีกด้วย” นาย

อรรถพลกล่าว

นายอรรถพลกล่าวถึ ง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ใน

การร่วมมือทางธุรกิจขนส่งสิน                                         

ค้าทางอากาศ ว่า ได้ร่วมกับ

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหา                                       

ชน) การลงนามครั้งนี้เพื่อศึกษา                                

ความเป็นไปได้ ในการร่วมมือ                                   

กั น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด ค ว า ม

สามารถการบูรณาการธุรกิจโล

จิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่ง

สินค้าทางอากาศในระดับประ                                  

เทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร                               

ซึ่งการบินไทยมีความเชี่ยวชาญ

และความพร้อม ทั้งในด้านเที่ยว                                         

บินขนส่งสินค้าและไปรษณีย 

ภัณฑ์ กิจการคลังสินค้า กิจการ

ให้บริการระบบสนับสนุนการ                                                

พาณิชย์สินค้าและไปรษณีย 

ภัณฑ์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้านนางสาวจิราพร ขาว

สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ำามันและการ

ค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ

โออาร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย 

THAILAND TOP COMPANY 

AWARD 2022 ซึ่งโออาร์ได้รับ

รางวัลในประเภทอุตสาหกรรม

ค้าปลีกค้าส่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ตอกย้ำาความภูมิใจการเป็นผู้นำา

ในตลาดค้าปลีกและค้าส่งสินค้า

ที่หลากหลาย ตั้งแต่น้ำามันเชื้อ

เพลิง ก๊าซหุงต้ม ผลิตภัณฑ์หล่อ

ลื่น และบริการด้านพลังงานครบ                                           

วงจร อีกทั้งยังมีร้านค้าปลีก

อาหารเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อตอบ

สนองความต้องการท่ีหลากหลาย

ของผู้บริโภคได้อย่างครบครัน.

BEMยิ้มออก

โชว์กำาไรQ1

โกย336ล้าน

ลบ8,833บริษัททิ้งป้องกันมิจฉาชีพ

จ

ไทยโพสต์ • นายสมบัติ กิจจา

ลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้

บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า 

MRT สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง 

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 

2565 BEM มีรายได้จากการ

ดำาเนินงานจำานวน 3,159 ล้าน

บาท มีกำาไรสุทธิ 336 ล้าน

บาท โตขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน 31 ล้านบาท หรือ 

10.2% ถือเป็นการส่งสัญญาณ

การฟื้นตัวของผลประกอบการ                                        

อันเน่ืองมาจากปริมาณการเดิน                                     

ทางที่ เพิ่ มมากขึ้ นและการ

บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้                                    

จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

นายสมบัติกล่าวว่า หลัง

จากท่ีภาครัฐได้ดำาเนินนโยบายเปิด

ประเทศแล้วน้ัน นับเป็นสัญญาณ

ท่ีดีในการกระตุ้นการเดินทางของ

ประชาชนให้ออกมาใช้ชีวิตตาม

ปกติ ท้ังจากการท่ีบริษัทเรียกพนัก 

งานกลับเข้ามาทำางาน การเปิดภาค

การศึกษา การกลับมาใช้ชีวิตปกติ 

นับว่าเป็นปัจจัยหนุนให้ปริมาณผู้ใช้

ทางพิเศษและผู้โดยสารกลับเข้าสู่

ระบบรถไฟฟ้ามากข้ึน   

ท้ังน้ี คาดการณ์รายได้ใน                                              

ไตรมาส 2 จะเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 

และเพ่ือเป็นการรองรับการใช้

บริการของผู้ใช้ทางและรถไฟฟ้า 

BEM จึงได้ร่วมมือกับ กทพ., รฟม. 

และธนาคารกรุงไทย เปิดใช้งาน

บัตรเครดิต EMV Contactless 

ให้สามารถชำาระค่าผ่านทางและ

ค่าโดยสารในรถไฟฟ้า MRT สาย

สีน้ำาเงินและสายสีม่วง เพื่อเป็น

ทางเลือกในการชำาระค่าบริการ 

และเพ่ิมความสะดวกสบายใน

การเดินทางในยุคสังคมไร้เงินสด 

ขณะเดียวกัน BEM มีความ

พร้อมและศักยภาพในทุกๆ ด้าน

ท่ีจะเข้าร่วมการลงทุน โดยเฉพาะ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ท่ี

กำาลังรอสัญญาณจากภาครัฐใน

การเข้าร่วมการประมูลต่อไป.

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ขีด

ชื่อนิติบุคคลจำานวน 8,833 

รายออกจากระบบ ทำาให้

มีสถานะร้าง หลังไม่ส่งงบ

การเงินติดต่อกัน 3 ปี และ

ไม่จดทะเบียนชำาระบัญชีใน 

3 ปี ป้องกันมิจฉาชีพนำาไป

หลอกลวงประชาชน

นายสินิตย์ เลิศไกร                                  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ เปิดเผยว่า นาย

ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรม                                     

พัฒนาธุรกิจการค้า ได้ราย   

งานว่าปีงบประมาณ 2564 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

ดำาเนินการขีดชื่อนิติบุคคล

ที่มีสำานักงานแห่งใหญ่ตั้ง

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ออกจากทะเบียน เนื่องจาก

ไม่นำาส่งงบการเงินติดต่อกัน 

3 ปี (ปีงบการเงิน 2560-

2562) จำานวน 4,441 ราย 

และไม่จดทะเบียนเสร็จการ

ชำาระบัญชีภายใน 3 ปี นับ

แต่วันรับจดทะเบียนเลิก 

ไทยโพสต์ • “ศุลกากร” แจง

ลุยถก ส.อ.ท. ก่อนชงคลังลด

ภาษีนำาเข้า Car Seat จาก

ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ 20% หวังช่วย

ลดภาระประชาชน-ไม่กระทบผู้

ผลิตในประเทศ พร้อมออกกฎ                                        

กระทรวงเว้นอากรขาเข้าข้าว 

โพดเลี้ยงสัตว์ 6 แสนตัน

นายชัยยุทธ คำาคุณ ที่

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อนำา

เสนอต่อกระทรวงการคลังและ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อัตรา

อากรของที่นั่งนิรภัยสำาหรับเด็ก

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อประ 

โยชน์ต่อผู้บริโภคและไม่กระทบ

ต่อผู้ผลิตในประเทศต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวง

การคลัง (กรมศุลกากร) ได้ออก                                                   

ประกาศกระทรวงการคลัง ยก   

เว้นอากรขาเข้าสำาหรับข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ภายใต้องค์การการค้า

โลก (WTO) ในโควตาประเภท

พิกัด 1005.90.99 รหัสย่อย 71 

และจะมีผลบังคับใช้นับจากวัน

ถัดจากวันที่ประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 

ก.ค.2565

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบตามมติของคณะกรรมการ

นโยบายอาหาร ผ่อนปรนมาตร                                  

การภาษีนำาเข้าข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ภายใต้ WTO ในโควตา 

ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.2565 

(3 เดือน) ในอัตราภาษี 0% 

ปริมาณข้าวโพดไม่เกิน 6 แสน

ตัน หรือ 50% ของความต้อง 

การใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ

วัตถุดิบทดแทน เพื่อเป็นการ

แก้ ไขปัญหาปริมาณวัตถุดิบ

ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิต

อาหารสัตว์ไม่เพียงพอ.

จำานวน 4,392 ราย รวมทั้งสิ้น 

8,833 ราย เพื่อปรับปรุงฐาน

ข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่น      

ใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำาข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ ในทางธุรกิจ 

และป้องกันความเสียหายจาก                           

กลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ส่วนนิติ 

บุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้

ประสานให้สำานักงานพาณิชย์

จังหวัดดำาเนินการในแนวทาง

เดียวกัน

“หากไม่ขีดชื่อออกจาก

ทะเบียน ชื่อของนิติบุคคลนั้น                      

จะคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียน                     

ทำาให้ ไม่สอดคล้องกับจำานวน

นิติบุคคลท่ียังคงดำาเนินกิจการ

อยู่ในปัจจุบัน ส่งผลต่อประชา 

ชน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมลงทุน

อาจเข้าใจผิดในสถานะของนิติ                                   

บุคคลเหล่านั้นได้ และก่อให้เกิด                                 

ความเสียหายจากการทุจริต

หลอกลวงตามมา ทั้งนี้เมื่อนิติ                                    

บุคคลมีสถานะร้าง จะต้องสิ้น

สภาพการเป็นนิติบุคคล แต่อาจ                                        

กลับคืนสู่ทะเบียนได้ โดย

การร้องขอต่อศาลภายใน 10                                         

ปี นับแต่วันที่นายทะเบียน

ขีดชื่อออกจากทะเบียน” 

นายสินิตย์กล่าว

ท้ังน้ี การปรับปรุงฐาน

ข้อมูลสถานะของนิติบุคคล 

ถือเป็นภารกิจสำาคัญท่ีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนิน

การต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลนิติบุคคล อันจะส่งผล

ต่อการวิเคราะห์การเจริญ

เติบโตในภาคธุรกิจและตัด

โอกาสการถูกหลอกลวงของ

ประชาชน ดังน้ันนิติบุคคลจะ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

ถูกต้อง ซ่ึงการจัดทำางบการ

เงินประจำาปีและย่ืนต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็น

หน้าท่ีสำาคัญของนิติบุคคล 

รวมไปถึงกรณีท่ีนิติบุคคลจะ

ยุติธุรกิจลง แต่ก็ยังคงมีหน้า

ท่ีในการจดทะเบียนเลิกและ

ชำาระบัญชีให้เสร็จส้ิน.

อสมท รุกสื่อวิทยุเสริมแกร่ง

นายเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ บมจ.อสมท เปิดเผยว่า ภายหลังจาก บมจ.อสมท ประมูล

คลื่นความถี่วิทยุในระบบเอฟเอ็ม รวมจำานวน 47 คลื่น บริษัทมี

ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของทุกกลุ่ม ขณะเดียวกันยังเร่งเติมราย

ได้จากการจัดอีเวนต์ หาโมเดลการสร้างรายได้ที่เหมาะสม และ

ขยายช่องทางการรับฟังผ่านออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมและ

โฆษณา มั่นใจผลการดำาเนินงานปี 2565 จะเติบโตดีกว่าปี 2564 

สำาหรับผลการดำาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 มีรายได้รวม จำานวน 

307 ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

SUPER โชว์ Q1/65 รายได้ โต 6%

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น หรือ SUPER เปิดเผยว่า ผล

งานไตรมาส 1/65 มีรายได้ 2,498.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% 

เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ผลจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กำาลังการผลิตรวมกว่า 800 เมกะ

วัตต์-โรงไฟฟ้าพลังงานลม 50 เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนาม 

เชื่อมั่นผลการดำาเนินงานปีนี้แข็งแกร่ง พร้อมลุยขยายธุรกิจพลัง 

งานหมุนเวียนรับทรัพย์เพิ่ม 

SABINA ปลื้มไตรมาสแรก 65 กำาไรทะลัก

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส

แรกปี 2565 กำาไรสุทธิ 101.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2 ล้านบาท 

คิดเป็น 29.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สูงสุดใน

รอบ 10 ไตรมาส ปัจจัยสนับสนุนมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกช่อง

ทาง ทั้งรีเทล ออนไลน์ และรับจ้างผลิต จากความมั่นใจของผู้

บริโภคที่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตรับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนได้ดีขึ้น เชื่อแนวโน้ม 9 เดือนที่เหลือของปีผลการดำาเนิน

งานมีแนวโน้มดี ผลักดันเป้าหมายปีนี้เติบโต 20%

DDD ฟุ้งต้นทุนการผลิตลด รายได้พุ่ง

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ดู เดย์ ดรีม หรือ DDD เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 381.78 ล้านบาท 

โดยมีอัตราการเติบโต 23% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันในปี                                                                                     

2564 ท่ีมีรายได้จากการขาย 311.41 ล้านบาท สวนทางกับต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในอัตราส่วนกว่า 20% เนื่องจากบริษัทสามารถ

เพิ่มอัตราการใช้กำาลังการผลิตของโรงงาน รักษาประสิทธิภาพใน

การลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน

การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอ็กโกกรุ๊ปมุ่งขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำา

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ผลิตไฟฟ้า หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าบนรากฐาน

ที่มั่นคงสู่การดำาเนินงานครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

2565 ภายใต้ทิศทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ                                                                                   

ยั่งยืน จากแนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive 

Sustainable Growth” ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน (Car- 

bon Neutral) ภายในปี 2593 สอดรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและพลังงานสู่สังคมคาร์บอนต่ำา เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ราชกรุ๊ปเดินหน้าขยายการลงทุนต่อเนื่อง

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ราช กรุ๊ป เปิดเผยว่า ไตรมาส 1/65 มีกำาไรสุทธิ 1,579 ล้านบาท 

ลดลง 24.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้ โตขึ้น 109% 

มั่นใจ 3 ไตรมาสที่เหลือปีนี้ทำารายได้ โตขึ้นไม่ต่ำากว่า 100% 

เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่อินโดฯ ทั้งไพตันและเรียว โรง                                                                                    

ไฟฟ้าลมที่ออสเตรเลีย รวมทั้งโรงไฟฟ้าใหม่จากการทำา M&A 

พร้อมเตรียมระดมทุนเพ่ิมอีก 25,000 ล้าน เพื่อนำาไปใช้รองรับการ

ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีวางแผนไว้ปีละ 700 เมกะวัตต์ 

และธุรกิจนอกการผลิตไฟฟ้าปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท รวมท้ัง

นำาไปใช้ปรับโครงสร้างเงินทุนเพื่อเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินด้วย.

“อีก 3 ไตรมาสจากนี้คือความไม่แน่นอน 

จึงต้องการผู้นำาที่คอนเน็กต์ คือ อยาก

ให้คนมาอยู่ในเรือลำาเดียวกัน ตลาดเริ่ม

เปิดแต่ยังเหนื่อยอยู่ ผู้นำานั่งบนหอคอย

ไม่ได้ นั่งฝันหวานไม่ไหว ต้องเป็นผู้นำา

ต้องประสานความร่วมมือ ต่างจากเดิม

ที่ผลสำารวจเคยบอกว่าต้องการผู้นำาที่มา

หาดินแดนใหม่ จริงๆ การจะรอดอยู่ที่

เดิมก็ได้ แต่ต้องแตกต่าง เอาไอเดียดีๆ                      

มาสร้างความแตกต่าง”

13/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,341.30 4,975.20 +3,366.10
 5,837.77 6,576.10 -738.33
 38,440.62 39,775.67 -1,335.05
 22,812.72 24,105.44 -1,292.72

75,432.41
-0.14

1,584.38

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.28 35.01
ยูโร 35.47 36.57
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.03
เยน (100 เยน) 26.45 27.46
หยวนจีน 4.32 4.47
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,950 30,050
ทองรูปพรรณ 29,410 30,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ที่ประสานความร่วมมือทำางานอย่างเร็วไปข้างหน้า (agile) สร้าง

นวัตกรรม ความยั่งยืนให้องค์กร

เทรนด์ท่ี 5 กลยุทธ์เรื่อง “คน” จะถูกทบทวนคร้ังใหญ่อีกคร้ัง 

และธุรกิจยังถูกขับเคลื่อนโดย “คน” เป็นหลัก โดยซีอีโอ 74% มอง

ว่าวันน้ีคนต้องมาก่อน คนยังเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ โดยยอมรับว่า

ช่วงโควิด-19 องค์กรไปโฟกัสระยะส้ันว่าธุรกิจต้องรอด ทำาให้คนเก่ง

ไม่อยากไปต่อเพราะไม่อยากอยู่กับเป้า

หมายระยะส้ัน ดังน้ันถึงเวลาท่ีองค์กรมี

เป้าหมายระยะยาวเพื่อดึงคนเก่งไว้

“สุทธิโสพรรณ” กล่าว

ว่า ซีอีโอ 60% มองว่าผู้นำาที่

องค์กรอยากได้ต้องเป็นผู้นำา

มาตรฐานระดับโลก ประกอบด้วย 

1.มองเห็นเป้าหมายในอนาคตคืออะไร 

สื่อสารให้เห็นภาพร่วมกันได้ 

2.คอนเน็กต์ สามารถนำาคนมาร่วมไม้

ร่วมมือ ต้องการผู้นำาที่สื่อสาร โน้มน้าว

คนในองค์กรได้ และ 3.ผู้นำาที่สร้าง 

วัฒนธรรมการไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อเตรียม

รากฐานให้องค์กรไปสู่อนาคต

“อีก 3 ไตรมาสจากนี้คือความ

ไม่แน่นอน จึงต้องการผู้นำาที่คอนเน็กต์ 

คือ อยากให้คนมาอยู่ในเรือลำาเดียวกัน 

ตลาดเริ่มเปิดแต่ยังเหนื่อยอยู่ ผู้นำานั่งบนหอคอยไม่ได้ นั่งฝันหวาน

ไม่ไหว ต้องเป็นผู้นำา ต้องประสานความร่วมมือ ต่างจากเดิมที่ผล

สำารวจเคยบอกว่าต้องการผู้นำาที่มาหาดินแดนใหม่ จริงๆ การจะรอด

อยู่ที่เดิมก็ได้ แต่ต้องแตกต่าง เอาไอเดียดีๆ มาสร้างความแตกต่าง”

เทรนด์ที่ 6 People Analytic จะถูกใช้ในทุกแง่มุมของธุรกิจ 

โดยซีอีโอ 100% ต้องการนำาข้อมูลในองค์กรมาใช้ในการตัดสิน

ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบ    

คุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษก

กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตาม

ที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวัน                                             

ที่ 7 พ.ค.2565 กำาหนดให้ผู้ โดย                                             

สารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่

นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกาย

ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ ง

ตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 

ยนต์ และผู้ โดยสารที่เป็นเด็ก

อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่ง

ในที่นั่งนิรภัยสำาหรับเด็ก หรือ

นั่งในที่นั่งพิเศษสำาหรับเด็กเพื่อ

ป้องกันอันตราย ทำาให้ประชา 

ชนให้ความสนใจในภาษีอากร

ขาเข้าที่อาจส่งผลต่อราคาของ

สินค้าดังกล่าว

สำาหรับ ท่ีน่ังนิรภัยสำาหรับ

เด็ก (Car Seat) จัดเป็นของใน

ประเภทพิกัด 9401.80.00 โดย

มีอัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20% 

แต่หากนำา เข้ าภายใต้ความ

ตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่

ประเทศไทยมีอยู่ก็จะสามารถ

ใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขา

เข้าได้สำาหรับทุกความตกลง 

อย่างไรก็ตามการลดอัตราอากร

ขาเข้าเป็นการทั่วไปให้ต่ำากว่า 

20% นั้นเป็นเรื่องนโยบาย ซึ่ง

กรมศุลกากรอยู่ระหว่างการ

หารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
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มเมอร์แดดแรง อาการผิวไหม้แดดจะตามมาหากไม่รู้

จักการป้องกันให้ดี 

ผิวไหม้แดด เกิดจากการที่ผิวหนังได้รับรังสียูวี (UV) 

เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ผิวหนังเกิดอาการแดง ร้อน ปวด 

บวม และมีแผลพุพอง ในกรณีรุนแรงอาจพบอาการปวดศีรษะ 

มีไข้ คลื่นไส้ และอ่อนเพลียร่วมด้วย นอกจากโรคผิวหนังที่

กล่าวไปในข้างต้นแล้ว การได้รับแสงแดด โดยเฉพาะในช่วง

หน้าร้อนที่อากาศร้อนจัด ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค             

ผิวหนังอื่นๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอย จุดด่าง

ดำา ฝ้า รูขุมขนอักเสบ อาการแพ้แดด ไปจนถึงโรคมะเร็งผิว                                                                              

หนัง

วิธีป้องกันตัวเองจากโรคผิวหนังในช่วงหน้าร้อนก็แค่

รู้จักพึ่งพาตนเอง นั่นคือหลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดด โดย

เฉพาะในช่วง 10 โมงเช้า–4 โมงเย็น, ทาครีมกันแดดเสมอ 

โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

และควรทาก่อนออกแดดประมาณ 15–30 นาที, เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าที่ฉลากระบุว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน 

(Non–comedogenic) และไม่มีส่วนประกอบของน้ำามัน เพื่อลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดรูขุมขนอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจนำาไป

สู่ปัญหาสิวได้

เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่

รัดแน่นจนเกินไป สวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันร่างกายจาก

แสงแดดเสมอขณะออกนอกที่พักอาศัยในช่วงที่มีแดดแรง 

เช่น สวมหมวก สวมแว่นกันแดด หรืออาจจะเลือกสวมใส่เสื้อ

แขนยาว รักษาความสะอาดของร่างกายเสมอ อาบน้ำาเป็น

ประจำา ไม่ปล่อยให้ผิวหนังเปียกชื้นเป็นเวลานาน และล้างมือ

บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากเล่นกับสัตว์ เพื่อป้องกันการได้รับ

เชื้อราที่อาจปนเปื้อนมาได้ หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าซ้ำา และควร

ตากเสื้อผ้าให้แห้งก่อนนำามาใส่อีกครั้งเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้

อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว 

แปรงสีฟัน หมวก หวี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

ที่มองข้ามไม่ได้คือ การดูแลตัวเองอย่างสม่ำาเสมอ จึง

เป็นสิ่งสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำาสะอาดให้เพียงพอ หลีก

เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และน้ำาตาล แบ่งเวลาออกกำาลัง

กายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ และควรเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอค่ะ.

ซั

คอลเลกชัน INNOVATION STORY 

สนับสนุนความรักในทุกรูปแบบเติมพลังผิว..ช่วงหน้าร้อน

อภิมหาโปรเจ็กต์ อันดามันดา ภูเก็ต

พราว กรุ๊ป นำาโดย พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร จัดงานเปิดตัว “อันดามันดา                                                                        

ภูเก็ต” ด้วยงบลงทุนกว่า 4.5 พันล้านบาท เป็นสวนน้ำาและศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบ

วงจร ของดี วัฒนธรรม และจุดน่าสนใจต่างๆ ของเมืองภูเก็ต มารวมไว้ในที่เดียวกัน โดยมี 

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน จัดขึ้น ณ สยามพารา

กอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันก่อน

เปิดตัวรถมินิบัสอะลูมีเนียม

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง พร้อมด้วย นำาชัย สกุลฎ์ โชคนำาชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชค

นำาชัย เคนจิ ซาซากิ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ประเทศไทย 

จำากัด และ วีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด 

เปิดตัวรถมินิบัส อะลูมิเนียม แบรนด์ Sakun.C รุ่น “C-Bus” ขนาด 7 เมตร 20 ที่นั่ง อย่างเป็น

ทางการ โดยดีลเลอร์ ฮีโน่ 105 สาขาทั่วประเทศไทย ณ โรงงานผลิตรถ กลุ่มบริษัทโชคนำาชัย อำาเภอ

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมดูแลสุขภาพคนเกาหลีในไทย

ผู้บริหารโรงพยาบาลเมดพาร์ค นำาโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ.พงษ์

พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึงฮยอน เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำา

ประเทศไทย และ จอง ยงชาง นายกสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย ในการเซ็นสัญญา

ความร่วมมือทางการแพทย์ โดยทางเมดพาร์คมีความพร้อมที่จะให้การดูแลและรักษา

พลเมืองชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่มาท่องเที่ยวยัง

ประเทศไทย

วัฒนธรรมการดื่มชาวอิตาเลียน 

CAMPARI GROUP และบริษัท อัลเคมี่ ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ (ประเทศไทย) จำากัด เป็น

เจ้าภาพจัดงาน “Camparino Masterclass” ร่วมกับ  Tommaso Cecca ผู้จัดการร้านและ

หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ของ Camparino in Galleria เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นคลาส

มุ่งเน้นไปที่ประวัติอันยาวนานของ Cafe Campari จากจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการดื่มของ

ชาวอิตาเลียน สู่ Camparino in Galleria ในปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 บาร์ที่ดีที่สุดของโลก 

โดยมี Daniel Schwalb กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเซียตะวันเฉียงใต้และอินเดีย AMPARI 

GROUP และ  Michele Tomea เลขานุการหอการค้าไทย-อิตาเลียนร่วมงาน ณ โรงแรม ดิ 

โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ วันก่อน

มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลธัญบุรี

ณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนา

ธุรกิจ และ อมรเทพ เพชรกำาแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้า

ฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินจำานวน  96,700 บาท จากกิจกรรม Sanook fest 2022 

โดยมี นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำานวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อ

สนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ป่วยโควิด-

19 ในจังหวัดปทุมธานี

ประกวดสัตว์ EXOTIC 

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (TEPA) 

จัดประกวดสัตว์ EXOTIC มากสุดครั้งแรกในไทย รางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

พร้อมยกขบวนก๊วนสัตว์แปลกแสนน่ารักมาให้ชมอย่างใกล้ชิดกว่า 25 ชนิด ช็อปเพลินกับ

ร้านค้าสัตว์ EXOTIC  และสินค้าสำาหรับสัตว์เลี้ยงครบครัน ห้ามพลาด! ในงาน “EXOTIC 

FRIENDS & contest” ตั้งแต่วันที่ 13–22 พฤษภาคม 2565 ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพ

สินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

เท่าที่ ได้ยิน ได้ฟังเขาเล่ากันปากต่อปาก วิพากษ์วิจารณ์กัน

ต่างๆ นานา โดยไม่ได้ดู ไม่ได้เห็น และไม่คิดเปิดคลิปข่าว

ใดๆ เกี่ยวกับ “ข่าวพระบิดา” แต่ก็ทำาให้รับรู้ว่า มีกลุ่มคน

หลงงมงายเชื่อในวิถีการรักษาโรคแบบพิสดารแปลกประหลาดน่า

ขยะแขยงเป็นที่สะอิดสะเอียนกันทั่วสังคมไทย...เวลานี้

เชื่อได้ยังไง? ทำาตามได้ยังไง? ..ดูเหมือนจะเป็นคำาอุทาน

ของทุกผู้ทุกนาม 

ลัทธิ..หยะแหยง

ก็นั่นน่ะสิ ...สังคมไทยยังมีคนที่เชื่อแบบนี้ ในยุค 2022?!?  

มันคือฟางเส้นสุดท้าย ที่คนเจ็บไข้ได้ป่วย คิดว่าไม่มีอะไรจะ

เสีย (หาย) ...อย่างนั้นหรือ???

คำาถามนี้ คงจะไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับแวดวงคนในระบบ

สาธารณสุขกระมัง เพราะหมอตามสถานพยาบาล..เอาไม่อยู่!! กับโรค

ภัยไข้เจ็บของชาวบ้านบางกลุ่มบางคน..ใช่ไหม  พวกเขาจึงได้หันไป

พึ่งพาลัทธิแปลกประหลาด

แม้แต่บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค รักษาทุกสถานที่ ก็ยัง

เอาชนะความเชื่อแบบผิดเพี้ยนไม่ได้ 

จะโทษระบบสาธารณสุขทั้งหมดคงไม่ได้ จะโทษระบบการ

ทำานุบำารุงสุขประชาชนก็ไม่เต็มร้อย หรือจะโทษระบบการศึกษาไทย

คงกลายเป็นติเรือทั้งโกลน เอาเป็นว่า ใครที่สงสัยจนถึงขั้นเกิดความ

กังวลใจ ไม่พอใจ กับวิถีความเชื่อของมนุษย์บางกลุ่มแล้วแอบก่นว่า

สบถผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ..ทำาใจร่มๆ ดีกว่า เพราะเรื่องของ

ศรัทธา ความหลง ความเชื่อนั้น บางทีก็ไม่อาจหาเหตุผลมาอธิบายได้

ก็ขอให้คนท่ีรู้สึกแหวะกับลัทธิน่าขยะแขยง หนักแน่นตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ประกาศแล้วกันว่า ..อย่าหลงเชื่อการ

รักษาท่ีผิดวิธีและไม่มีมาตรฐานทางการแพทย์ แนะควรเข้ารับการรักษา

อาการเจ็บป่วยหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ในโรงพยาบาลใน

พ้ืนท่ี เพราะการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกท่ีมี

มาตรฐานเป็นวิธีการรักษาโรคท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น

คุณหมอท่านเตือนว่า สิ่งที่เป็นของเสียจากการที่ร่างกาย

ขับออกมาอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน ขออย่าหลงเชื่อว่าจะช่วย

รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาจทำาให้เกิด

อันตรายถึงชีวิตได้ ตามหลักวิชาการแพทย์การรับประทานของ

เสียนั้นยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์และคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับ 

ซึ่งหากนำามาใช้ โดยไม่ระวังอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย

ที่มองข้ามไม่ได้คือ การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง

อยู่เสมอ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำาลังกาย

สม่ำาเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตรวจสุขภาพ

ประจำาปี นั่นแหละคือวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดค่ะ.

	 	 “ป้าเอง”

รู้

ปรเจ็กต์เพื่อความยั่งยืน ดูแล

สิ่งแวดล้อมของแบรนด์ H&M 

ล่าสุดนำาเสนอ Innovation 

Stories ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมกับ

ธีมความรัก พร้อมเชิญชวนให้ทุกคน

มาตกหลุมรักกับเนื้อผ้าใหม่ๆ ที่ทำา

จากวัสดุเหลือใช้ 

คอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วย

เสื้อผ้าดีไซน์สะดุดตาและสไตล์ที่

เย้ายวน ผสมผสานกับวัสดุที่นำากลับมาใช้

ใหม่ รีไซเคิล หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยลง ส่วนใหญ่ทำาจากเสื้อผ้าที่นำามารีไซเคิล 

พลาสติกที่กำาลัง

จะหลุดไปสู่ท้อง

ทะเล หรือของ

เหลือใช้อื่นๆ ทุก

ชิ้นออกแบบมา

เพื่อให้สวมใส่และ

ส่งต่อให้คนอื่นได้ 

มาพร้อมกับป้าย

ด้านในให้เขียน

ข้อความจากใจ

ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าของคนใหม่  

ถือเป็นการผสมผสานสัดส่วนที่แปลก

ตาเข้ากับวัสดุล้ำาสมัยที่นำาของเหลือใช้กลับมา                              

สร้างเป็นสินค้าแฟช่ันท่ีสวยงาม วัสดุหลายอย่าง

ถูกนำามาใช้ในคอลเลกชันนี้เป็นครั้งแแรก ไม่

ว่าจะเป็น MIRUM ซึ่งเป็นไหมรีไซเคิล หรือ 

โ
AirCarbon  ชิ้นเด่นของ

คอลเลกชันนี้คือ เดรส

หลากหลายแบบ ไม่ว่า

จะเป็นเดรสกลางคืนรูป

หัวใจสีชมพูบับเบิลกัม 

เดรสมินิฟูฟ่องสีฟ้า

อ่อน หรือเดรส           

สไปค์ผ้าถักสีชมพู 

ทั้งหมดทำาจาก

โพลิเอสเตอร์รีไซเคิล นอกจากนี้

ยังมีรองเท้าส้นสูงและสร้อยข้อมือ

ประดับหมุดที่ทำาจาก MIRUM ซึ่ง

เป็นหนังที่ทำาจากพืช ปราศจากการใช้

พลาสติก โดยทำาจากเส้นใยพืช น้ำามันพืช 

และแร่ธาตุ รวมถึงยังมีสร้อยคอแบบ

โซ่และต่างหูประดับหินสีตกแต่งด้วยรูป

หัวใจสีดำาที่ทำาจาก AirCarbon ซึ่งเป็นวัสดุ

ชีวภาพที่ทำาจากจุลินทรีย์ที่ดูดซับอากาศ

และคาร์บอนจาก

ก๊าซเรือนกระจก

แทนที่จะปล่อยสู่

ชั้นบรรยากาศ

คอลเลกชัน 

Innovation Story 

Cherish Waste 

เริ่มจำาหน่ายทาง

ออนไลน์เท่านั้น ตั้ง  

แต่วันนี้เป็นต้นไป.
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8 ท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ของช่างในการวาดภาพซ้อนเรื่องกัน คือ เรื่องสัตตมหา                                                                      

บริภัณฑ์ในพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าโปรดพระมารดา 

ส่วนภาพเพดานนั้นเป็นสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ตามคติมงคลอีกด้วย  

จุดหมายสุดท้ายที่วัดท่าคอย จุดสำาคัญคือ อุโบสถเก่าแก่ทรง

ฐานเรือสำาเภา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธ

รูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าอายุ 500-600 ปี แต่อีกจุดที่เป็นไฮไลต์

เหมือนกัน คือ จิตรกรรมเพดานทั้ง 4 ภาพ ที่ศาลาการเปรียญ สิ่งที่

หลงเหลืออยู่จากการบูรณะ โดยภาพสื่อถึงคติไตรภูมิเกี่ยวกับเทพและ

สัตว์มงคลที่เป็นปริศนาธรรม ซึ่งช่างเพชรบุรีมีการใช้เทคนิคสีเหลื่อม

เพื่อให้ภาพมีมิติ และการนอนวาด

ภาพแรกเรียงจากธรรมาสน์ คือ ภาพนกหัสดีลิงค์ตัวใหญ่จับ

นางอัปสรถือเครื่องดนตรีบรรเลงเพลง และนกอีกตัวจับมนุษย์ธรรมดา 

อาจจะหมายถึงเมื่อมนุษย์มาฟังเทศน์ หรือทำาบุญ ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ 

ถัดมาเป็นภาพกระต่าย ล้อมรอบด้วยดวงดาวและผลไม้มงคล อีก

ภาพคือ เทพเทียมรถด้วยม้า ก็หมายถึงพระจันทร์ แต่จะล้อมรอบด้วย

สัตว์ชั้นสูง และภาพสุดท้ายคือนกยูงที่หมายถึงพระอาทิตย์ โดยรอบมี

รามสูร นางมณีเมขลา และค้างคาว ซึ่งสื่อถึงความเป็นมงคลสูงสุด

การเดินทางครั้งนี้ทำาให้เราเห็นถึงความชำานาญในฝีมือ และ

ความประณีตในการรังสรรค์งานจิตรกรรมและประติมากรรมของช่าง

สกุลเมืองเพชร ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน นับเป็นอาหารตาที่มีคุณค่าทาง

จิตใจเลยทีเดียว.

‘Aqua Lumina’ เทศกาลประดับไฟ มหัศจรรย์เรือง

แสงอันดามัน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “เทศกาลประดับ

ไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน” 

ริมชายหาดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 

พ.ค.-12 มิ.ย.2565 เริ่มจังหวัดแรกที่กระบี่ ระหว่างวันที่ 14 

พ.ค.-25 พ.ค. ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และลานพระอาทิตย์ 

องค์การบริหารจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่จัดงานกว่า 30,000 ตร.ม. 

ต่อด้วยจังหวัดภูเก็ต จะจัดระหว่างวันที่ 20 พ.ค.-31 พ.ค. ณ หาด

ในหาน ในพื้นที่จัดงานกว่า 12,000 ตร.ม. และปิดท้ายด้วยจังหวัด

พังงา จัดระหว่างวันที่ 27 พ.ค.-12 มิ.ย. ณ หาดเมมโมรี่ ใน

พื้นที่จัดงานกว่า 14,000 ตร.ม ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์และ

กิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป

Central Chef & Baker 2022

ห้างเซ็นทรัลเฉลิมฉลอง 75 ปี ชวนปลุกความเป็นเชฟในตัว

คุณ กับงาน “Central Chef & Baker 2022” ปักหมุดเช็กอินเดสติ

เนชั่นแห่งสุดยอดนวัตกรรมเครื่องครัวและเครื่องครัวไฟฟ้าของเมือง

ไทย เอาใจคนรักการทำาอาหาร พร้อมชวนเหล่าเซเลบริตี้ผู้หลงใหล

การทำาอาหารแท็กทีมกับเชฟชื่อดังมาเข้าครัวโชว์เมนูสุดพิเศษ รวม

ไอเทมเครื่องครัวและเครื่องครัวไฟฟ้าชั้นนำาทั้งไทยและต่างประเทศ

กว่า 200 แบรนด์ อาทิ Philips, Tefal, Kenwood, Delonghi, 

Electrolux, Cuizimate, Le Creuset, Zebra, Zwilling, Brabantia, 

Tanita, Anolon, Joseph Joseph เป็นต้น จัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษ

และกิจกรรมมากมาย ไฮไลต์คือ Central Chef Challenge” ด้วยการ

ครีเอตเมนูรสเลิศจากเชฟมือโปรอย่าง เชฟเป่าเป้-เจสสิก้า หวัง ที่

จะโชว์ฝีมือการรังสรรค์เมนูเด็ดจากแดนกิมจิ สามารถรับชมผ่าน

การไลฟ์สดทาง Facebook Page: Central Department Store 

อีกด้วย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/

Centraldepartmentstore

ปั่นสนุก สุขช้อป @สมุทรสงคราม

สมุทรสงครามเตรียมจัดกิจกรรมมากมาย “ปั่นสนุก สุขช้อป 

@สมุทรสงคราม” ระหว่าง 13-15 พ.ค.นี้ ณ อุทยาน ร.๒ ตลาด

น้ำาอัมพวา ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 13-14 พ.ค. พบตลาดนัด “สุข

ช้อป สนุกนัก” การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง อาทิ หญิง

ลี, แซ็ก ชุมแพ, ออฟ ศุภณัฐ และตลกคณะเชิญยิ้ม ที่บริเวณ

อุทยาน ร.๒ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 15 

พ.ค. มีกิจกรรมปั่นจักรยานในช่วงเช้า เส้นทาง 40 กม. สองสาว

นางฟ้านักปั่น หวานหวาน อรุณนภา และกอล์ฟ สุรัมภา โดย

มีการแจกอาหาร น้ำาดื่มและของว่างนักปั่นฟรี พร้อมทั้งการจัด

กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 5 วัดสำาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่

เข้าร่วมงานนี้จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม.

มื่อปีที่แล้ว “ยูเนสโก” ได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็น

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โลก ประจำาปี 2564 ในสาขาเมือง

สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร เพราะมีเมนูเลิศรสจาก

วัตถุดิบในท้องถิ่น ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน และยังมีแหล่งท่อง

เที่ยว ทั้งทะเลหัวหิน ชะอำา หาดเจ้าสำาราญ เขาวัง ประวัติศาสตร์ 

วัดวาอารามอีกมากมาย

ความน่าสนใจของเพชรบุรียังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะ

สัปดาห์ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พาไป

ท่องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชาวตลาดริมน้ำา ชมศิลปะอันงดงามของ

ฝีมือสกุลช่างเมืองเพชรในการสร้างประติมากรรมวัด หรือจิตรกรรม

ฝาผนังที่ไม่เหมือนใคร และสัมผัสมรดกทางภูมิปัญญาหนังใหญ่ที่มี

คุณค่าอย่างยิ่ง

ท้องฟ้าโปร่งมีแดดอ่อนๆ อากาศกำาลังดีๆ เราก็ประเดิมด้วย

การเดินตลาดเก่าริมน้ำาเพชรบุรี ซึ่งในอดีตถือเป็นย่านการค้าขายริม

แม่น้ำาที่สำาคัญ และยังเคยเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ขึ้นที่ตลาดถึง 2 ครั้ง 

ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคมทางบก ส่งผล

ให้การขนส่งทางน้ำาซบเซาลง หรือแทบจะพบได้น้อยมาก รูปแบบตึก

อาคารร้านค้าที่เสียหายจากไฟไหม้ก็มีการสร้างขึ้นเป็นอาคารพาณิชย์

สมัยใหม่ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังเป็นอาคารดั้งเดิม

ตลาดแห่งนี้เราขอแบ่งเองตามความคิดที่ได้สัมผัสออกเป็น 2 

โซน คือ ฝั่งที่เป็นตลาดใหม่ ขายของสด อาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ผู้คน

เดินกันขวักไขว่ รถเล็กรถใหญ่ก็ขับผ่านตลาดให้วุ่น เป็นอีกหนึ่งสีสันที่

สนุกดี แต่มุมสโลว์ไลฟ์ก็มีนะ เดินข้ามฟากมาซอยชุมชนตลาดเก่าริม

น้ำา หรือย่านตลาดจีน ที่มีร้านค้า อาคารดั้งเดิมให้เห็นสลับกับตึกใหม่

บ้าง ซอยนี้จึงเปรียบเหมือนไชน่าทาวน์เพชรบุรีเลยก็ว่าได้ จุดไฮไลต์ 

ศาลเจ้าพ่อบุนเถ่ากง หรือศาลเจ้าสำาเพ็ง เป็นศูนย์ร่วมใจของชาว

จีน ซึ่งทำาหน้าที่คอยดูแลผู้อยู่อาศัยในแถบนี้ โดยมีการย้ายศาลเจ้าไป

อยู่ด้านบนตึกเนื่องจากเหตุไฟไหม้ เปิดให้สักการะเฉพาะวันพระจีน 

เวลา 09.00-12.00 น.

เดินเล่นเพลินๆ ชมสตรีทอาร์ตในตรอก ภาพวาดที่ถูกวาดลง

บนกำาแพงร้านค้า บ้านเรือน บ่งบอกเรื่องราวของชุมชน อาทิ สัตว์

ที่อาศัยอยู่ในตรอก ไม่ว่าจะเป็นแมว หรือสุนัขในอิริยาบถต่างๆ การ

เชิดสิงโต ภาพบรรยากาศริมน้ำาเพชรบุรีในอดีต สลับกับวิถีการค้า

เสื้อผ้านักเรียน เครื่องใช้ในบ้าน และต้องลองร้านข้าวแช่สูตรดั้งเดิม 

ของขึ้นชื่อที่มาเมืองเพชรต้องห้ามพลาด

จากตลาด ข้ามสะพานจอมเกล้าไปฝั่งชุมชนคลองกระแชง จุด

หมายที่วัดพลับพลาชัย สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ที่เรามาวัดแห่งนี้

เพราะมีความสำาคัญกับมรดกทางภูมิปัญญาหนังใหญ่ โดยหลวงพ่อ

ฤทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสได้อนุรักษ์สืบทอด ซึ่งมีการแกะสลักหนังใหญ่ไว้

กว่า 200 ตัว แต่ก็ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ และบางส่วนถูก

เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ จึงเหลือเพียง 32 ตัว ปัจจุบัน

นำามาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในวิหารคันธารราฐ ส่วนใหญ่เป็น

ตัวละครเอกในวรรณกรรมรามเกียรติ์ อาทิ หนุมานตอนไปเก็บใบยา 

ทศกัณฐ์-นางมณโฑ พระราม นางสีดา เรือนไม้ด้านข้างยังเป็นที่เก็บ

รักษาหนังครูพ่อแก่ 

ซึ่งคาดว่าผู้แกะสลัก

นั้นคือ หลวงพ่อฤทธิ์ 

เพราะต้องทำาให้เสร็จ

ในวันเดียว ถือศีล 

และแกะบนหนังเสือ 

ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี 

และเป็นที่เคารพของ

ผู้ทำาการแสดงหนัง

ใหญ่ด้วย

มาที่วัด

มหาธาตุวรวิหาร 

ที่เราจะได้เห็น

ประติมากรรมของ

สกุลช่างเพชรบุรี 

โดยในพระอุโบสถ

เ

นี้หากเราสังเกตพระพุทธรูป 2 องค์เบื้องหน้าพระประธาน จะเห็น

ฝีมือของช่างสมัยอยุธยาที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างพระ คือ ใบหน้า

ขรึม ไม่แย้มพระโอษฐ์ สันจมูกโด่งชัดเจน พระอุระใหญ่ มีพระถัน 

ส่วนพระปรางค์เนื่องจากช่างคอยบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด ก็จะมีการ

ใช้ภูมิปัญญาทำาปูนปั้นที่มีส่วนผสมกับน้ำาตาลโตนดตำาให้ละเอียด จึง

ทำาให้พระปรางค์สีไม่ขาวล้วน ลวดลายจะเป็นไปตามฝีมือเชิงช่าง 

อาจจะไม่ละเอียดมากนัก แต่มีความลึกซึ้งในการบูรณะองค์พระ

ปรางค์ให้คนเข้าใจง่าย ทั้งการแบ่งชั้น มีการสร้างพระปรางค์ประจำา

ทิศเพื่อสื่อถึงเขาพระสุเมรุได้ชัดเจนขึ้น

ล้อหมุนไปต่อที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม ชาวบ้านเรียก วัดเกาะ 

ดูภายนอกเหมือนวัดทั่วไป แต่มีความพิเศษซ้อนอยู่ในโบสถ์ วัดแห่ง

ท่องชุมชนตลาดริมน้ำา ยลศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร

นี้มีการพบจารึกในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปี พ.ศ.2277 

ทำาให้ในสมัยนั้นสกุลช่างเมืองเพชรได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรม

จากอยุธยา ทั้งพระประธาน จิตรกรรมฝาผนังและเพดานในโบสถ์จึง

เป็นศิลปะสุดคลาสสิกของช่างเมืองนี้เลย

โดยจุดเด่นของจิตรกรรมฝาผนังวัดนี้คือ มีการวางองค์ประกอบ 

แบ่งกรอบของภาพคล้ายกับเจดีย์ 8 องค์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและมี

มิติยิ่งขึ้น ตัวเจดีย์ตกแต่งด้วยลวดลายของผ้านุ่งของข้าราชการในราช

สำานัก ภาพวาดในกรอบแต่ละเจดีย์ก็เป็นการเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า ฝั่ง

ซ้ายเกี่ยวการเผยแผ่ศาสนา ฝั่งขวาเป็นภาพ 7 สถานที่ที่พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ ส่วนภาพด้านหลังพระประธานเกี่ยวพระพุทธเจ้าผจญพญามาร

จำานวนมากที่สุด เบื้องหน้าเป็นจิตรกรรมที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดสุด

บรรยากาศตลาดเก่าริมน้ำาเพชรบุรี ตรงข้ามตึก ธ.กรุงเทพคือที่ตั้งศาลเจ้าสำาเพ็ง

ตรอกย่านตลาดจีน ชุนชนตึกอาคารดั้งเดิม

สตรีทอาร์ต คู่กับสตรีทฟู้ด

ภายในวิหารที่จัดพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่

หนังใหญ่ ตัวละครในรามเกียรติ์หนังครูพ่อแก่ที่แกะด้วยหนังเสือ

เบื้องหน้าพระประธานคือพระพุทธรูปฝีมือช่างเพชรบุรี 

วัดมหาธาตุวรวิหาร

พระปรางค์ที่มีการบูรณะตามเชิงช่างเพชรบุรี

ภายในอุโบสถที่วิจิตรงดงามไปด้วยจิตรกรรมช่าง

เมืองเพชร สมัยอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

 จิตรกรรมด้านหลังพระประธาน วัดเกาะ

ภาพนกหัสดีลิงค์ จิตรกรรมเพดาน วัดท่าคอย

ภาพจิตรกรรมเพดาน ศาลาการเปรียญวัดท่าคอย



ในราคา 5,000 และ 7,500 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพียบ 

ประเดิมคอร์สใหม่เสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 

ณ สนามหญ้าเทียมคุณภาพสูงแห่งใหม่ ธันเดอร์ โดม สเตเดียม                                                                                  

เมืองทองธานี โดยคอร์สเรียนฟุตบอลที่คุณจะได้สัมผัสกับโค้ชชั้นนำ�

ของเมืองไทย และยังได้ฝึกฝนศ�สตร์ลูกหนังบนสน�มหญ้�เทียมที่

ได้ม�ตรฐ�นระดับท็อป พร้อมกับสน�มฝึกซ้อมและสน�มแข่งขันจริง

ในศึกไทยลีกกับ ราคา 5,000 บาท (เรียน 8 ครั้งใน 2 เดือน) และ 

7,500 บาท (เรียนไม่จำากัดใน 2 เดือน) พิเศษ x2 สำ�หรับสม�ชิก

บัตรร�ยปีสโมสร ลดทันที 10%, เพื่อนชวนเพื่อนสมัคร ลดทันที 10%, 

จองเรียนเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป ลดทันที 15% และพี่ชวนน้องม�ฝึก 

ลดทันที 20% ห้�มพล�ด สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่เบอร์ 08-8617-

5678, 08-1358-0831 ด่วน.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com
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9กีฬา

เร่งฟื้นตัว ‘คีริน ตันติเวทย์’ ก่อนล่า 3 ทอง

เวียดนาม • น�ยประส�น หวังรัตนปร�ณี ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร

ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นต�มมติและคำ�สั่งคณะกรรมก�รบริห�ร

กองทุน พร้อมด้วยน�ยสมช�ติ ธรรมศิริ คณะทำ�ง�นฯ และคณะ 

เดินท�งไปตรวจเยี่ยมและให้กำ�ลังใจนักกีฬ�ทีมช�ติไทยที่เข้�ร่วม

ก�รแข่งขันกีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่�งวันที่ 12-23 พฤษภ�คม 

2565 และเยี่ยมชมศูนย์อำ�นวยก�รคณะนักกีฬ�ไทย ก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย (กกท.) ที่โรงแรมแดวู กรุงฮ�นอย ประเทศเวียดน�ม โดย

มีน�ยประชุม บุญเทียม รองผู้ว่�ก�รก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย (กกท.) 

ฝ่�ยกีฬ�เป็นเลิศและวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�, น�งโปรดปร�น สม�นมิตร 

รองผู้ว่�ก�ร กกท. ฝ่�ยยุทธศ�สตร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ พร้อมทีม

ผู้บริห�รให้ก�รต้อนรับ ทั้งนี้ นักกีฬ�ทีมช�ติไทยที่เข้�รับบริก�รในศูนย์

อำ�นวยก�รคณะนักกีฬ�ไทย กกท. คือ คีริน ตันติเวทย์ นักกรีฑ�ลูกครึ่ง

ไทย-อเมริกัน ที่ม�ขอรับก�รบำ�บัดอ�ก�รบ�ดเจ็บที่สะโพกซึ่งเกิดขึ้น

จ�กก�รฝึกซ้อมอย่�งหนักที่ประเทศสหรัฐอเมริก� โดยคีรินเป็นเจ้�ของ 

2 เหรียญทองกีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2019 

(พ.ศ.2562) จ�กประเภท 5,000 เมตรช�ย และ 10,000 เมตรช�ย โดย

คีรินจะได้ป้องกันแชมป์ของตัวเองทั้ง 2 ประเภท และยังมีโปรแกรม

ชิงชัยประเภท 1,500 เมตรช�ยเพิ่มอีกด้วย สำ�หรับทีมกรีฑ�ไทยตั้ง

เป้�คว้� 12 เหรียญทอง โดย พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ อ�ริยะมงคล ผู้จัดก�ร

ทีมกรีฑ�ไทย เปิดเผยว่� เจ้�ภ�พยังมีปัญห�เรื่องก�รเดินท�ง ขนส่ง

นักกีฬ� ทำ�ให้ทีมกรีฑ�ไทยต้องแก้ปัญห�ด้วยก�รห�รถบัสม�เตรียม

พร้อมเอ�ไว้ เพื่อให้นักกีฬ�ไปสน�มแข่งขันและฝึกซ้อมได้ตรงเวล� 

พีพีทีวียิงสดนัด ‘ฮาแลนด์’ อำาลา ‘เสือเหลือง’   

กรุงเทพฯ • ศึกบุนเดสลีก� ลีกสูงสุดเยอรมนีจะลงทำ�ศึกแมตช์สุดท้�ย

ของฤดูก�ลในช่วงสุดสัปด�ห์นี้ ท่�มกล�งก�รฉลองแชมป์ของทีมเก่�

หน้�เดิมอย่�ง “เสือใต้” บ�เยิร์น มิวนิก ที่นำ�โด่งย�วแบบไม่เกรงใจแฟน

บอล แต่ขึ้นชื่อว่�พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ก็ยังคงคัดเอ�แมตช์อันน่�จดจำ�

ม�ให้แฟนบอลได้ติดต�มจนได้ โดยสัปด�ห์นี้จะเป็นก�รถ่�ยทอดสด

แมตช์เลี้ยงส่ง “เออร์ลิง ฮ�แลนด์” ที่จะล่�ต�ข่�ยให้กับ “เสือเหลือง” 

โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ เป็นนัดสุดท้�ยในก�รเปิดบ้�นพบกับ “หญิงชร�” 

แฮร์ธ� เบอร์ลิน ในวันเส�ร์ที่ 14 พ.ค.นี้ เวล� 20.30 น. โดยท�ง “เรือ

ใบสีฟ้�” แมนเชสเตอร์ ซิตี สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

ได้ออกม�ยืนยันก�รบรรลุข้อตกลงกับดอร์ตมุนด์ ในก�รคว้�ยอดกอง

หน้�ทีมช�ตินอร์เวย์ ไปสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ในฤดูก�ลหน้�เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว นอกจ�กนี้พีพีทีวียังมีอีก 2 แมตช์เดือดจ�กศึกพรีเมียร์ลีก 

นัดรองสุดท้�ย ให้แฟนๆ ได้ชมกันต่อเนื่องในวันอ�ทิตย์ 15 พ.ค.นี้ เริ่ม

คู่แรกเวล� 20.30 น. ชมฟอร์มว่�ที่แชมป์ “เรือใบสีฟ้�” แมนเชสเตอร์ 

ซิตี ที่กำ�ลังระเบิดฟอร์มโหด 5 นัดหลังสุดในลีก รัวไปถึง 22 ประตู ซึ่ง

แมตช์นี้พวกเข�จะต้องบุกออกไปเยือนถิ่นของ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม 

ยูไนเต็ด ที่ยังลุ้นทำ�แต้มเพื่อแซงแมนฯ ยูไนเต็ด ขึ้นสู่อันดับ 6 ส่วนคู่

ที่ 2 เวล� 22.30 น. “ทอฟฟี่สีน้ำ�เงิน” เอฟเวอร์ตัน ของกุนซือหนุ่ม 

“แฟรงก์ แลมพ�ร์ด” จะเปิดบ้�นลุ้นทำ�แต้มหนีโซนตกชั้นในก�รพบกับ 

“ผึ้งพิฆ�ต” เบรนต์ฟอร์ด ที่ยังเล่นแบบเอ�มันส์ในทุกนัด 

แบดสาวไทยพ่ายจีนคว้าที่ 3 ‘อูเบอร์ คัพ’

เมืองทองฯ • ก�รแข่งขันแบดมินตันประเภททีมช�ยและทีมหญิงชิง

แชมป์โลก “โทท�ลเอนเนอร์ยี่ส์ บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร์ คัพ ไฟ

นอลส์ 2022” ที่อิมแพ็ค อ�รีน� เมืองทองธ�นี เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่

ผ่�นม� เป็นก�รแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ทีมนักแบดมินตันส�วไทย ที่

นำ�โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักกีฬ�ขวัญใจช�วไทย มือ 8 ของ

โลก ลงสน�มพบกับคู่ปรับเก่� จีน ที่เอ�ชนะทีมไทยในรอบรองชนะ

เลิศ อูเบอร์ คัพ 2021 เริ่มคู่แรก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มืออันดับ 

8 ของโลก กับ เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ 3 ของโลก ซึ่งแมตช์นี้เป็นส�ว

จีนที่ชนะ 2-0 เกม 21-19, 21-12 เก็บแต้มแรกนำ�ไทย 1-0 คู่, คู่ที่

สอง ประเภทคู่มือ 1 “กิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิติธร�กุล กับ “วิว” รวินด� 

ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของโลก พบกับคู่มือ 1 ของโลก เฉิน ยิงเฉิน 

กับ เจีย ยี่ฟ�น ซึ่งสถิติก�รพบกัน 12 ครั้งเป็นคู่ส�วจีนที่เก็บชัยชนะ

ได้หมด ส่วนก�รเจอกันครั้งนี้คู่ส�วไทยชนะไปก่อน 21-17 ทว่�ใน

เกมสองและส�ม คู่ส�วจีนพลิกชนะ ส่งผลให้คู่มือ 1 จีนเก็บชัยชนะ

ได้สำ�เร็จ 2-1 เกม 17-21, 21-13, 21-15 จีนนำ�ไทย 2-0 คู่, คู่ที่ส�ม 

เดี่ยวมือ 2 “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 10 ของโลก พ่�ยให้

กับเหอ บิงเจียว มืออันดับ 9 ของโลก 0-2 เกม 15-21, 15-21 ส่งผล

ให้จีนได้แต้มที่ส�ม ชนะทีมไทยทันที 3-0 คู่ จ�กชัยชนะในแมตช์นี้ส่ง

ผลให้จีน เจ้�ของแชมป์ 15 สมัย ผ่�นเข้�สู่รอบชิงชนะเลิศศึก อูเบอร์ 

คัพ ได้เป็นสมัยที่ 19 ทันที ส่วนทีมนักแบดมินตันส�วไทยคว้�อันดับที่ 

3 ได้เหรียญทองแดง สำ�หรับรอบชิงชนะเลิศ จีนจะเจอกับเก�หลีใต้ที่

พลิกล็อกเอ�ชนะญี่ปุ่น แชมป์ปี 2018 ได้สำ�เร็จ 3-0 คู่. 

เวียดนาม • “โต๊ะเล็กส�วไทย” ฝึกซ้อมสน�มจริงที่ฮ�นัม อ�รีน่� 

ก่อนฟัดม�เลย์ 15 พ.ค.นี้ แต่ได้ซ้อมครั้งเดียวต�มกฎ แต่โชคดีส�ว

ไทยสั่งพื้นย�งฝึกม�แข่งแล้วที่ไทย ล่�สุดมือก�ว พันนิภ� กมลรัตน์ 

เจ็บเพิ่มสมทบ แอม ณัฐมน อ�จกล้�, จิระประภ� ทับสุริย์ 

คว�มเคลื่อนไหวทีมฟุตซอลหญิงทีมช�ติไทยชุดป้องกัน

แชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 5 ลงฝึกซ้อมออฟฟิเชียลที่สน�มฮ�นัม อ�รีน่� 

เมืองฮ�นัม ประเทศเวียดน�ม ในวันที่ 13 พ.ค. ก่อนมีโปรแกรม

ลงสน�มนัดแรกพบม�เลเซีย ในวันที่ 15 พ.ค.65 เวล� 13.00 น.                                                             

ถ่�ยทอดสดท�งช่อง 3 โดยก�รฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวล�ประม�ณ                

1 ชม.

ภ�ยหลังก�รฝึกซ้อม พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี ผู้จัดก�รทีม เปิดเผย

ว่� “วันนี้ทีมฟุตซอลหญิงทีมช�ติไทยได้ลงฝึกซ้อมที่สน�มแข่งขัน

จริง ซึ่งน้องๆ มีเวล�เพียง 1 ชั่วโมงในก�รฝึกซ้อมที่สน�มแห่งนี้

เป็นครั้งแรก ซึ่งพื้นสน�มนั้นเป็นพื้นเดียวกับที่ลงแข่งขันในร�ยก�ร 

NSDF ที่พัทย� ก็นับว่�ได้เตรียมม�อย่�งถูกต้องก็นับว่�ดี”

ด้�นโค้ชถึก สุรพงษ์ พล�ยอยู่วงศ์ เปิดเผยว่� ตอนนี้ก็มี

เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค. สำาหรับ

มหกรรม กีฬาของชาวอาเซียน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดน�ม

เป็นเจ้�ภ�พ จ�กนี้ ไปจนถึงวันที่ 23 พ.ค. ก็ติดต�มลุ้นกันได้ว่�ทัพ

นักกีฬ�ไทยจะได้เหรียญทองต�มเป้�หรือไม่ โดยเป้�ที่หวังไว้คือก�ร

เป็น “เจ้าเหรียญทองกีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิก” ส่วน เจ้าเหรียญ

ทองกีฬาทั้งหมดนั้นยกให้ “เจ้าภาพ” เวียดนามไปเถอะ ..••.. 

ดร.ก้องศักด ยอดมณ ีผู้ว่�ก�รก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย (กกท.)  ชวน

แฟนกีฬ�ไทยเข้�ม�ร่วมกิจกรรมเชียร์ไทย ชมการถ่ายทอดสดสู้ศึก

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กันให้ม�กๆ เชื่อว่�จะทำ�ให้ก�รดูกีฬ�ซีเกมส์ครั้งนี้มี

สีสันและได้อรรถรสกว่�ก�รดูอยู่ที่บ้�นแน่นอน ซึ่งแฟนกีฬ�ช�วไทย

ส�ม�รถติดต�มรับชมก�รถ่�ยทอดสดได้ท�ง T Sports 7, ช่อง 5 HD 

และ NBT 2 HD  ตั้งแต่เวลา 20.00-21.30 น. แล้ว ในแต่ละวันช่อง 

T Sports 7 ก็จะถ่ายทอดสดกีฬาที่ครอบคลุมมากที่สุด กีฬ�ที่อ�จจะ

ไม่ได้มีก�รถ่�ยทอดสดกลับม�ให้คนไทยได้ชมม�กนัก แฟนๆ กีฬ�ไทย

ก็จะได้เห็นผลง�นก�รเล่นของนักกีฬ�ไทยได้ม�กขึ้นอีกด้วย ..••.. 

บริษัท ภูเก็ต มาราธอน จำากัด โดย จีเอเอ-อีเว้นท์ (GAA Events) 

ร่วมกับ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำากัด (มหาชน) จัด

ง�นแถลงข่�ว “วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต 2564” 

(Supersports Laguna Phuket Marathon 2021) เตรียมพร้อม

จัดก�รแข่งขันขึ้นเป็นปีที่ 16 ในวันพุธที่ 18 พฤษภ�คม 2564 ลง

ทะเบียนเวล� 13.30 น. เริ่มง�น 14.00-15.00 น. ณ ซูเปอร์สปอร์ต 

ชั้น 3 โซนดี, ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ ..••.. เส้นทางสู่นักเตะอาชีพ

เริ่มต้นที่นี่!! MTUTD Soccer School เปิดรับสมัครเย�วชน อายุ

ระหว่าง 7-15 ปี ร่วมฝึกทักษะลูกหนังระดับม�ตรฐ�น อะคาเดมี่ 

“กิเลนผยอง” ซึ่งเป็นเวทีที่สร้�งนักเตะชื่อดังยุคปัจจุบันไว้ม�กม�ย 

ลอสแองเจลิส • ไมอ�มี ฮีต ฉลุยสู่ซีรีส์ชิงแชมป์ส�ยอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ หลัง จิมมี บัตเลอร์ กดไป 32 คะแนน เป็นปัจจัยสำ�คัญพ�

ทีมบุกไปชนะฟิล�เดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 99-90 ในศึกบ�สเกต

บอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่�นม�

ชัยชนะที่ฟิล�เดลเฟียส่งผลให้ไมอ�มี ฮีต คว้�ชัยชนะในซี

รีส์รอบรองชนะเลิศของส�ยตะวันออก 4-2 โดยจะผ่�นเข้�สู่ซีรีส์ชิง

แชมป์ส�ยเข้�ไปเจอผู้ชนะระหว่�ง “แชมป์เก่�”  มิลวอกี บักส์ หรือ

บอสตัน เซลติกส์ เพื่อลุ้นตั๋วไปสู่ซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนอลส์

“พวกเร�ต้องก�รชัยชนะอีกเพียงเกมเดียวในก�รออกม�เล่น

นอกบ้�น” บัตเลอร์กล่�ว “เกมนี้พวกเร�เล่นกันได้ดี ส�ม�รถสร้�ง

ช็อตได้ เกมป้องกันก็ทำ�ได้ดี และนั่นทำ�ให้พวกเร�ส�ม�รถปิดง�นลง

ไปได้”

เจ้�บ้�นฟิล�เดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ซึ่งต้องเข็นโจเอล เอม

บิด เซ็นเตอร์ ระดับสต�ร์ลงสน�มทั้งที่มีอ�ก�รบ�ดเจ็บที่นิ้วโป้งขว�

และบนใบหน้�จนต้องใส่หน้�ก�กป้องกัน ซึ่งพวกเข�ทำ�ได้ดีในช่วงต้น 

โดยจบครึ่งแรกต�มหลังเพียงแต้มเดียวด้วยสกอร์ 49-48

ในควอร์เตอร์แรก แดนนี กรีน ผู้เล่นอีกคนของเซเวนตีซิก               

เซอร์สยังมีอ�ก�รบ�ดเจ็บเข่�จนต้องถูกห�มเข้�ล็อกเกอร์รูม หลังจ�ก

โดนเอมบิดตกลงม�ทับโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงกล�งของควอร์เตอร์

อย่�งไรก็ต�ม ไมอ�มี ฮีต ม�แรงจัดในควอร์เตอร์ที่ส�ม ซึ่ง

บัตเลอร์ซัดไปควอร์เตอร์เดียว 14 คะแนน พ�ทีมเยือนจ�กไมอ�มีทำ�

แต้มเหนือกว่�เซเวนตีซิกเซอร์สถึง 25-15 และควบคุมสถ�นก�รณ์

ได้ในที่สุด

บัตเลอร์ซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของเซเวนตีซิกเซอร์สยังได้ม�อีก 

8 รีบ�วด์และ 4 แอสซิสต์ ขณะที่แมกซ์ สตรัส ได้ไป 20 คะแนน

และ 11 รีบ�วด์ให้กับไมอ�มี โดยทั้งคู่ประกบจนเอมบิดทำ�อะไรไม่

ได้ม�ก

เอมบิดจบเกมด้วยสถิติ 20 คะแนนกับ 12 รีบ�วด์ แต่ก�รชูต

ฟิลด์ โกล์ทั้งหมด 24 ครั้งของเข�ลงไปเพียง 7 ครั้งเท่�นั้น ส่วน เจมส์ 

ฮ�ร์เดน อดีตเอ็มวีพีก็ไม่ส�ม�รถขับเคลื่อนเกมบุกให้ซิกเซอร์สได้ ฮ�ร์

เดนจบเกมด้วยสถิติ 11 คะแนน โดยยิงลงไปเพียง 4 ลูกจ�กคว�ม

พย�ย�ม 9 ครั้ง

ไมอ�มี ฮีต ผ่�นเข้�สู่ซีรีส์ชิงแชมป์ส�ยเป็นครั้งที่สองในรอบ

ส�มฤดูก�ลหลังสุด นับตั้บแต่ได้บัตเลอร์ม�ร่วมทีมหลังฤดูก�ล 2019 

โดยครั้งนั้นเซเวนตีซิกเซอร์สเลือกที่จะปล่อยบัตเลอร์ออกม� แล้วไป

เลือกเบน ซิมมอนส์ เข้�ทีมแทน

ในฤดูก�ลนี้ ซิมมอนส์ถูกเทรดไปอยู่กับบรูกลินเพื่อแลกกับฮ�ร์

เดน แต่แชมป์ทำ�แต้มเอ็นบีเอ 3 สมัยกลับไม่ส�ม�รถโชว์ผลง�นใน

เกมรุกเพื่อช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของเอมบิดได้ และเซเวนตีซิกเซอร์สก็ไม่

ผ่�นซีรีส์รอบรองชนะเลิศของส�ยม�ตั้งแต่ปี 2001.

ปัญห�เรื่องอ�ก�รบ�ดเจ็บของณัฐมน อ�จกล้� กับจิระประภ� ทับ 

สุริย์ ที่ให้ท�งทีมก�ยภ�พเร่งรักษ� ขณะที่ พันนิภ� กมลรัตน์ ผู้

รักษ�ประตูเจ็บมือหลังก�รซ้อมด้วย ตอนนี้ก็ลุ้นให้ทั้งหมดห�ยเจ็บ

ให้ทันวันแข่ง ในส่วนของพื้นสน�มที่ได้ลองทดสอบแล้วถือว่�เด็กๆ 

คุ้นเคยดี เป็นที่น่�พอใจ

ด้�นแสงรวี มีขำ� ริมเส้นคว�มเร็วสูง เปิดเผยว่� “วันนี้ ได้

ซ้อมสน�มจริงซึ่งแตกต่�งจ�กสน�มซ้อมที่เจ้�ภ�พจัดให้ ก็เลยต้อง

ปรับสภ�พให้ได้ม�กที่สุด เพื่อให้พร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันนัดแรกที่

จะพบกับม�เลเซีย”

“ซีเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจ�กมีชื่อติดทีม ก็ยังต้อง

ทำ�คว�มเข้�ใจกับจังหวะของฟุตซอลที่เร็วกว่�ก�รเล่นฟุตบอลสน�ม

ใหญ่พอสมควร ครั้งนี้ก็ขอทำ�ให้เต็มที่ จะพย�ย�มนำ�จุดเด่นของตัว

เองม�ช่วยทีมให้ได้ม�กที่สุดค่ะ”

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นเพิ่มเติมว่� ทีมแข้งโต๊ะเล็กส�วเวียดน�ม 

รองแชมป์ปี 2011 2013 และอันดับ 3 ในครั้งล่�สุด ที่หม�ยมั่นปั้น

มือจะเอ�เหรียญทองในครั้งนี้ ได้ไปเก็บตัวที่ประเทศบ�ห์เรน และ

เวียดนาม • “ช้างศึก” ซ้อมครั้งสุดท้าย

ก่อนเจอกัมพูชา “มาโน” หวังไทยเล่นได้

เหมือนเกมที่ถล่มสิงคโปร์ ส่วนชยพิพัฒน์ 

สุพรรณเภสัช กองกลางทีมชาติไทย เผย 

“พร้อมจะระเบิดฟอร์มให้เหมือนพี่เต้ 

(พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล) เพราะมีสไตล์

เดียวกัน และพยายามติดตามและลอก

เลียนแบบมาด้วย ก็ต้องขอบคุณพี่เต้ที่

ชื่นชมผมด้วย เขาเป็นไอดอลของผมเลย”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภ�คม 2565 

เวล� 17.00 น. ณ สน�มในศูนย์ฝึกนัม 

ดินห์ ฟุตบอลช�ยทีมช�ติไทยชุดลุยศึก

ซีเกมส์ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้�ย เพื่อเตรียม

คว�มพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันฟุตบอลช�ย 

ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 นัดที่ส�มที่

จะพบกับทีมช�ติกัมพูช�

ทีมช�ติไทย เกมแรกแพ้ม�เลเซีย 

ม� 1-2 ก่อนจะชนะสิงคโปร์ 5-0 และรั้ง

อันดับ 3 ของกลุ่ม ณ ตอนนี้

ก่อนก�รฝึกซ้อม ม�โน โพลกิง 

หัวหน้�ผู้ฝึกสอน กล่�วว่� “ก�รซ้อมที่สำ�คัญเร�มีไปแล้วครับเมื่อว�น

นี้ เพื่อศึกษ�และคำ�นวณวิธีก�รเล่น ก็เตรียมแผนก�รซ้อมกับทีมไป

แล้วเมื่อว�น ส่วนวันนี้เป็นก�รซ้อมแบบเบ�ๆ เพื่อเก็บแรงไว้เล่นใน

วันที่ 14 นี้”

ฟุตซอลสาวเตรียมดวลมาเลย์

โค้ชรับไม่สมบูรณ์เจ็บหลายคน

‘มาโน’หวังไทยฟอร์มดีบู๊กัมพูชา

“เมื่อว�นนักเตะก็แสดงให้เห็นในก�รแย่งชิงตำ�แหน่ง

กันทุกๆ คนในทีม และเป็นก�รซ้อมที่มีคุณภ�พม�ก มันทำ�ให้

ตัวผมมีตำ�แหน่งอยู่สองส�มตำ�แหน่งที่ยังตัดสินใจอยู่ในก�ร

เลือกลงตัวจริง หลังจ�กซ้อมวันนี้ต้องดูวันพรุ่งนี้อีกครับ”

บัตเลอร์พาฮีตเข้าซีรีส์ชิงสายตะวันออก

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ • ไทรีส แมกซ์เลย์ (ที่สองจากซ้าย)  ผู้เล่นของฟิ

ลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส พยายามหยอดบอลเข้าหาห่วงในเกม

หกของซีรีส์รอบรองชนะเลิศฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่เวลล์สฟาร์

โก เซ็นเตอร์ ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งฮีตบุกมาชนะ 99-90 พร้อมชนะซีรีส์ 

4-2 ผ่านเข้าซีรีส์ชิงแชมป์สายต่อไป.

ขี่ม้าโปโล • นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่ง

ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีม Tarantulas นำาโดย “โย่ง อาร์ม                                                                                             

แชร์” อนุสรณ์ มณีเทศ นักร้อง-นักแสดงชื่อดัง ในการแข่งขันขี่ม้าโปโล

รายการ “Thailand Polo Championship 2022” ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักกีฬาขี่ม้าโปโลไทยให้ก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติ ณ วีเอส สปอร์ต                                                                                            

คลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้.

หลังจ�กเดินท�งกลับก็ไม่เข้�พักที่เดียวกับทีมต่�งๆ ณ โรงแรมทัน

เมิงลักเซอรี ซึ่งปร�กฏว่� ล่�สุดเห็นทีมฟุตซอลหญิงเวียดน�มฝึก

ซ้อมและเก็บตัวอยู่ที่สน�มแข่งขันฮ�นัม อ�รีน่� เลยทีเดียว นับว่�

ได้เปรียบทีมอื่นๆ ม�ก โดยเฉพ�ะทีมไทยได้ซ้อมสน�มแข่งจริงเพียง

ครั้งเดียวเท่�นั้น 

ก�รแข่งขันฟุตซอลหญิงครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบพบกัน

หมด เพื่อห�ทีมที่มีคะแนนม�กที่สุดคว้�เหรียญทอง, อันดับ 2 

เหรียญเงิน และอันดับ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งจะทำ�ก�รแข่งขันที่

สน�ม ฮ�นัม สเตเดียม โดยมีโปรแกรมนัดแรกวันที่ 15 พ.ค.65 

เวล� 13.00 น. ทีมช�ติไทยพบกับม�เลเซีย ถ่�ยทอดสดท�งช่อง 3

สำ�หรับฟุตซอลหญิงทีมช�ติไทย คว้�เหรียญทองซีเกมส์ม�

ครองได้ทุกสมัย รวม 4 ครั้ง ในปี 2007 ที่ประเทศไทย, ปี 2011 ที่

อินโดนีเซีย, ปี 2013 ที่เมียนม� และปี 2017 ที่ม�เลเซีย. 

“หลังจ�กที่เร�ต�มดูเกมทั้งสองเกมของกัมพูช� ทีม

เข�ก็เป็นทีมที่จะเล่นฟุตบอล มีบิวอัป เพรสซิ่งได้ดี เป็น

ทีมที่อันตร�ยและประม�ทไม่ได้ แต่ว่�สำ�หรับเร�แล้วมัน

ขึ้นอยู่กับเกมของเร�ม�กกว่�ครับ ถ้�เร�มีสม�ธิเล่นให้

เหมือนกับเกมที่เจอกับสิงคโปร์ เร�ก็จะมั่นใจ”

“แน่นอนกัมพูช�เป็นทีมที่สร้�งอันตร�ยให้กับคู่แข่ง

ได้ เข�แสดงให้เห็นแล้ว แต่ว่�เร�ก็มีแผนที่จะรับมือกับ

เข�ไว้แล้ว และที่สำ�คัญเร�หวังว่�ทีมเร�จะสร้�งปัญห�ให้

กับทีมเข�ให้ม�กกว่�ที่เข�จะสร้�งให้กับทีมของเร�ครับ”

“เร�ดูเกมจ�กส�ยอื่น แต่ยังไม่ถึงขั้น

วิเคร�ะห์ เพร�ะเป้�หม�ยของเร�ต้องมี

สม�ธิเกมต่อเกมในกลุ่มของเร�ก่อน”

ท�งด้�น ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช 

กองกล�งด�วรุ่งทีมช�ติไทยวัย 20 ปี ที่

ค้�แข้งในลีกโปรตุเกส กล่�วว่� “ตอนนี้

ทุกคนก็มีคว�มมั่นใจกันหมดแล้ว หลัง

จ�กที่ชนะสิงคโปร์ม� 5-0 เกมแรก 

เร�แพ้ม� แต่เร�ก็ไม่คิดจะหยุดสู้ พอ 

กลับม�ชนะ ทุกคนในทีมก็มั่นใจ อย�ก

ได้แชมป์ อย�กได้เหรียญทอง ผมก็พร้อมกับเกม

ต่อไปที่จะพบกับกัมพูช�”

“ทุกคนตอนนี้ก็พร้อม คนที่เจ็บก็ไปห�

หมอดูแลร่�งก�ย ทุกคนก็ฟื้นฟูร่�งก�ยกันเต็ม

ร้อย ก็โอเค สองปีก่อน ผมก็ได้คุยกับพี่เต้ (พิธิ

วัตต์ สุขจิตธรรมกุล) ผมก็ได้ติดต�มดูพี่เข�เล่น 

และมีสไตล์เดียวกัน และพย�ย�มติดต�มและ

ลอกเลียนแบบในซีเกมส์ ก็ต้องขอบคุณพี่เต้ที่

ชื่นชมผมด้วย เข�เป็นไอดอลของผมเลย”

“เกมกับกัมพูช� มันเป็นเกมที่ไม่ง่�ย เร�ก็

ต้องตั้งใจ รักษ�คว�มมั่นใจ เพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะ 

เร�ต้องมองเกมต่อเกม และค่อยคิดถึงเกมต่อไป 

เกมนี้เร�ต้องเก็บส�มแต้มให้ได้ก่อน”

“ม�โน โค้ชมีแนวท�งฟุตบอลคล้�ยกับ

ที่โปรตุเกส ผมม�เล่นในทีมนี้ก็เล่นได้ง่�ย และ

โค้ชก็อธิบ�ยสิ่งที่ต้องก�รจ�กผม ผมก็พย�ย�ม

ปรับตัวและช่วยเหลือทีมให้ได้ม�กที่สุดเท่�ที่จะ

ทำ�ได้”

สำ�หรับทีมช�ติไทยจะพบกับกัมพูช� ที่

เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 14 พฤษภ�คม 

2565 เวล� 19.00 น. ถ่�ยทอดช่อง                

GMM 25.

เปตอง • สุพรรณ ทองภู นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย คว้าเหรียญทอง

ประเภทชูตติ้ง บุคคลชาย หลังชนะ “เจ้าภาพ” เวียดนามในการดวล

ซัดเดนเดธ 9-4 (เสมอ 42-42) ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31.

เพาะกาย • จีรพันธ์ โปร่งคำา นักเพาะกายทีมชาติไทย คว้าเหรียญ

ทอง รุ่น 60 กก. กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ฮานอย สปอร์ต เทรนนิง 

เซ็นเตอร์ ประเทศเวียดนาม เมื่อ 13 พ.ค.2565.

ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช 

กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทย

วัย 20 ปี 
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10 บันเทิงเทศ

ยางเขาหนาฝนแลวครับ ชวงน้ีผลไมนานาชนิด เชน ทุเรียน 

เงาะ มังคุด ลองกอง ฯลฯ กําลังเร่ิมจะแกจัด มีรสชาติอรอย ใหนัก

ชิมผลไมท้ังหลายไดเลือกชิมตามใจชอบ

จังหวัดท่ีมีผลไมดังกลาวมาก ชวงน้ีคงจะไมพนจังหวัดจันทบุรี

และจังหวัดระยอง ซ่ึงอยูไมไกลมากนัก เดินทางสะดวกสบายมีผล

ไมมากมายใหเลือกซ้ือเลือกชิมในราคาไมแพง ผมไดตรวจสอบไป

ท่ีทางอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ก็ไดทราบขาววาทุเรียนหมอนทอง 

ถาผูท่ีซ้ือไปตัดท่ีสวนเอง ราคาประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท แต

ถาขายปลีกท่ีขางๆ ถนน บริเวณหนาสวนโดยเกษตรกรหรือท่ีตลาด

กลางผลไมตะพง และท่ีตลาดผลไมเขาดิน ราคาประมาณกิโลกรัม

ละ 150-160 บาท สวนทุเรียนแกะเน้ือชนิดพูสวยๆ ราคากิโลกรัม

ละ 600-700 บาท เงาะราคากิโลกรัมละ 35-40 บาท และมังคุด

กิโลกรัมละ 35-40 บาท ครับ

นอกจากน้ันยังมีสวนผลไมตางๆ ใหนักชิมเขาไปเท่ียวชมสวน

และชิมผลไมตางๆ ในแบบบุฟเฟต มีหลายราคาแลวแตสวน ราคา

อยูต้ังแต ราคาคนละ 500-900 บาท ครับ

สําหรับผูท่ีจะไปเท่ียวซ้ือผลไมและตองการท่ีจะหาอาหาร 

อรอยๆ กินดวย เหมือนกับเพ� อนๆ ของผมหลายๆ ราย ท่ีได

สอบถามมาวา เม� อไปเท่ียวแลวจะหาอาหารอรอยๆ กินท่ีรานไหนดี 

ผมก็มีรานอาหารอรอยๆ ใหไดเลือกชิมครับ

ถาไปถึงอําเภอแกลง จังหวัดระยอง แตเชา ตองแวะไปท่ีราน

ครัวครูบุษบา รานน้ีเปนรานอาหารเพ� อสุขภาพ แตมีรสชาติอรอย

ถูกปากแทบทุกอยาง รานสะอาดสะอานมีหองแอรใหน่ัง แถมราคายัง

ไมแพงอีกดวย รานอยูภายในปมนํ้ามัน ESSO เจาของ คือ ครูบุษบา 

ร� นรมย อดีตเปนครูสอนคหกรรมโรงเรียนระยองวิทยาคม และยัง

เปนเจาของสถานท่ีปมนํ้ามันอีกดวยไดเอาพ้ืนท่ีบางสวนของปมมาทํา

รานอาหารนานกวา 10 ป โดยใหบุตรสาว 2 คน ท่ีเรียนจบการศึกษา

ระดับปริญญา คือ คุณบุศยตรีและคุณอนันตยา ร� นรมย บริหารโดย

ปลูกผักอินทรียตางๆ เพ� อไวใชภายในรานใหลูกคาท่ีมากินอาหารได

กินของสดๆ สะอาด ปลอดสารพิษ อาหารทุกจานรับประกันไดเลย

วารสชาติจะตองอรอย เพราะนอกจากจะใชวัตถุดิบอยางดีแลว สูตร

อาหารและฝมือน้ันระดับอาจารยสอนคหกรรมเชียว ท่ีสําคัญคือ ท่ี

รานมีนํ้าใหกินฟรีๆ แตไมใชนํ้าธรรมดาๆ เปนนํ้าชา ท่ีทําจากการเอา

ขาวเปลือกปลอดสาร นําไปแชนํ้านาน 2 วัน ไปเพาะเปนตนออน 

แลวนําไปค่ัวทําเปนนํ้าชา คลายๆ ชาของญ่ีปุนใหกินฟรีๆ กินเทาไรก็

ไมวา นอกจากน้ันถาท่ีสวนมีกลวยนํ้าวาสุก ก็จะตัดยกเครือมาแขวน

ใหลูกคาไดปลิดกินไดตามใจชอบอีกดวยโดยไมคิดเงิน

อาหารท่ีรานจะทําจะปรุงกันสดๆ จานตอจาน สวนมากจะ

เปนอาหารจานเดียว ท่ีเดนท่ีสุดก็คือ ผัดไทยกุงสด ความสดของกุง

คงไมตองบรรยาย เพราะอยูใกล

ทะเลเพียงนิดเดียว สวนเสนก็เปน

เสนแบบโบราณท่ีไมใสยากันบูด

เปนเสนคลายๆ เสนจันทร เวลา

ผัดก็ใสนํ้ามะขามเปยก นํ้าตาล

ปบ และหัวนํ้าปลาดีของจังหวัด

ระยอง ถ่ัวงอกท่ีนํามาใสจะเพาะ

เองทุกวัน ตัวของถ่ัวงอกจะไมอวน

เหมือนถ่ัวงอกท่ีใสยาขายในตลาด 

แตเวลากินจะมีรสชาติกรอบหวาน 

รสชาติอรอยมาก ถาไมชอบเสน

จะส่ังเปน ผัดไทยเก๊ียวกรอบ วุน

เสนผัดไทย หรือเสนหม่ี เสนกรอบ

ท่ีใชบะหม่ีทอดกรอบมาผัดก็จะ

ไดรสชาติท่ีอรอยแตกตางกันไป

ครับ นอกจากน้ันยังมี ขาวคลุก

กะป ท่ีใชกะปอยางดี กุงแหงอยางดีมาใส สมตําก็มีหลายอยางให

เลือก โดยมะละกอก็ใชมะละกอใหมๆ  ท่ีเพ่ิงจะปลิดจากตนมาทําจึง

กรอบมากกวาปกติ รานท่ีอยูภายในปมนํ้ามัน 

ESSO ถนนสุขุมวิท โดยรานอยูกอนถึงส่ีแยกไฟ

แดง ตลาดอําเภอแกลง ประมาณ 2 ก.ม.เปด

บริการต้ังแตเวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท 

08-9584-9080, 08-1762-4068 รานหยุดทุก

วันพฤหัสบดี ครับ

ถาชอบกินอาหารพ้ืนบานรสชาติจัดจาน

ตามแบบฉบับของอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ของแนะนําใหไปท่ีราน ตนกระบก ใกลๆ  อาว

ไข อําเภอแกลง รานน้ีเปดมานานกวา 40 ป มี

นักชิมต้ังแตระดับเลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรี 

และคนดังๆ แวะเวียนมาชิมกันมิไดขาดครับ

บริเวณหนารานมีตนไมใหญอายุมากกวา 

100 ป ช� อวา ตนกระบก เจาของราน คือ 

คุณธรรมเนียม ธรรมชาติ จึงต้ังช� อรานตามช� อ

ตนไมท่ีอยูบริเวณหนาบานของตัวเอง โดยเอา

อาหารสูตรชาวบานอําเภอแกลงมาเปนเมนูเด็ดๆ ของราน ผมเคย

แนะนําใหเพ� อนสนิทเปนผูหญิงใหแวะไปชิม เธอสงไลนมาบอกผม

วา รานน้ีอรอยทุกยางแตเผ็ดระเบิดระเบอ อาหารเดนๆ ของราน

ตนกระบก ก็เชน

ยําสมุนไพร ท่ีรานน้ีคุณธรรมเนียมเธอจะใสผักสมุนไพร

ท่ีมีอยูรอบๆ บริเวณบานของตัวเองท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง มีท้ังใบ

ชะพลู ตะไคร ขิงสด แครอท ดอกดาหลา ดีปลี กานพลู มะนาว 

เมล็ดมะมวงหิมพานต ฯลฯ มารวมกัน โดยมีนํ้ายําสูตรเด็ดเปนตัว

ชูโรง แถมดวยปลาขาวสารท่ีมีชุกชุมในทะเลละแวกรานและกุง

สด เวลาท่ีกินนอกจากจะไดรสชาติจากสมุนไพรท่ีชุมฉํ่าดวยนํ้ายํา

รสเด็ดแลว ยังไดรสชาติความกรอบมันของปลาขาวสารและเมล็ด

มะมวงหิมพานต เหมาะท่ีจะเปนกับแกลมอยางย่ิง

แกงปาปลาเห็ดโคน พลาดไมไดอยางเด็ดขาดครับ ผมเคยกิน

แกงปามามากมายหลายรานแลวประทับใจท่ีรานน้ีมากครับ เพราะ

นํ้าพริกแกงท่ีทําเองของรานไมเหมือนใคร ใสท้ังพริกแหง ขา ตะไคร 

ผิวมะกรูด ขิงแหง กระเทียม ท่ีสําคัญคือ กะปอรอยของจังหวัด

ระยอง และท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ ผักชีปา ท่ีมีกล่ินหอมคลายๆ อะไร 

ก็นึกไมออก แตคุนจมูกมาก สวนผักท่ีใสมาก็เปนผักพ้ืนบานต้ังแต

กะเพราท้ังแดงและเขียว พริกเหลือง พริกแดง พริกเขียว มะเขือ

เปราะ มะเขือพวง และปลาเห็ดโคนท่ีแลกางออกเรียบรอยแลว 

เวลาท่ีกินจะไดรสชาติท่ีรอนแรง ท้ังเผ็ดรอนแตอรอยมาก ย่ิงกินก็ย่ิง

อรอยจนเหง� อแตกซิบๆ อรอยจนถึงกับตองขอดนํ้าแกงกันเชียว แต

ถาจะใหอรอยมากข้ึนส่ังปลาอินทรีแดดเดียวมาแกลมก็จะเขากันได

อยางดีครับ รานน้ีอยูใกลกับอาวไข แหลมแมพิมพ เปดบริการต้ังแต

เวลา 08.00-18.00 น.โทรศัพท 08-5095-0621

มาเท่ียวระยองท้ังทีไมหาอาหารทะเลมาชิมก็เห็นจะผิดไปครับ 

ถาชอบอาหารทะเลตองไปท่ีรานตังเก อยูแหลมแมพิมพของเจดํา 

ณัฐกาญจน กวางขวาง ท่ีครํ่าหวอดในแวดวงอาหารทะเลแหลมแม

พิมพมากกวา 40 ป ต้ังแตขายสมตําปูแสม จานละ 2 บาท รานน้ี

มีของทะเลสดๆ ประเภท กุง หอย ปู ปลา วายอยูในตูในถังขนาด

ใหญ อาหารท่ีรานของเจดําจึงเปนอาหารทะเลท่ีสดมากๆ เรียกวา 

ข้ึนมาจากทะเลก็แทบจะเอามาเขาปากคนกินไดเลย รานอยูติดกับ

ทะเลแหลมแมพิมพ เวลาท่ีน่ังกินก็จะไดเห็นทะเลท่ีมีคล� นใหญนอย

ซัดเขาฝงเปนระยะๆ ทําใหสดช� น สวนอาหารเด็ดๆ ก็มีเชน

ยําผักกระชับ เปนผักพ้ืนบานของระยอง 

หนาตาคลายๆ ถ่ัวงอกตนโตๆ ข้ึนอยูตามทองนา

ชวงท่ีมีนํ้าไหล รากจะมีกล่ินหอมออนๆ เปนผักท่ี

มีรสชาติกรอบหวานมีประโยชนตอรางกายในการ

ตานอนุมูลอิสระ เจดําจะนํามายําโดยใสหมูสับ กุง

ทะเลท้ังตัวลวก ถ่ัวทอด โรยหนาดวยหอมแดงท่ี

เจียวจนกรอบใหมๆ  ท่ีสําคัญคือ นํ้ายํา สูตรของเจ

ดํารสชาติเฉียบขาดมาก โดยมีเคล็ดลับ คือ ตองใช

หัวนํ้าปลาท่ีทําเองของเจดํา อาหารจานน้ีย่ิงกินก็

ย่ิงอรอยเค้ียวเพลินเปนอยางย่ิง

ปลากะพงทอดนํ้าปลา ของเจดํารสชาติ

อรอยจนบรรยายแทบจะไมถูก เพราะเจดําจะ

ใชปลากะพงทะเลเปนๆ โดยไมใชปลาตายหรือ

ปลาน็อคอยางเด็ดขาด ท่ีสําคัญคือ นํ้าราด จะ

เปนนํ้าปลาท่ีทําเองผสมกับนํ้าตาลนิดหน�อยไม

ใสผงชูรส ทอดในปลากรอบนอกนุมในหอมกล่ิน

นํ้าปลาอยางชัดเจน อรอยมากครับ

ปูมาตมหรือปูทะเลตม ก็เปนปูท่ีวายอยูในอางบริเวณหนาราน

น่ันแหละครับ แตของเจดําจะแปลกกวาท่ีอ� นๆ แทนท่ีจะน่ึง เจดํา

บอกจะทําใหเน้ือปูแหงไมหวาน จึงใชวิธีตมแบบชาวทะเลแทน แต

เปนการตมกับนํ้าขลุกขลิกใชเวลาไมถึง 10 นาที ก็เอามาจ้ิมกับนํ้าจ้ิม

แซบๆ ท่ีทําจากมะนาวแทๆ  พริกข้ีหนูสวน นํ้าปลาดี ฝมือของเจดํา

คงไมตองหวงเพราะแซบมากอยูแลว เน้ือปูสดๆ หวานๆ จ้ิมกับนํ้า

จ้ิม คิดถึงแลวนํ้าลายสอครับ

รานตังเกอยูท่ีแหลมแมพิมพ ระยอง เปดบริการต้ังแตเวลา 

09.30-20.30 น.โทรศัพท 08-9834-1415 ครับ

ชิมผลไม-อาหารอรอย
ที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

Jack Harlow (แจ็ก ฮาร์ โลว์) แรปเปอร์ระดับซูเปอร์สตาร์ของ

วงการเพลง ที่เคยเข้าชิงรางวัลแกรมมีมาแล้ว ประกาศความแรง 

ความสุดให้ โลกรู้อีกครั้ง เมื่อ “First Class” ซิงเกิลใหม่ ออกตัวแรง

แบบสุดๆ ด้วยอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงฮิต Billboard Hot 100

โดย “First Class” ยังเป็นเพลงแรกของ Jack Harlow ที่ขึ้น

อันดับ 1 ในชาร์ตเพลงฮิต Billboard Hot 100 ได้สำาเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว 

เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมี “Industry Baby” เป็นเพลงอันดับ 1 มาแล้ว 

แต่เป็นการทำางานร่วมกับ Lil Nas X (ลิล นาส เอ็กซ์) 

“First Class” ยังเป็นการสานต่อความสำาเร็จของ “Nail Tech” 

ซิงเกิลฮิตอีกเพลงของ Jack Harlow โดยทั้งสองเพลงคือสองซิงเกิล

จากงานชุดที่สองของ Jack Harlow ที่หลายๆ คนรอคอย “Come Home 

The Kids Miss You” ที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันเต็มๆ 6 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่างานชุดใหม่ของ Jack Harlow 

น่าจะอัดแน่นไปด้วยเพลงเด็ดๆ อีกมากมาย เพราะเท่าที่ปล่อยออก

มาให้ฟังกันสองเพลงแรกก็แซ่บขนาดนี้แล้ว

“First Class” ยังสร้างสถิติสวยๆ ให้ Jack Harlow อีกด้วย เมื่อ 

ยอดฟังสตรีมมิงของเพลงนี้ทะลุ 141 ล้านครั้งเรียบร้อย และยังทำา

สถิติมีคนฟังวันแรกมากที่สุดในปี 2022 บนสตรีมมิง Apple Music 

แล้วอย่าลืมชม Visualizer “First Class” ที่เก็บภาพสวยๆ 

‘First Class’ซิงเกิลใหม่ของ‘Jack Harlow’

เปิดตัวสวยๆด้วยอันดับ1บนชาร์ตบิลบอร์ด

ภาพหาดูยากของ Jack Harlow มาประกอบกับเพลงได้อย่าง

ลงตัว ที่ปล่อยออกมาแล้วที่ Youtube: Jack Harlow โดยวอร์น

เนอร์ มิวสิค.

ารามโก้ บริษัทพลังงานยักษ์

ใหญ่ของโลก ผู้สนับสนุนหลัก

ของการแข่งขันกอล์ฟเลดีส์ ยูโร

เปียนทัวร์ รายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ เปิด

ตัวโครงการ “อารามโก้ เติมพลังสานฝัน-

Aramco Power Up” มอบโอกาสสำาคัญให้

กับนักกอล์ฟเยาวชนหญิงทั่วโลกได้สัมผัส

ประสบการณ์ลงแข่งขันในทัวร์อาชีพกับโปร

กอล์ฟระดับแนวหน้าของโลก ในรายการ 

อารามโก้ ทีม ซีรีส์ หวังจุดประกายสร้าง

แรงบันดาลใจสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในเวที

กอล์ฟโลก

โดยในการแข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ 

ทีม ซีรีส์ แบงค็อก พรีเซนเต็ดบาย พับลิก 

อินเวสต์เมนต์ ฟันด์ ที่สนามไทยคันทรีคลับ 

รายการเปิดสนามของซีรีส์ฤดูกาลนี้ อาราม

‘เติมพลังสานฝัน’เชิญสวิงเยาวชน

ร่วมแข่งขันกอล์ฟอารามโก้ทีมซีรีส์
โก้ได้มอบโอกาสสำาคัญให้กับ “น้องแซนวิช” 

ภิมพิศา ศรีสุธรรม นักกอล์ฟเยาวชนวัย 17 ปี

ของไทย ประเดิมโครงการใหม่เป็นรายแรก 

พร้อมกันนี้ภิมพิศายังได้รับการสนับสนุน

อุปกรณ์จากไทเทิลลิสต์ และได้สิทธิ์เข้าฝึก

ซ้อมที่สนามไทยคันทรีคลับเป็นเวลา 1 ปี 

ภิมพิศา ศรีสุธรรม ได้รับเชิญแข่ง

รอบโปร-แอม ร่วมกับแอน วาน ดาม จาก

เนเธอร์แลนด์ และลงแข่งขันรอบแชมเปียนชิพ 

โดยอยู่ร่วมทีมกับนิโคล การ์เซีย จาก

แอฟริกาใต้, โซฟี วิตต์ จากเยอรมนี และ

มาร์ตา มาร์ติน จากสเปน  

ภิมพิศากล่าวเปิดใจหลังได้รับเชิญร่วม

แข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก 

ว่า “รู้สึกยินดีและเซอร์ ไพรส์มากที่ ได้เป็น

นักกอล์ฟเยาวชนคนแรกของโครงการ “อารามโก้ 

เติมพลังสานฝัน-Aramco Power Up” ที่ผ่าน

มาไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสลงเล่น

กับนักกอล์ฟฝีมือดีระดับโลกในเวทีเลดีส ์ ยูโร

เปียนทัวร์ ในช่วงยังเป็นนักกอล์ฟเยาวชน

แบบนี้ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำาค่ามาก 

และเป็นแรงผลักดันให้เดินตามรอยโปรกอล์ฟ

ฮีโร่ในดวงใจ นั่นคือ ลิเดีย โค กอล์ฟเป็นกีฬา

ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำาหรับครอบครัวเรา และ

การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากไทเทิล

ลิสต์ และได้รับสิทธิ์เข้าฝึกซ้อมที่สนามไทย

คันทรีคลับ ก็สร้างความแตกต่างเป็นอย่าง

มากแล้ว ขอบคุณอารามโก้ที่มอบโอกาส

พิเศษแบบนี้”  

ด้าน ทาลาล อัล เมอร์รี ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอารามโก้ กล่าวว่า 

“การมอบโอกาสสำาคัญให้กับภิมพิศาที่กำาลัง

ไล่ล่าเดินตามฝัน เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากและ

แสดงให้เห็นความพยายามของเราในการส่ง

เสริมสนับสนุนกีฬากอล์ฟสตรีทั่วโลกและทุก

ระดับ เป้าหมายของการแข่งขันกอล์ฟอาราม

โก้ ทีม ซีรีส์ ในทุกสนามคือการยกระดับ

เกมกอล์ฟสตรีและมอบโอกาสดีๆ ให้กับนัก

กอล์ฟทั้งในและนอกสนามที่จะช่วยพัฒนา

เกมกอล์ฟสตรี หลังจากได้พูดคุยกับภิมพิศา 

และเห็นความรักในกีฬากอล์ฟของเธอ เรา

เชื่อว่าเราได้มอบโอกาสให้กับนักกีฬาที่

เหมาะสม และสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น

ของเรา ที่จะเติมพลังสานฝันเกมกีฬากอล์ฟ

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้”

การเข้ามาสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ทำาให้อารามโก้กลายเป็น

ผู้สนับสนุนหลักรายใหญ่ในเวทีกอล์ฟสตรี 

โดยในฤดูกาลนี้ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ มีชิงชัย  

5 สนาม เริ่มจาก อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงค็อก 

ณ สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 12-14 

พฤษภาคม ต่อด้วยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ณ สนามเซ็นจูเรียน คลับ ระหว่างวันที่ 16- 

18 มิถุนายน, โซโตกรันเด ประเทศสเปน 

ณ สนามลา เรเซอร์บา คลับ เด โซโตกรันเด 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม, นิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา สนามรอการยืนยัน แข่งขัน

ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม และปิดท้าย

ณ สนามรอยัล กรีนส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี

คลับ ในเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565.

interthaipost69@gmail.com

อ
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11บันเทิงไทย

เสียงร้องท่ีโฟลว์ไปตามอารมณ์ ท่ีมอบความ

รู้สึกอบอุ่นท่ีสัมผัสได้ให้รับรู้ชัดเจน

ขณะที่ “ทางออก (Exit)” เป็นเรื่อง

อนหน้าน้ีศิลปินหนุ่มเสียงดี                                 

แพทริคอนันดา 

(Patrickananda) ได้ปล่อย

ซิงเกิลออกมา 4 ซิงเกิลด้วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็น Lavender, Oasis, จันทร์อังคารพุธ

พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Everyday) และ

วงกลม (O) ซ่ึงล้วนได้รับการตอบรับจาก

คนฟังอย่างอบอุ่น และยังแสดงให้เห็น

ถึงมุมมองใหม่ๆ ในการทำาเพลงของ

ศิลปินหนุ่มเลือดไทย-นิวซีแลนด์รายนี้ที่

มีความหลากหลาย ทั้งการนำาเรื่องราว

ต่างๆ มาบอกเล่าเป็นบทเพลง ทั้งเรื่อง

ดนตรี ที่ทำาได้ดีทั้งงานที่เน้นบีตสนุกๆ 

ในอารมณ์สบายๆ หรือเพลงเศร้าๆ ให้

ความรู้สึกซาบซึ้ง รวมถึงการใช้เสียงร้อง

ที่มีครบ ตั้งแต่เนื้อเสียงที่ดี เทคนิค และ

การถ่ายทอดอารมณ์ อีกทั้งเจ้าตัวยังเคย

เปรยว่ามีเพลงอีกหลายเพลงที่แต่งไว้ รอ

ปล่อยให้แฟนๆ ได้ฟังกัน

และตอนนี้การรอคอยก็จบลงเมื่อ

แพทริคอนันดาส่งอีพี “LAVNDR” ออก

มา และปล่อยสองซิงเกิลสุดท้ายจากงาน

ชุดน้ีอย่าง “ดวงตา (Eyes)” กับ “ทางออก 

(Exit)” ท่ีมีอารมณ์ เรื่องราวแตกต่างให้

แฟนเพลงได้สัมผัสไปพร้อมๆ กัน

โดยใน “ดวงตา (Eyes)” แพทริค

อนันดาจะพาทุกคนไปพบเรื่องราวความ

รัก ท่ีรับรู้ได้จากการมองดวงตาของใครสัก

คนแล้วรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ ท่ีต่อให้โลกมี

คนมากมาย หากได้อยู่กับเจ้าของดวงตาคู่น้ี

ก็เพียงพอแล้ว นอกจากเน้ือหาจะให้ความ

รู้สึกดีๆ แล้ว เพลงซ้ึงเพลงน้ียังโดดเด่นด้วย

ก่

ราวความรักที่ผิดหวัง เมื่อใครบางคน

ต้องการ “ทางออก” ไปจากชีวิตของอีกคน 

จนตัวเองเกิดความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

เพราะความรักเป็นเรื่องท่ี “เคย” ไปแล้ว 

ซ่ึงเพลงน้ีดนตรีจะฟังหนักแน่นราวกับ

ตอกย้ำาความเจ็บปวดให้มากข้ึน เช่นเดียว

กับเสียงร้องของแพทริคอนันดา

งานนี้นอกจากปล่อยซิงเกิลใหม่

พร้อมๆ กับการปล่อยอีพีชุด “LAVNDR”  

ให้แฟนๆ ได้ฟังแล้ว ทั้งซิงเกิล “ดวงตา 

(Eyes)” และ “ทางออก (Exit)” ต่างก็ทำา

เป็นมิวสิกวิดีโอ ที่พร้อมจะพาอารมณ์

คนฟังดำาดิ่งไปกับเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งทั้ง

สองเพลงให้ชม โดยชมได้ทาง Youtube: 

PATRICKANANDA เช่นเดียวกับมิว     

สิกวิดีโอเพลงอื่นๆ จากอีพี “LAVNDR” 

และสามารถฟังอีพีชุดแรกของแพทริค

อนันดากันได้จากบริการทุกสตรีมมิง : 

Patrickananda.lnk.to/LAVNDRep โดย

วอร์นเนอร์ มิวสิค.

แม้ละคร “คุณหมีปาฏิหาริย์” (The Miracle of 

Teddy Bear) ช่อง 3 ผลงานของผู้จัด-ผู้กำากับ “ป้า

แจ๋ว ยุทธนา” แห่งค่ายถนัดละคร ได้ลาจอไปเมื่อ

ต้นเดือนพฤษภาคมที่่ผ่านมา แต่ความอิน ความจิ้น 

ที่เหล่าแฟนๆ มีให้ละครเรื่องนี้ยังคงไม่มูฟออน ผู้

จัด-ผู้กำากับ ป้าแจ๋ว ยุทธนา พร้อมทีมนักแสดงและ

ทีมงาน จึงตั้งใจจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีชื่อว่า 

“คุณหมีจอยักษ์” เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เหล่า

แฟนคลับ “คุณหมีปาฏิหาริย์” ร่วม

ชมตอนอวสานแบบพิเศษผ่าน

หน้าจอภาพยนตร์ด้วยกันอีก

ครั้ง พร้อมเหล่านักแสดง

นำาของเรื่อง อาทิ 

อิน สาริน, จ็อบ 

ธัชพล, ยูโด ธรรม์ธัช, เฟริสท์ ภารา

ดา และพีพี ปุญญ์ปรีดี เรียกได้ว่าเป็น

โมเมนต์สุดพิเศษดั่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

กลางโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว ทำาให้

แฮชแท็ก #คุณหมีจอยักษ์ ติดเทรนด์

ทวิตเตอร์อีกครั้งแม้ลาจอไปแล้ว

นอกจากชมละคร “คุณหมี

ปาฏิหาริย์” (The Miracle of Teddy 

Bear) ตอนอวสาน ภายในงานยังมีกิจ

กรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งพูดคุยแบบ

เป็นกันเองกับผู้จัด-ผู้กำากับ ป้า

แจ๋ว ยุทธนา เจ้าของ

บทประพันธ์ ปราบต์ 

และเหล่านักแสดง 

พร้อมกับได้รับฟัง

เพลงเพราะๆ จาก 

5 นักแสดง และ

มีกิจกรรมเล่นเกม

สุดสนุกบนเวทีอีก

ด้วย จากนั้นยังมี

การเปิดให้แฟนๆ 

ได้ประมูลตุ๊กตา

คุณหมีปาฏิหาริย์ “เต้าหู้” จำานวน 1 ตัว 

และรูป 6 นักแสดงนำาคุณหมีปาฏิหาริย์

พร้อมลายเซ็น จำานวน 1 รูป ซึ่งรายได้

จากการประมูลส่วนหนึ่งจะนำาไปมอบให้

กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ นอกจากนี้ยัง

เกิดโมเมนต์สุดพิเศษขึ้นอีกหนึ่งอย่าง 

เมื่อ อุ๋ม อาภา

ศิริ บุกมา

เซอร์ไพรส์

น้องๆ นัก

แสดงและ

คนดูในช่วง

สุดท้ายของการรับ

ชมละคร 

ทำาเอาทุกคน

ซาบซึ้งกันเป็น

แถว โดยเฉพาะ 2 หนุ่ม อิน 

สาริน และจ็อบ ธัชพล ที่

ต้องหลั่งน้ำาตาแบบหยุด

ไม่ได้จนตาแดงกันไปเลย และปิดท้าย

กิจกรรมด้วยการร่วมถ่ายภาพหมู่

เป็นที่ระลึกความทรงจำาดีๆ ของ

ทุกคน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ได้ทั้งบุญกุศลและ

ความประทับใจ

ขอขอบคุณ

แฟนคลับทุกคนที่คอย

ซัพพอร์ตละคร “คุณ

หมีปาฏิหาริย์” (The 

Miracle of Teddy Bear) 

และเหล่านักแสดง จนมี

กระแสมาแรงมากในขณะ

ที่ละครออนแอร์ หากใคร

ติดใจอยากชมละคร “คุณ

หมีปาฏิหาริย์” (The Miracle 

of Teddy Bear) ย้อนหลัง 

สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน 

3Plus หรือทาง Netflix.

แฟนคลับฟิน‘คุณหมีจอยักษ์’

‘อิน สาริน-จ็อบ ธัชพล’น้ำาตาคลอ

‘แพทริคอนันดา’ปล่อยอีพี‘LAVNDR’

พร้อมเพลงเพราะ‘ดวงตา’และ‘ทางออก’
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 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๑๐๐,๐๐๐ บาท -

๒ สรอยคอทองคํา ลักษณะหวงค่ัน

ปลอง

๑ เสน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๒๖,๘๑๐ บาท -

๓ แหวนทองคํา ๑ วง นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๓,๓๕๕ บาท -

๔ สรอยคอเงิน (เสนเล็กและชํารุด) ๑ เสน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๕๐ บาท -

๕ รถจักรยานยนต ย่ีหอฮอนดา 

รุน PCX สีขาว ไมติดแผน

ปายทะเบียนเลขเคร� องยนต 

NC๑๒๕D-๐๐๔๘๒๓๘

๑ คัน นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๘,๐๐๐ บาท -

๖ ตูเซฟ สีขาว ยี่หอคารฟู ๑ ตู นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๕๐๐ บาท -

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขา

ขวงสิงหประเภทบัญชีสะสมทรัพย 

เลขที่บัญชี ๕๒๙-๐๒๑๔๔๒-๗ ช� อ

บัญชี นางสาวเนาวรัตน แซจาง 

- นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๑๗,๖๓๖.๑๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทยจํากัด (มหาชน) สาขาแมริม 

ประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชี

เลขที่ ๕๑๕-๐-๑๐๙๑๘-๕ ช� อบัญชี 

นางสาวเนาวรัตน แซจาง 

- นางสาว

เนาวรัตน 

แซจาง

๔๑๓,๒๗๓.๗๐ 

บาท ( ณ วัน

ที่ ๑๒ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ชาง

เผือก เชียงใหม ประเภทออม

ทรัพย เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-

๒๓๒๔๓-๙ ช� อบัญชี นางไม 

แซจาง

- นางไม 

แซจาง

๓๕,๔๔๕.๕๓ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๐๕,๐๗๐.๓๖ บาท 

(หกแสนหาพันเจ็ดสิบบาทสามสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวเนาวรัตน แซจาง กับพวก 

(ลงช� อ)

นายพุฒิพงศ จออนันต

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

ธีรพงษ  ดุลยวิจารณ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๐๕,๐๗๐.๓๖ บาท 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศิริชัย คุมย้ิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา 

หมาย

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๓๕๙ 

เลขที่ดิน ๑๕๒๔ เนื้อที่ – ไร – งาน 

๘๔ เศษ ๙ สวน ๑๐ ตารางวาตําบล

ทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ พรอมสิ่งปลูกสรางตึกสอง

ชั้นเลขที่ ๘๘/๔๑ หมูที่ ๕ ขนาด ๑๕๕ 

ตารางเมตร 

๑ 

แปลง

นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๓,๔๘๙,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๙)

ติดจํานอง

ธนาคาร

อาคาร 

สงเคราะห

๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาเทสโก โลตัส อุตรดิตถ เลขที่

บัญชี ๖๙๒-๒-๑๖๔๔๗-๗ ช� อบัญชี 

นายศิริชัย คุมยิ้ม 

- นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๒,๒๗๓.๘๐ บาท 

( ณ วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

อาคารสงเคราะห ประเภทออมทรัพย 

สาขาอุตรดิตถ เลขที่บัญชี ๓๐๑-๗๔-

๐๐๐๑๘๑-๐ ช� อบัญชี นายศิริชัย คุมยิ้ม 

- นายศิริชัย 

คุมยิ้ม

๕๔๒.๒๗ บาท( 

ณ วันที่ ๒๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๔๙๑,๘๑๖.๐๗ บาท 

(สามลานส่ีแสนเกาหม� นหน่ึงพันแปดรอยสิบหกบาทเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศิริชัย คุมยิ้ม กับพวก

(ลงช� อ)

นายพุฒิพงศ จออนันต

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(ลงช� อ) พันตํารวจโท

ธีรพงษ  ดุลยวิจารณ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังรวมประชุม

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 - 2570 

ครั้งที่ 1/2565 เม� อวันที่ 19 เมษายน 2565 

โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธาน วาการขับ

เคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ

ตองมีการบูรณาการรวมกับหน�วยงานและ

กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในหลายประเด็น

สําคัญ 

อาทิ การบริหารจัดการแรงงานภาค

เกษตร การแปรรูปสินคาเกษตร การพัฒนา

ผูประกอบการธุรกิจเกษตร การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานการเกษตร การสนับสนุนแหลง

ทุนใหกับเศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการ

ที่ดินทํากินแกเกษตรกร การสงเสริมการผลิต

และบริโภคอยางยั่งยืน โดยในปจจุบันมีแผน

พัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2565) เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ

รวมกัน ซึ่งแผนดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป 2565 

จึงจําเปนตองมีการจัดทําแผนฉบับใหม และได

ปรับเปลี่ยนช� อ “แผนพัฒนาการเกษตร ในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่...” เปน “แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ. ....” เพ� อใหมีความสอดคลองกับ

แผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม� อวันที่ 

4 ธันวาคม 2560

สศก. ในฐานะฝายเลขานุการคณะ

อนุกรรมการฯ ไดยกรางแผนปฏิบัติการดาน

เกษตรฯ เรงแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ป  

ดันภาคเกษตรไทยสูเกษตรมูลคาสูง เกษตรกรมั่นคงในอาชีพ

การเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 - 2570 

เสนอตอที่ประชุมเพ� อพิจารณา โดยที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในหลักการของรางแผนปฏิบัติการฯ 

และเห็นควรให เพิ่ม เติมและปรับปรุงใน

ประเด็นตางๆ เชน ความเช� อมโยงกับยุทธศาสตร

ชาติทั้ง 6 ดาน ความสอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้ง

การกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นการ

พัฒนาใหครอบคลุมในทุกมิติ เพ� อใหการบูรณา

การการทํางานระหวางกระทรวงเกษตรและ

สหกรณและกระทรวงอ� น ๆ  มีประสิทธิภาพมากข้ึน

สํ า ห รั บ ร า ง แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร ด า น

การเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 – 2570 

กําหนดวิสัยทัศน คือ “เกษตรไทย สูเกษตร

มูลคาสูง เกษตรกรมีรายไดสูง มีความมั่นคงใน

การประกอบอาชีพ” โดยมีประเด็นการพัฒนา 

4 ประเด็น ไดแก ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยก

ระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

สูผูประกอบการเกษตรแหงอนาคต ประเด็น

การพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการผลิต

สินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง ประเด็นการ

พัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการเกษตร และประเด็น

การพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

สิ่งอํานวยความสะดวกดานการเกษตร 

ดาน ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการ 

สศก. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะ

อนุ กรรมการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ ก ารด าน

การเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 - 2570 

กลาวเสริมวา การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  เปน

ไปตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร 

พ.ศ. 2522 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ ซึ่งมีความเช� อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.

2566 - 2570) และแผนอ� น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย

แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 กําหนดเปาหมายสําคัญ 

อาทิ การเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตร

แปรรูป ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรและราย

ไดเงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น การ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม

ไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการ

พัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน เปนตน

ทั้งนี้ สศก. จะปรับปรุงประเด็นตาง ๆ 

ตามขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการเกษตร และสหกรณ 

พ.ศ. 2566 - 2570 และจะดําเนินการจัด

สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาค

สวนที่เกี่ยวของ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2565 

เปนตนไป เพ� อปรับแผนใหมีความครอบคุลม

และครบถวน กอนเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เพ� อ

พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอแผนฉบับ

สมบูรณตอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ เพ� อทราบ และนําแผน

เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) พรอมทั้งประกาศใชภายในเดือน

กันยายน 2565 ตอไป

นายเฉลิมชัย  ศรีออน 

รมว.เกษตรและสหกรณ เปน

ประธานแถลงข าวสรุปผล

บริหารจัดการน้ําฤดูแลง ป 

2564/65 และเตรียมรับมือ

ฤดูฝนป 2565 พรอมดวย

นายประพิศ จันทรมา อธิบดี

กรมชลประทาน และนางสาว

ชมภารี ชมภูรัตน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

โดยระบุวา การบริหารนํ้าในฤดูแลง 2564/65 

ท่ีผานมา กรมชลฯไดปฏิบัติตามตามมาตรการ

รองรับสถานการณการขาดแคลนน้ําฤดูแลง

ทั้ง 8 มาตรการอยางครบถวน ไดจัดสรร

น้ําสนับสนุนครบทุกกิจกรรม รวม 22,998 

ลานลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.) จากแผน 22,280 

ลาน ลบ.ม. เกินแผน 700 ลาน ลบ.ม. 

ผลการเพาะปลูกท้ังประเทศรวม 8.11 ลานไร 

(แผน 6.41 ลานไร) ผลจากการจัดสรร น้ํา

อุปโภค-บริโภคไมขาดแคลน น้ํารักษาระบบ

นิเวศมีเพียงพอ โดยเฉพาะภาคการเกษตร  

เกษตรกรไดทําการเกษตรฤดูแลงสรางรายได 

ถึงแมจะมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากแผนถึง 1.7 

ลานไร ที่สําคัญคือผลผลิตทางการเกษตร

ไมไดรับความเสียหาย อีกทั้งมีปริมาณน้ํา

สํารองตนฤดูฝน 19,950 ลาน ลบ.ม.มากกวา

แผนที่ตั้งไวถึง 4,000 ลาน ลบ.ม.  

ทั้งหมดเปนผลจากการบริหารจัดการ

โดยใชระบบชลประทานที่มีอยูอยางเต็ม

ศักยภาพ การสรางการรับรูกับประชาชนตอ

เน� องในการประหยัดน้ําและสนับสนุนการทํา

นาเปยกสลับแหง  ในสวนมาตรการชวยเหลือ 

กรมชลฯ ไดดําเนินการโครงการจางแรงงาน

ชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง

ฤดูแลงโดยมีการจางงานไปแลว 74,904 คน 

(99.8%) จากเปาหมาย 75,000 คน สวน

แผนบริหารจัดการน้ําในฤดูฝน 65 ไดย้ําวา

น้ําที่ใชสนับสนุนในกิจกรรมตางๆที่สําคัญจะ

ตองบริหารอยางรัดกุม เปาหมายตองเก็บน้ํา

ใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ําฯ 

ใหกรมชลฯยึด 13 มาตรการรับมือฤดูฝนป 

2565 ที่ครม.เห็นชอบเม� อ 3 พ.ค. 65 เปน

แนวทางดําเนินงาน

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน 

กลาววา การบริหารนํ้าในฤดูฝน 2565 ปจจุบัน 

ณ 1 พ.ค.65 มีนํ้าใชการไดท้ังส้ิน 19,755  ลาน 

ลบ.ม. กรมไดวางแผนจัดสรรในกิจกรรมตางๆ

ท้ังประเทศประกอบดวย 1. การอุปโภค -บริโภค 

2,329 ลานลบ.ม. (7%)   2.การรักษาระบบนิเวศ 

เปดตัวแบรนด Opti life Prime อาหารสุนัขเกรดพรีเม่ียมจากเบลเย่ียม     ภมรชัย อภิชาติประคัลภ 

กรรมการผูจัดการ หจก. ภมรชัย ซัพพลาย พรอมดวย วิลลี่ แมคอินทอช และเกียรติศักดิ์ อุดมนาค 

จาก “สาระแน แชนแนล” รวมแถลงขาวเปดตัวแบรนด Opti life Prime ผลิตภัณฑอาหาร

สุนัขคุณภาพระดับโลกจากเบลเยี่ยมครั้งแรกในไทย ภายในงาน “Pet Expo 2022” โดยมี 

ภาณุเดช วัฒนสุชาติ พรอมนองโคโคสุนัขตัวโปรดเขารวมพิสูจนความเขมเต็มรสโปรตีนกับ Opti 

life Prime ณ ไบเทค บางนา

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เดินหนาสรางการมีสวนรวมกับชุมชน

รวมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข ประจําป 2565

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ

ในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ เดินหนาสรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในโครงการวัด 

ประชา รัฐ สรางสุข ประจําป 2565 ท่ีวัดใหญ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย 

จังหวัดสมุทรปราการ เน� องในโอกาสวันคลายวันประสูตร สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา

ทปีงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ� อพัฒนา

วัดใหเปนสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม เปนศูนยกลางการเรียนรูในการพัฒนาคน

ใหมีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งเปนศูนยกลางของชุมชนตามวิถี 5ส 

บริษัทฯใหความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนซึ่งถือเปนหนึ่งในพันธกิจขององคกร

ศู น ย บ ริ ก า ร โ ล หิ ต แ ห ง ช า ติ  

สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนรวม

ทําบุญวันพระใหญใหชีวิตแกผูปวยถวายเปน

พุทธบูชา บริจาคโลหิตในโครงการ “สาธุชน

ผูศรัทธา บําเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เน� องใน

วันวิสาขบูชา” ระหวางวันท่ี 14-16 พฤษภาคม 

2565 ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ หน�วย

กาชาด ชวนทําบุญ บริจาคโลหิต เน� องในวันวิสาขบูชา

รับบริจาคโลหิตประจําที่ ภาคบริการโลหิต

แหงชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต

ทั่วประเทศ 

รองศาสตราจารย แพทยหญิงดุจใจ 

ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ เปดเผยวา วันวิสาขบูชาเปนวัน

สําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก มีเหตุการณ 

3 ประการ เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ ประสูติ 

ตรัสรู และปรินิพพานขององคพระสัมมา

สัมพุทธเจา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 

ของทุกป โดยในป 2565 ตรงกับวันอาทิตย

ที่ 15 พฤษภาคม 2565 พุทธศาสนิกชน

สวนใหญจะรวมกันทําบุญตักบาตร ใหทาน 

เวียนเทียน และบําเพ็ญสาธารณกุศล รวมถึง

การบริจาคโลหิต เพ� อสรางกุศลใหแกตนเอง 

และต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ในช่วงที่เกิด

ภาวะโลหิตขาดแคลน ซึ่งนับตั้งแตเดือน

มกราคม 2565 เปนตนมา  ปริมาณโลหิตทั่ว

ประเทศที่ไดรับลดลง และมีคาเฉลี่ยนอยกวา

ป 2563 และ ป 2564 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 อยางรุนแรง 

ศู น ย บ ริ ก า ร โ ล หิ ต แ ห ง ช า ติ  

สภากาชาดไทย จึงจัดกิจกรรมเชิญชวน

พุทธศาสนิกชนรวมทําบุญสรางกุศลดวย

การบริจาคโลหิตชวยชีวิตผูปวย ในโครงการ 

“สาธุชนผูศรัทธา บําเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต 

เน� องในวันวิสาขบูชา” ระหวางวันที่ 14-

16 พฤษภาคม 2565 ซึ่งถือเปนการสราง

บุญกุศลอันยิ่งใหญ อีกทั้งยังเปนการสราง

จิตสํานึกในการมองเห็นถึงความสําคัญของ

การบริจาคโลหิต ซึ่งสามารถทําไดทุก 3 เดือน 

ส งผลให ได รับปริมาณโลหิตที่ เพียงพอ 

บริจาคโลหิตไดที่ 

ศู น ย บ ริ ก า ร โ ล หิ ต แ ห ง ช า ติ  

สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษ

นิยม (บางแค) หน�วยรับบริจาคโลหิตประจํา

ที่ : เดอะมอลลสาขาบางแค สาขาบางกะป 

สาขางามวงศวาน สาขาทาพระ ศูนยการคา

ดิ เอ็มโพเรียม และบานทรงไทย (ยาน

วงศสวาง) ภาคบริการโลหิตแหงชาติ 12 แหง

ทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดลพบุรี ชลบุรี 

ราชบุรี นครราชสีมาขอนแกน อุบลราชธานี 

นครสวรรค พิษณุโลก เชียงใหม นครศรีธรรมราช 

(ทุงสง), สงขลา และภูเก็ต โรงพยาบาลสาขา

บริการโลหิตทั่วประเทศ

เฉลิมชัย วางแนวบริหารน้ําฤดูฝน 65 ย้ําน้ํากิน-น้ําใช หามขาด

6,850 ลานลบ.ม. (25%) 3.การเกษตร 22,068  

ลานลบ.ม.(69%) 4.การอุตสาหกรรม 508 

ลานลบ.ม.(2%) คาดการณจะมีพื้นที่เพาะปลูก

ทั้งประเทศ 27.63 ลานไร ลุมเจาพระยา 

10.57 ลานไร และลุมน้ําแมกลอง 2.24 ลานไร 

พรอมสงเสริมการปลูกพืชฤดูฝนใหใชน้ําฝน

เปนหลัก ใชนํ้าชลประทานเสริมกรณีฝนท้ิงชวง 

หรือปริมาณฝนตกนอยกว าคาดการณ  

นอกจากนี้ยังเตรียมการรับมืออุทกภัย โดยสั่ง

การใหกระจายเคร� องมือ เคร� องจักร เคร� อง

สูบน้ํา ไปประจําที่ศูนยบริหารเคร� องจักรกล

ที่ 1-7 เพ� อเขาชวยเหลือไดทันทวงที รวมถึง

กําชับติดตามการพยากรณอากาศของกรมอุ

ตุฯและเตรียมพรอมตลอด 24 ชั่วโมง
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) เปนประธานเปดงานแถลงขาว “โครงการสํามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ)” โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(สสช.) หน�วยงานภายใตสังกัดกระทรวงฯ พรอมเชิญชวนผูประกอบการทั่ว

ประเทศรวมใจใหขอมูล เพ� อนํามาใชวางแผนขับเคล� อนเศรษฐกิจประเทศใน

ยุควิกฤติโควิด-19 โดยเจาหนาที่ “คุณมาดี” จาก สสช. พรอมลงพื้นที่เก็บ

ขอมูล ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2565 นี้ 

งานแถลงขาว ซ่ึงจัดข้ึนในรูปแบบไฮบริดเม� อเร็วๆ น้ี ณ โรงแรมเซ็นทรา 

บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ โดยมี 

ดร.ปยนุช วุฒิสอน ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ คณะผูบริหารจาก

กระทรวง ดีอีเอสและสํานักงานสถิติแหงชาติ สถิติจังหวัด พรอมตัวแทน

หน�วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงส� อมวลชนแขนงตางๆ เขารวมงาน

นายชัยวุฒิฯ กลาวระหวางเปดโครงการฯ วา “ในฐานะผูบริหารสูงสุด

ของกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม ผมตระหนักถึงความสําคัญของ

ขอมูลจากโครงการดังกลาวที่จะนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม 

และรายยอย (MSME) ใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ในระดับนานาชาติไมวา

จะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศ สหรัฐ 

อเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร และเวียดนาม เปนตน ลวนใหความสําคัญ

กับการจัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจ เพ� อชี้ใหเห็นถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน� อง รวมทั้งเปนขอมูลที่สําคัญ 

สําหรับใชในการวางแผน กําหนดนโยบายการสงเสริมการคา การลงทุน 

ตลอดจนจัดทําตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เชน ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศ (GDP) หรือใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบสถานการณในภาคการคา 

การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก”

รมว. ดีอีเอส เสริมวา สําหรับประเทศไทยมีสถานประกอบการใน

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูประมาณ 2.6 ลานแหง ซ่ึงถือเปนหัวจักรสําคัญ

ในการขับเคล� อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่

สํานักงานสถิติ แหงชาติเปนหน�วยงานหลักในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ

และสังคม ไดดําเนินการจัดทําโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมในคร้ังน้ี 

ถือเปนโอกาสดีของประเทศไทย ท่ีกําลังเผชิญกับความทาทาย สืบเน� องมาจาก 

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสถานการณการแพรระบาดของโรคเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 จะไดมีขอมูลใหหน�วยงานภาครัฐ  ใชในการกําหนดนโยบาย

เพ� อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการ 

หรือออกมาตรการตาง ๆ  ในการชวยเหลือผูประกอบการใหสอดคลอง

กับความตองการไดอยางตรงจุด เชน การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบ

การ MSME สวนภาคเอกชนและประชาชนไดนําไปใชประกอบในการตัดสิน

ใจลงทุน ตอยอดธุรกิจ ขยายกิจการ หรือออกผลิตภัณฑชนิดใหม รวมไปถึง

การวางแผนกลยุทธ ใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันได

ดาน ดร.ปยนุช เสริมวา “สําหรับการจัดทําสํามะโนดานเศรษฐกิจ

จะจัดทําขึ้นในรอบหาปถึงสิบปตามขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติ 

โดยในป 2565เปนการครบรอบสิบป ของการจัดทําสํามะโนธุรกิจ ทางการคา 

และธุรกิจ ทางการบริการ และครบรอบหาปของการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม 

ดังนั้น การสํามะโนฯ ในครั้งนี้เปนการบูรณาการทั้งสองโครงการที่ ไดกลาว 

ภายใตช� อ ‘สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565’ หรือ โครงการ สธอ. 65”

ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา ขอมูล

จากโครงการฯ สามารถนํามาใชประโยชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน สําหรับภาครัฐนํามาใชในการวางแผน กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย

การพัฒนา เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับประเทศ

และพื้นที่ ใชประกอบการจัดทําตัวชี้วัดระดับเศรษฐกิจของประเทศ เชน 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถของ

สถานประกอบการ MSME สวนภาคเอกชน สามารถใชประโยชน ในการ

วิเคราะหสถานการณเพ� อตัดสินใจในการลงทุนหรือขยายกิจการ ตลอดจน

เปรียบเทียบสถานะสถานประกอบการตนกับระดับประเทศและพื้นที่ ได และ

สําหรับประชาชน สามารถใชขอมูลเพ� อศึกษาชองทางในการลงทุนทําธุรกิจ 

และศึกษาวิจัยใหเกิดองคความรูสนับสนุนการจัดทํานโยบาย

การจัดทําโครงการ สธอ. 65 มีแผนการดําเนินงานเปนระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแตป 2564 – 2566 โดยในป 2564 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

ของสถานประกอบการทุกประเภททั้งที่อยูในระบบทะเบียน และนอกระบบ 

ทะเบียน ทั่วประเทศ หรือที่เรียกวา “งานนับจด” เพ� อใหเห็นโครงสรางและ

การกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศ สําหรับ

ในป 2565 นี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ 

หรือที่เรียกวา “งานแจงนับ” เชน คนทํางานและคาตอบแทนแรงงาน ตนทุน

การผลิตและคาใชจาย ผลผลิต/รายรับ การใชเทคโนโลยี การไดรับผลกระ

ทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และความชวยเหลือ

ที่ตองการจากภาครัฐ เปนตน และสําหรับป 2566 จะเปนการประมวลผล 

วิเคราะห และนําเสนอขอมูลตอไป

“ในการจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ป 2565 ไดมีการบูรณาการ

ขอมูลทะเบียนของหน�วยงานรัฐสามหน�วยงาน ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน สถิติ แหงชาติ

ขอขอบคุณหน�วยงานทั้งสามหน�วยงานเปนอยางยิ่ง ที่ ไดใหความอนุเคราะห

ขอมูลธุรกิจและสถานประกอบการ ซึ่งความรวมมือในการบูรณาการขอมูล

ในครั้งนี้ จะเปนพื้นฐาน ในการตอยอด สําหรับ การวิเคราะห ขอมูล ขนาด

ใหญตอไป สํานักงานสถิติแหงชาติจะสงเจาหนาที่ หรือ ‘คุณมาดี’ ลงพื้นที่

เก็บรวบรวมขอมูลพรอมกันท่ัวประเทศ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 

2565 ดวยวิธีการสัมภาษณผูประกอบการโดยตรง และในการสํามะโน ครั้งนี้ 

มีระบบออนไลนสําหรับผูประกอบการที่ตองการใหขอมูลดวยตนเองอีกชอง

ทางหนึ่ง และขอเนนย้ําใหผูประกอบการมีความมั่นใจวาขอมูลจะเปนความลับ 

ไมร่ัวไหล และไมนําไปเปดเผยเปนรายกิจการ” ดร.ปยนุช กลาว พรอมเสริมวา 

เน� องจากเปนการดําเนินงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีมาตรการในการดําเนินงานที่เนนการรักษาความ

ปลอดภัยตามมาตรการของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข อยาง เครงครัด

“ในสวนของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล ซึ่งขอมูลที่ ไดจากโครงการนี้สวนหนึ่งจะชี้ใหเห็นถึงทักษะ ความรู 

ความเขาใจ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการดําเนินกิจการ

ของสถานประกอบการในปจจุบัน เพ� อนําไปสูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

ดิจิทัล ท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนิน กิจการสําหรับการขับเคล� อน เศรษฐกิจ ดวย 

เทคโนโลยี ดิจิทัลอยางย่ังยืน เชน การมีแพลตฟอรมออนไลนสําหรับสนับสนุน

ใหสถานประกอบการขายสินคาออนไลน หรือ e-commerce กลุมธุรกิจ 

Start up ตลอดจนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลในระดับชุมชน หมูบาน เพ� อ

สงเสริมใหประชาชน กลุมแมบาน และวิสาหกิจชุมชนมีความรูนําไปตอยอด

ในการสรางอาชีพ สรางงาน และสรางรายไดตอไป” นายชัยวุฒิ กลาวพรอม

เชิญชวนผูประกอบการท่ัวประเทศรวมใหขอมูลกับคุณมาดี เพ� อรวมขับ เคล� อน

เศรษฐกิจของประเทศสูความเจริญอยางยั่งยืน

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม น้ี สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร 0 2142 1234 หรือชมรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.

nso.go.th 

รมว.ดีอีเอส แถลงเปดโครงการ “สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565” 

เตรียมสงเจาหนาที่สํานักงานสถิติแหงชาติ เก็บขอมูลสถานประกอบการทั่วไทย พ.ค. - ส.ค. นี้ 

นิสสัน ประเทศไทย สงความหวงใย

ผานแคมเปญ “Nissan Always Cares รอนนี้ 

ขับข่ีปลอดภัย สบายใจทุกเสนทาง” ชวนลูกคา

เตรียมความพรอมกอนเดินทางไกล ดวยโปรโมช่ัน

ตรวจเช็คฟรี 28 รายการ พรอมท้ังบริการลางรถ 

ดูดฝุน ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อภายในรถยนต ฟรี 

และสวนลดพิเศษอ� น ๆ อีกมากมาย ตั้งแตวัน

ที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 

NISSAN ALWAYS CARES ใหบริการ

ตรวจเช็คสภาพรถยนตฟรีถึง 28 รายการ* 

พรอมสวนลดแพ็คเกจเช็คระยะสูงสุดถึง 24% 

และสามารถเลือกบริการผอนชําระ ดอกเบ้ีย 0% 

นานสูงสุด 10 เดือน เพ� อลดภาระคาใชจาย

ของลูกคา พรอมสวนลด 500 บาทเม� อเปลี่ยน

ยาง 4 เสน*

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน 

ประเทศไทย เปดเผยวา นิสสันและศูนยบริการ

ทั้ง 177 แหงทั่วประเทศ ใหความสําคัญเกี่ยว

“NISSAN ALWAYS CARES รอนนี้ ขับขี่ปลอดภัย สบายใจทุกเสนทาง”

กับความปลอดภัยในการขับข่ี และความปลอดภัย

ในสุขภาพของลูกคา และทุกๆคนในสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม� อใกลถึงการเดินทางไกล

ในชวงเทศกาลวันหยุดยาว จึงจัดแคมเปญ

พรอมเสนอสิทธิประโยชนมากมายที่ชวยแบง

เบาภาระคาใชจายในการเช็คระยะและเสริม

บริการเพ� อความปลอดภัยดานสุขอนามัย ทั้งนี้

เพ� อสรางความมั่นใจและเตรียมความพรอมให

กับผูขับขี่ อีกทั้งชวยปองกันความเสี่ยงที่จะเกิด

อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

ฉลองครบรอบ 67 ป พลิกโฉมโชวรูมจําหน�าย

รถจักรยานยนตยามาฮารูปแบบใหมภายใต

คอนเซ็ปต MOVE FURTHER, MOVE FASTER, 

TOGETHER WITH YAMAHA ซึ่งเปนผลงาน

การออกแบบของอินทีเรียดีไซเนอรช� อดังของ

ประเทศไทย พรอมเดินหนาขยายเพิ่ม 60 

โชวรูมในป 2565 เพ� อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาในยุคปจจุบัน

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร 

จํากัด เปดเผยวา ยามาฮา มีความริเริ่มและ

เปนผูนําในการเปลี่ยนโฉมรานจําหน�ายรถ

จักรยานยนตของประเทศไทยนับตั้งแตเริ่ม

เขามาดําเนินธุรกิจการคารถจักรยานยนตใน

ประเทศไทย ภายใตบทบาทของผูนําในการ

พลิกโฉมรานจําหน�ายรถจักรยานยนตคร้ังใหญใน

ปพ.ศ.2547 โดยยกระดับเปนโชวรูมจําหน�าย

รถจักรยานยนต ยามาฮา สแควร ดวยดีไซน

ท่ีสวยงาม ท้ังยังทันสมัย และดึงดูดใจกลุมลูกคา 

รวมถึงในปพ.ศ.2551 ยามาฮาไดเปดโชวรูม

จําหน�ายรถจักรยานยนตซูเปอร ไบค โดยใช

ช� อวา YAMAHA Riders’ Club บนถนน

รัชดาภิเษก เพ� อรองรับตลาดรถจักรยานยนต

ซูเปอร ไบคที่กําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วใน

ประเทศไทย หลังจากนั้นปรับเปลี่ยนโชวรูม

จําหน�ายรถจักรยานยนต YAMAHA Riders’ 

Club ครั้งใหญอีกคร้ังในปพ.ศ.2558 เพ� อความ

ทันสมัย ตามชวงเวลานั้นๆ ยกระดับสูโชวรูม

จําหน�ายรถจักรยานยนตที่พรีเมียมยิ่งขึ้นบน 

ถนนประเสริฐมนูกิจ พรอมทั้งขยายสาขาออก

ไปทั่วประเทศอีก 13 สาขา และในปพ.ศ.2562 

ยามาฮายกระดับอีกครั้งกับศูนยบริการระดับ

พรีเมียม ภายใตช� อ Yamaha Premium Serv-

ice ศูนยบริการรูปแบบใหมที่แยกออกจากศูนย

จําหน�ายรถจักรยานยนต บนถนนศรีนครินทร 

และในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ป

ของยามาฮาในปนี้ และเพ� อเปนการยกระดับ

ของโชวรูมจําหน�ายรถจักรยานยนตยามาฮาใน

ประเทศไทย จึงไดริเริ่มการจัดทํา YAMAHA 

NEW DESIGN SHOWROOM โดยไดเริ่มมี

การดําเนินการเสร็จส้ินแลว 10 โชวรูมท่ัวประเทศ 

และเดินหนาขยายเพิ่มขึ้นเปน 60 โชวรูม

ภายในป 2565 นี้

ยามาฮาพลิกโฉมโชวรูมใหม ชูความครบครัน ทันสมัย

YAMAHA NEW DESIGN SHOWROOM 

ไดรับการออกแบบจากอินทีเรียดีไซเนอรช� อดัง

ของประเทศไทย ผานคอนเซ็ปต MOVE FURTHER, 

MOVE FASTER, TOGETHER WITH YAMAHA 

โดยใชเอกลักษณของลูกศร 3 ดอกท่ีมุงตรงเขาหา

กันจนกลายเปนรูปตัว Y อันเปนเอกลักษณที่

สงางาม ที่แสดงถึงการกาวไปขางหนา ความ

เคล� อนไหวที่รวดเร็วของโมโตโมทีฟ ไปกับ

ความเปนยามาฮา และไดนําความตองการตางๆ 

ของลูกคาที่เปลี่ยนไปในปจจุบันมาเปนแรง

บันดาลใจในการออกแบบภายในของโชวรูม 

โดยมีสีนําของคอนเซ็ปตคือสีเทา-ดํา ที่จะเปน

เทรนดหลักในอนาคตท่ีจะมาถึง พรอมไฟระบบ 

LED เพิ่มความสวยงาม และโดดเดนของ

โชวรูมในยามคํ่าคืน รูปโฉมภายนอกของ YAMAHA 

NEW DESIGN SHOWROOM จะไดรับการ

ปรับปรุง Façade ใหทันสมัยยิ่งขึ้น สามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งยังชวยลดภาระ

เร� องภาษีปายใหกับบริษัทและผูจําหน�าย ลาย

ลูกศรตัว Y บนปายชวยระบายอากาศและสราง 

effect แสงในเวลากลางคืน สรางความโดดเดนให

กับโชวรูม รวมถึงการจัดความสวางใหเหมาะสม 

สงผลใหลูกคาสามารถมองเห็นสินคาในโชวรูม

ไดอยางชัดเจนจากภายนอก

ภายในโชวรูมไดจัดวางความสวางใน

แตละโซนใหมีความเหมาะสม สวนแสดงสินคา

มองเห็นไดอยางชัดเจน ในสวนที่นั ่งรับรอง

ก็น่ังไดสบายไมแสบตา รวมถึงการวาง display 

ที่ยกสูงขึ้นสงผลใหสามารถมองเห็นรถไดทั้งคัน

โดยไมตองกมหรือเข็นออกมานอกราน ทั้งยัง

มีมุม display ที่เช� อมโยงรถกับอะไหลตกแตง 

ชวยใหลูกคาสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียังไดแยกสวน display รถเปนสัดสวน

เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา ขณะที่สวนปด

การขายแยกออกมาจากเคานเตอรราน ทวา

สามารถใชงานเช� อมโยงกันได ทั้งยังมี

จอขอมูลสวนกลางและบอรดกิจกรรมของ

ผูจําหน�าย เพ� อใหขอมูลสําหรับลูกคา เติม

ความสบายใหกับลูกคาดวยที่นั ่งรอ service 

ที่เปนสัดสวนแยกจากสวนการขาย มีมุมนั่ง

ทํางานรอที่สามารถมองเห็นการทํางานของทีม

ชาง มีจอแสดงคิวและระยะเวลา service 

ท่ีชัดเจน ปรับสัดสวนพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับงาน 

service สอดคลองกับการรับประกันคุณภาพ 

5 ป เพ่ิมอุปกรณมาตรฐานเพ� องานบริการท่ีดีย่ิงข้ึน

รวมถึงโคมสองสวางแบบใหมชวยใหสามารถ

มองเห็นรถไดชัดเจนทุกมุมขณะทําการซอม 

เพิ่มคุณภาพใหกับงานบริการ 

YAMAHA NEW DESIGN SHOWROOM

เปนโชวรูมที่มีสัดสวนตางๆ อยางเหมาะสม 

มีความโปรง และโลงสบาย ที่ออกแบบและ

ดีไซนมาจากความตองการของลูกคาในปจจุบัน

จากการทําขอมูลของบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร 

จํากัด โดยแบงออกเปนโซนดิสเพลยรถจักรยานยนต

รุนตางๆ ของยามาฮาที่ลูกคาจะสามารถชมรถ

จักรยานยนตไดแบบ 360 องศา โซนอุปกรณ

ตกแตงรถคันโปรด และเคร� องแตงกาย พรอมกับ

โซนเซอรวิสระดับมาตรฐานยามาฮาโปรแคร 

สําหรับ YAMAHA NEW DESIGN SHOWROOM

จะเปนจุดศูนยรวมแหงใหม และเปนโชวรูม

จําหน�ายรถจักรยานยนตที่ทันสมัยที่สุดของ

ประเทศไทย โดยยามาฮาเดินหนาตอไปในอนาคต

ที่จะเรงพัฒนาโชวรูมจําหน�ายรถจักรยานยนต

ในทุกสาขาทั่วประเทศให ไดรับมาตรฐาน

สินคา การบริการในระดับยามาฮาโปรแคร

ฮุนได จัดทดสอบ ฮุนได เครตา ทริปนี้

ลงภาคใต ใหทดลองขับกันระยะทางยาวๆ 

บนเสนทาง นครศรีธรรมราช - พัทลุง – 

หาดใหญ-สงขลา โดยเสนทางทดสอบมี

หลากหลายรูปแบบท้ังในเมือง นอกเมือง ข้ึนลงเขา 

ทางลาดชัน ทางโคงตอเน� อง เรียกไดวา ฮุนได 

เครตา สรางความประทับใจใหผูรวมเดินทาง

ทั้งสมรรถนะและความประหยัด

ฮุนได เครตา เปดตัวคร้ังแรกในประเทศไทย

เม� อเดือนมีนาคมท่ีผานมา รถยนตรุนน้ี ไดทําตลาด

และไดรับความนิยมเปนอยางดีในหลาย ๆ 

ประเทศท่ัวโลก โดยเครตาท่ีเปดตัวในประเทศไทยน้ี 

นับเปนรุนปฐมฤกษของโรงงานประกอบ

รถยนตแหงใหมลาสุดที่ตั้ งอยู ในประเทศ

อินโดนีเซีย ฮุนได เครตา ไดรับการพัฒนา

ดวยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเพ� อการกาวเปนผูนํา

ของรถยนตอเนกประสงคระดับพรีเมี่ยมใน

ตลาดอาเซียน เครตาไดรับการออกแบบที่เนน

ความแข็งแกรงและนําสมัย ขณะเดียวกัน

ออฟชั่นรวมทั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก

ตอบโจทยของการใชงานของลูกคาในยุคนี้ 

บุคลิกของรถยนตเครตา บงบอกการผสมผสาน

ความมั่นใจ ความแข็งแกรงและเสนสาย ดีไซน

ที่เปนเอกลักษณ เสนหลังคาและเสา C เนน

ความมั่นคง สวนภายในออกแบบเนนความ

พรีเม่ียมและรวมสมัย เพ� อการเปนรถอเนกประสงค

ที่ดีเยี่ยม

การทดสอบคร้ังน้ีเปนรุนทอป SEL ท้ังหมด 

สําหรับฮุนได เครตา มีมิติตัวถังของ Hyundai 

Creta SEL มีขนาดความยาว 4,315 มิลลิเมตร 

กวาง 1,790 มิลลิเมตร สูง 1,630 มิลลิเมตร 

ความยาวฐานลอ 2,610 มิลลิเมตร ความสูง

จากพื้นถึงใตทองรถ 200 มิลลิเมตร ระยะหาง

ลอหนา 1,572 มิลลิเมตร ระยะหางลอหลัง 1,576 

มิลลิเมตร น้ําหนัก 1,150 กิโลกรัม ความจุถัง

เชื้อเพลิง 40 ลิตร  

ดานหนาของฮุนได เครตา ออกแบบ

กระจังหนา Parametric Jewel Radiator Grille 

ที่มีเอกลักษณ  และดวยเทคโนโลยีที่ล้ ําสมัย

ที่ใหไฟสองสวางเวลากลางวัน หรือ Daytime 

Running Lights กลมกลืนไปกับแผงกระจังหนา 

และจะสังเกตุเห็นไดเม� อไฟเปดทํางาน สะทอน

ความมีนวัตกรรมของฮุนได ที่นําเทคโนโลยีมา

ผสานกับการใชงานไดจริงและไมเหมือนใคร 

สวนไฟทายออกแบบใหมีลักษณะเหมือนบูม

เมอแรงและไฟเบรกเพิ่มความล้ําสมัย โดดเดน

และใชงานไดจริง ลออัลลอยแบบ Diamond 

cut ขนาด 17 นิ้วใหความรูสึกสปอรต มีมิติ 

กลมกลืนไปกับรูปลักษณทั้งหมดของตัวรถ

สวนภายใน เครตาไดถายทอดความ

พรีเมี่ยมที่แตกตาง บริเวณดานหนาแผงหนา

ปดแนวยาวเช� อมตอไปกับแผงดานขางประตู

เสมือนปกที่โคงรับกัน ดูเขม และมีพลังเหมือน

ชวยโอบอุมผู โดยสารในหองเคบิน บริเวณแผง

ดานหนาติดตั้งหนาจอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว

รองรับ Android Auto และ Apple Car Display 

นอกจากนี้ เครตายังถูกออกแบบดวยการใสใจ

ในรายละเอียดทุกดาน ทําใหรถยนตรุนน้ีมีความ

พิเศษมากข้ึน อาทิ ฝาครอบลําโพงออกแบบพิเศษ 

ขอบเหล็กหุมบริเวณหัวเกียร และเสนไฟเรือง

แสงภายในหองโดยสาร และท่ีสําคัญพาโนรามิค 

ซันรูฟ ควบคุมดวยระบบไฟฟา เพ่ิมความหรูหรา 

ในดานของความสะดวกสบาย เครตา ไดรับ

การติดตั้งหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่แบบ

ดิจิตอลบนจอ แอลอีดี ขนาด 10.25 นิ้ว ความ

ละเอียดสูง ปรับเปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่ 

เบรกมือไฟฟาพรอมระบบ Auto hold ระบบ

ควบคุมอุณภูมิอัตโนมัติและท่ีชารจ สมารทโฟน

แบบไรสาย 

ฮุนได เครตา มาพรอมกับเคร� องยนต

เบนซินขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว มอบ

พละกําลังสูงสุด 115 แรงท่ี 6,300 รอบตอนาที 

ทํางานรวมกับเกียร IVT พรอมโหมดการขับขี่

ใหเลือก 4 แบบ คือ อีโค Eco, คอมฟอรท 

Comfort, สปอรต Sport และสมารท Smart 

พรอมปุมปรับการขับขี่เฉพาะสภาพถนนหิมะ 

ทรายหรือโคลน นอกจากนี้ เครตา ยังมอบ

ความมั่นใจสูงสุดดวยระบบความปลอดภัยอัฉริ

ยะบนทองถนนภายใต Hyundai SmartSense 

ไมวาจะเปน ระบบเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ 

ระบบเตือนและช่วยควบคุมพวงมาลัยเมื่อมี

รถอยูในจุดอับสายตา ระบบชวยควบคุมใหรถ

อยูในเลน ระบบชวยควบคุมรถใหอยูกลางเลน 

ระบบกลองมองหลังแสดงภาพขณะถอยจอด 

ระบบเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถ 

ฮุนได เครตา ใหม รถดีขับสนุก ชวงลางมั่นใจได

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ  ระบบเตือนการ

เปดประตูเม� อมีรถวิ่งผานดานขาง  ระบบเตือน

อาการเหน� อยลา ระบบชวยจํากัดความเร็ว ระบบ

เตือนใหเช็คผู โดยสารดานหลัง ระบบชวงลาง

ดานหนาแบบแมคเฟอรสันสตรัท ดานหลัง

ทอรชันบีมพรอมเหล็กกันโคลง  ระบบเบรก 

ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบ

ควบคุมการทรงตัว ระบบชวยออกตัวในทาง

ลาดชัน ระบบแจงความดันลม

ยางอัตโนมัติและถุงลมนิรภัย

จํานวน 6 ตําแหน�ง

เม� อไดลองขับน่ังตําแหน�ง

ผูขับ รูสึกวาเบาะนั่งนุมขับไกล

ไมเม� อย พวงมาลัยสามารถปรับ

สูงต่ําและเขาออกได ตําแหน�ง

คนขับมีมุมมองคอนขางโปรง 

ภายในหองโดยสารกวางขวาง

กําลังดี ไดทดลองขับอัตราเรง

แซงสามารถทําไดดี น้ําหนัก

พวงมาลัยคุมงายแมนยํา ไมตอง

ประคองพวงมาลัยมาก ปุมควบคุมโหมดตางๆ 

ใชงานงายไมซับซอน ขับในเมืองคลองตัวดวย

ขนาดตัวรถที่ไมใหญมาก ขับนอกเมืองขึ้นลง

เขาทางลาดชัน อัตราเรงยังทําไดดีไมอืด ขับได

อยางสบาย ลองเขาโคงดวยความเร็วสูงชวงลาง

ใหความรูสึกมั่นใจหนึบ ความเงียบของหอง

โดยสารถาขับไมเกิน 120 กม./ชม.ถือวาเงียบ 

การเก็บภายในคอนขางดี สวนระบบเคร� องเสียง

ใชได มีไฟสองสวางอานหนังสือดานหนา สวน

ตําแหน�งกระจกสองหนาไมมีไฟสองสวาง ได

ทดลองน่ังดานหลังกวางขวางดี ถาตัวสูง 180 ซม. 

คนขายาวอาจจะเม� อยเพราะเบาะนั่งสั้นไปนิด 

สวนพนักพิงดานหลังคอนขางแข็ง หรูหราสวยงาม

ดูโปรงสบายตาดวยหลังคาพาโนรามิก ระบบ

ปรับอากาศดีมาก อากาศทางใตรอนอบอาว 

แตระบบกระจายแรงของแอร ในรถเย็นจริง 

แมจะไมมีระบบแอรแยกอิสระ แตใหความเย็น

ท่ัวหองโดยสาร สวนผูโดยสารดานหลังมีแอรแยก 

สวนอัตราความประหยัดไดลองขับทุกโหมด 

แตจะชอบขับโหมด ECO ซ่ึงรถจะประมวลผลให 

จากการทดลองขับไดตัวเลข 13.4 กม./ลิตร ซ่ึงการ

ขับสวนใหญจะเรง เบรค ขับแบบเนนและ

เคนสมรรถนะ ซึ่งตัวเลขทําไดเทานี้ก็ถือวา

ประหยัดอยู (*ความประหยัดข้ึนอยูกับพฤติกรรม

การขับ) ผูสนใจแนะนําใหทดลองขับ เพ� อรับรูถึง

สมรรถนะการขับสนุก และม่ันใจ ในแบบฮุนได

เครตา สวนราคารุน 1.5 A/T SE ราคา 949,000 

บาท และรุน 1.5 A/T SEL ราคา 999,000 บาท 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

บิ๊กฝ่ายค้านศรีลังกาปัดร่วมรัฐบาลใหม่

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่า รานิล วิกรมสิงเห สา 

บานตนเข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีศรีลังกาเมื่อวันพฤ                                                                  

หัสบดี ประกาศจะนำาพาประเทศผ่านช่วงตกต่ำาท่ีสุดในหน้า

ประวัติศาสตร์ให้ได้ หลังจากสาธารณชนโกรธแค้นกับ

ภาวะขาดแคลนและจากโดนตัดไฟฟ้ากันมาหลายเดือน 

นายกรัฐมนตรีศรีลังกาวัย 73 ปี ยืนยันว่าเขามีแรงสนับ 

สนุนเพียงพอในการปกครองบ้านเมือง และได้ติดต่อพันธ 

มิตรที่มีศักยภาพหลายรายให้เข้าร่วมรัฐบาล แต่ ส.ส.ฝ่าย

ค้านระดับหัวแถวอย่างฮาร์ชา เดอ ซิลวา ปฏิเสธการ

ทาบทามให้มาเป็นรัฐมนตรีคลัง กล่าวว่า เขาจะผลักดัน

ให้รัฐบาลลาออกแทน เดอ ซิลวา กล่าว “ประชาชนไม่ได้

อยากเห็นเกมหรือข้อตกลงทางการเมือง พวกเขาต้องการ

ระบบใหม่ที่จะปกป้องอนาคตของพวกเขา” เขาจะเข้าร่วม

การต่อสู้ของประชาชนเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีโกตาบา

ยา ราชปักษา 

ฐานข้อมูลจีนเผยขังอูยกูร์นับหมื่นที่ซินเจียง

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานว่า รายชื่อชาวอุยกูร์กว่า 10,000 

คน ที่ถูกคุมขังที่รั่วออกมาล่าสุดช่วยให้เนอร์สิมันกูล อับดูเร

ชิด ได้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัว

ของเธอที่หายไปในช่วงที่จีนกวาดล้างเขตปกครองตนเอง

ซินเจียง อับดูเรชิด ปัจจุบันอาศัยอยู่ในตุรกี ขาดการติดต่อ

กับครอบครัวเมื่อ 5 ปีก่อน สถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุง

อังการาต้องใช้เวลาถึงปี 2563 กว่าจะยืนยันได้ว่าน้องชาย

ของเธอ เมเมติลีและพ่อแม่ของเธอ ถูกจำาคุกในความผิด

ที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในซินเจียง สำานักข่าวเอเอฟพีได้

เห็นข้อมูลที่หลุดออกมาแล้ว เป็นรายชื่อชาวอุยกูร์ที่ถูกคุม

ขังมากกว่า 10,000 คนจากโคนาเชเฮอร์ ทางตะวันตก

เฉียงใต้ของซินเจียง และอีกกว่า 100 คนจากหมู่บ้านที่อับ

ดูเรชิดเคยอยู่ในซินเจียง

ทูตอียูกลับจากอิหร่านถูกกักตัวที่เยอรมัน

บรัสเซลส์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า เอ็นริเก โมรา                                                                     

ตัวแทนหลักของสหภาพยุโรปในการเจรจาด้านนิวเคลียร์

กับอิหร่าน เผยว่า เขาถูกตำารวจเยอรมันกักตัวไว้ชั่วครู่

หนึ่งที่สนามบินเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

กฎทางการทูต โมราชาวสเปนซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้นำาตัวแทน

ของอียู ในการเจรจาที่เวียนนามายาวนาน กล่าวว่า เหตุ 

การณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ ขณะที่เขาพยายามต่อเครื่อง

บินจากกรุงเตหะรานไปบรัสเซลส์ โมราเขียนลงทวิตเตอร์

บอกว่า เขายังไม่ได้รับคำาอธิบายจากเหตุการณ์นี้จากเจ้า

หน้าที่ของทางเยอรมนีว่ามีเหตุผลอะไรต้องกักตัวเขา 

และมีการยึดพาสปอร์ตและโทรศัพท์มือถือด้วย ส่วนทาง

เยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นตำารวจหรือกระทรวงการต่างประเทศ

ยังไม่มีคำาอธิบาย แม้จะมีข้อความล่าสุดจากทูตอียูรายนี้.

ครียดไปทั่วโลกทันที...เมื่อฟินแลนด์ประกาศว่าจะยื่นใบ

สมัครเป็นสมาชิก NATO “โดยไม่ชักช้า”

และสวีเดนก็จะเดินตามมาติดๆ

ทำาให้รัสเซียออกมาเตือนว่าอาจจะต้องใช้ “มาตรการ

ทางทหาร” เพื่อ “ขจัดภัยคุกคาม” อันเกิดจากที่ 2 ประเทศ

เพื่อนบ้านนี้เข้าไปร่วมกับพันธมิตรทางทหารตะวันตกที่มอสโก 

ถือว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจยิ่ง

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รองประธานสภาความมั่นคง

แห่งชาติของรัสเซีย Dmitry Medvedev ให้สัมภาษณ์ว่า หาก

ตะวันตก “ยั่วยุ” รัสเซียด้วยการโหมส่งอาวุธยุทโธปกรณ์

ทันสมัยไปให้กับยูเครนรบกับรัสเซีย สถานการณ์อาจจะบาน

ปลายกลายเป็น “สงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบ”

นั่นแปลว่าสงครามยูเครนอาจจะขยายวงกลายเป็นการ

เผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต 

เพราะเลขาธิการนาโตกระโดดออกมา “ต้อนรับอย่าง

อบอุ่น” ให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนาโต

และจะทำาให้กระบวนการของการพิจารณารับสมัครนั้น

เป็นไปอย่าง “ราบรื่นและรวดเร็ว”

ขณะที่นายกฯ อังกฤษ บอริส จอห์นสัน ก็ออกตัวแรง...

เดินสายไป 2 ประเทศนี้เพื่อลงนามในข้อตกลงด้านความ

มั่นคงทวิภาคี

พร้อมพันธกรณีว่า หากสวีเดนหรือฟินแลนด์ถูกโจมตี 

อังกฤษจะเข้าช่วยทำาสงคราม

เท่ากับว่าอังกฤษเล่นบทเป็น “ทัพหน้า” ของนาโต                 

ในจังหวะที่ 2 ประเทศนี้ยังไม่ได้เข้ามาสู่อ้อมกอดของ                                                                     

นาโต

และเลขาธิการนาโตเองก็รับปากว่า ในช่วง “เปลี่ยน

ผ่าน” ก่อนที่ทั้ง 2 ประเทศจะเข้ามาเป็นสมาชิกนาโตอย่าง

เต็มรูปแบบ ก็จะมีมาตรการที่ให้ความอุ่นใจว่าจะได้รับการ

ปกป้องทางด้านการทหารหากรัสเซียโจมตี

ทุกสัญญาณสะท้อนถึงการยกระดับของการเผชิญหน้า

ระหว่างรัสเซียกับนาโตอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย

หลังจาก ‘สวีเดน’ และ ‘ฟินแลนด์’ จ่อเข้าสมัครร่วม

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO บอริส จอห์น

สัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ก็ได้เดินทางไปพบนางแม็ก 

ดาเลนา แอนเดอร์สัน นายกรัฐมนตรีหญิงคนล่าสุดของสวีเดน 

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

มีการแถลงข่าวร่วมกันอย่างเอิกเกริกเหมือนจงใจจะส่งสาร

ไปถึงประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียว่า “เตรียมรับมือไว้ให้ดีก็แล้ว

กัน”

เพราะเนื้อหาของเอกสารที่ลงนามกันนั้นเป็นข้อตกลงด้าน

ความมั่นคงร่วมกัน 

สาระสำาคัญระบุชัดเจนว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะช่วยเหลือกัน...แต่

ความหมายที่แท้จริงก็คือ อังกฤษพร้อมยกกองทัพมาช่วยสวีเดน

ทันที หากโดนรัสเซียบุก เหมือนกับที่ทำากับยูเครนขณะนี้

บอริส จอห์นสัน กล่าวว่า ข้อตกลงนี้จะเป็นการเสริมกำาลัง

ให้กับชาติในยุโรปเหนืออันเกิดจาก “ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่” 

อีกทั้งตอกย้ำาว่าความสัมพันธ์ของ 2 ชาติจะดำารงอยู่ตลอด

ไป

ที่น่าสนใจคือผู้นำาอังกฤษย้ำาว่า ที่ประกาศร่วมกันนั้นไม่ใช่ 

“ข้อตกลงชั่วคราว”  

หากแต่จะเป็นพันธะที่ผูกพันด้านการทหารที่ถาวรและ

ยั่งยืน

โดยให้รายละเอียดว่า หาก

พันธมิตรประสบภัยพิบัติ หรือถูกรุกราน

โจมตี

“ขอเพียงแค่แจ้งความประสงค์

มา อังกฤษก็พร้อมส่งกองทัพเข้าช่วย

เหลือทันที”

นี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาการทูตหรือ

การส่งสัญญาณกว้างๆ แบบลอยๆ อีก

ต่อไป

นี่คือการประกาศจับมือต้านรัสเซียอย่างเปิดเผยอีกแนวรบ

หนึ่งนอกเหนือจากภาพใหญ่ของนาโต

ไม่จบแค่ที่สวีเดนเท่านั้น บอริส จอห์นสัน ยังเดินสายต่อไป

ที่ฟินแลนด์ทันที

และลงนามในข้อตกลงที่มีเนื้อหาเดียวกับฟินแลนด์ด้วย

ประธานาธิบดีฟินแลนด์ เซาลี นีนิสเตอ ประกาศอย่างไม่

เกรงใจมอสโกว่า

“รัสเซียพร้อมจะโจมตี

ประเทศเพื่อนบ้านของตัวเอง 

ดังนั้นผมจึงบอกได้แค่ว่าคุณ

เป็นคนทำาให้มันเกิดขึ้น ลอง

ส่องกระจกดูเองเถอะ”

นี่ย่อมไม่ใช่ภาษาที่เพื่อน

บ้านพูดคุยกันแบบปกติอีกต่อไป

ไม่ต้องสงสัยว่าความ

เคลื่อนไหวที่อังกฤษเป็นหัวหอก

ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ 2 ประเทศ

ในกลุ่มนอร์ดิกกำาลังมีความร้อน

ใจอย่างยิ่งต่อการรุกรานของ

รัสเซียในยูเครน 

เพราะถ้ารัสเซียรุกราน

ยูเครน ซึ่งใหญ่กว่าฟินแลนด์

และสวีเดนบวกกันได้ จะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ส่งทหารเข้า

ฟินแลนด์และสวีเดนไหม

เราจึงได้ยินผู้นำาของ 2 ประเทศนี้เกริ่นนำามาหลายสัปดาห์

แล้วว่ากำาลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

NATO หรือไม่ 

โดยเฉพาะฟินแลนด์ ที่มีชายแดนติดกับรัสเซียยาวถึง 

1,340 กิโลเมตร และมีประวัติการสู้รบกับอดีตสหภาพโซเวียต

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มาก่อน

รัสเซียเคยขู่ไว้แล้วว่า ถ้าฟินแลนด์และสวีเดนเข้า

ร่วม NATO มอสโกจำาเป็นต้องยกระดับการป้องกันทางทหาร

ในด้านทะเลบอลติก ทั้งทางเรือและทางอากาศ รวมถึงการ

ทดสอบการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์ โซนิกด้วย

นักข่าวถามว่า ข้อตกลงความมั่นคงใหม่นี้จะซ้ำาซ้อนกับ

กองกำาลังรบนอกประเทศ หรือ Joint Expeditionary Force 

ที่อังกฤษเป็นผู้นำากลุ่มร่วมกับประเทศในยุโรปเหนืออีก 9 

ประเทศ ที่ก็มีสวีเดนและฟินแลนด์รวมอยู่แล้วหรือไม่ 

นายกฯ อังกฤษบอกว่า “ข้อตกลงใหม่นี้จะลงลึกใน

ความร่วมมือด้านความมั่นคงมากกว่า”

ประเด็นที่ต้องคำานึงถึงคือ แม้ว่าผู้นำาสวีเดนและ

ฟินแลนด์จะตัดสินใจยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO 

ในไม่กี่วันข้างหน้า แต่ขั้นตอนการดำาเนินการอาจต้องใช้เวลา

นานหลายเดือน 

ต่างก็กลัวว่ารัสเซียอาจจะไม่รอให้ 2 ประเทศนี้ปัก

ธงของ NATO ในดินแดนของตนก่อนที่จะลงมือ “สั่งสอน” 

เหมือนที่ทำากับยูเครนก็ได้ 

นักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวของนายบอริส 

จอห์นสัน เป็นการปรับท่าทีของสหราชอาณาจักรครั้งสำาคัญ

เพื่อแสดงความเป็นผู้นำาของอังกฤษในย่านนอร์ดิก 

มีเนื้อหาที่ให้ความมั่นใจเสริมกรอบของ NATO อีกชั้น

หนึ่ง ที่เดิมรัสเซียคิดว่าการบุกยูเครนจะยับยั้งการขยายวงของ

นาโตมาประชิดติดชายแดนของตนนั้นกลับกลายเป็นว่านาโต

ได้สมาชิกเพิ่มมาอีก 2 ประเทศ ภายในไม่ถึง 3 เดือน

ผลพวงที่จะตามมาเหนือที่จะคาดเดา...แต่บรรยากาศ

เช่นนี้เอื้อต่อการขยายวงสงครามมากกว่าการนำาไปสู่การ

เจรจาสงบศึกแน่นอน.

เ

โสมแดงพบป่วยโควิดตายรายแรก
โซล • สื่อทางการของเกาหลีเหนือรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 

เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย และมีผู้ป่วยอาการเป็นไข้อีกราว 

350,000 คน พร้อมทั้งระบุว่าเชื้อไวรัสโคโรนากำาลังระบาดลุกลาม

ไปทั่วประเทศ ด้านเกาหลีใต้เสนอให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือ

ในด้านวัคซีนป้องกันโควิดและช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านอื่นๆ

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ว่า

หลังจากทางการเกาหลีเหนือ

ยอมรับเป็นคร้ังแรกเม่ือวันพฤ 

หัสบดีว่า พบผู้ติดเช้ือโควิด-19 

ในประเทศเป็นคร้ังแรก สำานัก

ข่าวเคซีเอ็นเอ สื่อทางการของ

เกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันศุกร์

ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ในเกาหลีเหนือเสียชีวิตแล้วอย่าง

น้อย 1 ราย

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น                                        

ว่า เนื่องจากความสามารถใน                                        

การตรวจหาผู้ติดเช้ือโควิด-19                                        

ในเกาหลีเหนือท่ีมีอย่างจำากัด 

จำานวนผู้ติดเช้ือท่ีทางการเกาหลี 

เหนือเผยออกมา น่าจะเป็นเพียง                 

จำานวนท่ีเล็กน้อยมากจากผู้ติด 

เช้ือจริงในประเทศ คาดว่าจะมี                  

ผู้ติดเช้ือโควิดในเกาหลีเหนือเสีย

ชีวิตหลายพันคน เนื่องจากเกา               

หลีเหนือเป็นเพียง 1 ใน 2 ประ 

เทศในโลกท่ียังไม่มีการฉีดวัค                                        

ซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประ 

ชาชน 

สำานักข่าวเคซีเอ็นเอราย 

งานเมื่อวันศุกร์ว่า มีผู้ป่วยที่มี

อาการเป็นไข้ในเกาหลีเหนือเสีย

ชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ในจำานวน

ผู้เสียชีวิต มี 1 รายได้รับการ

ยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุโอมิครอน 

จากรายงานของเคซีเอ็น

เอเผยด้วยว่า ขณะนี้มีชาวเกา 

หลีเหนือราว 187,000 คน อยู่

ระหว่างการกักตัวหลังจากเป็น

ไข้โดยไม่ทราบว่าป่วยจากโรคอะ 

ไร ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีการแพร่ระบาด                                              

ลุกลามไปท่ัวประเทศต้ังแต่ปลาย

เดือนเมษายน และมีผู้อาการไข้                          

ราว 350,000 คน โดยมีราย 

งานผู้ป่วยใหม่ 18,000 ราย เมื่อ

วันพฤหัสบดี และราว 162,000 

คน อยู่ระหว่างการรักษาตัว แต่

รายงานของเคซีเอ็นเอไม่ได้ระ                    

บุว่ามีชาวเกาหลีเหนือท่ีมีผลตรวจ

โควิด-19 เป็นบวก จำานวนกี่ราย

กันแน่

เคซีเอ็นเอเผยว่าการระ                                

บาดของเชื้อโควิด-19 ในประ 

เทศเร่ิมท่ีกรุงเปียงยางในช่วง

ปลายเดือนเมษายนท่ีผ่านมา

แต่ ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุท่ีเป็นไป

ได้ของการระบาดท่ีเกิดข้ึนใน

เมืองหลวงกรุงเปียงยางจัดงาน

ท่ีมีการรวมตัวกันของประชาชน

จำานวนมากหลายงานในวันท่ี                            

15 และ 25 เมษายน รวมถึง

การสวนสนามของทหารซ่ึงผู้เข้า

ร่วมงานต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่สวม

หน้ากากอนามัย 

คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลี 

เหนือที่เข้าร่วมในงานต่างๆ ที่

จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนเช่นกัน 

วิจารณ์ว่าการแพร่ระบาดของ

โรคที่ทำาให้มีอาการเป็นไข้ที่เกิด

ขึ้นพร้อมกัน โดยกรุงเปียงยาง

เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของ

โรค แสดงให้เห็นจุดอ่อนของระ                                      

บบป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สิ่งสำาคัญที่สุดในขณะนี้คือ การ

กักตัวของผู้ติดเชื้อและรักษาผู้

ป่วยที่เป็นไข้ โดยใช้วิธีการรัก 

ษาทางวิทยาศาสตร์และกลยุทธ์

และมาตรการสนับสนุนทางการ

แพทย์

ด้านโฆษกของประธานา                                                      

ธิบดียุน ซอกยอล ของเกาหลีใต้

ที่เพิ่งสาบานตนรับตำาแหน่งเมื่อ

วันอังคารแถลงเมื่อวันศุกร์ว่ารัฐ                   

บาลมีแผนท่ีจะส่งวัคซีนโควิด-19                           

ไปให้เกาหลีเหนือและสนับสนุน

การช่วยเหลือทางการแพทย์ด้าน                         

ต่างๆ กับเกาหลีเหนือรัฐบาลจะ                                       

หารือรายละเอียดเร่ืองน้ีกับเกา 

หลีเหนือ.

ทหารยูเครนโจมตีรถหุ้มเกราะ-เรือรัสเซีย

เคียฟ • ทหารยูเครนทำาลายสะ                                             

พานลอยน้ำาและบางส่วนของ

ขบวนรถหุ้มเกราะกองทัพรัส 

เซียที่กำาลังข้ามแม่น้ำาสายหนึ่ง

ในเขตดอนบาสและโจมตีเรือ

รัสเซียลำาหนึ่งในทะเลดำา

รอยเตอร์รายงานการสู้รบ

ในสงครามรัสเซียรุกรานยูเครน

เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565                                                 

ว่า ทหารยูเครนสามารถหยุดย้ัง

ขบวนรถหุ้มเกราะของรัสเซียท่ี

กำาลังข้ามสะพานลอยน้ำาท่ีแม่น้ำา

ซีเวอร์สกี ทางตะวันตกของเมือง

ซีวีโรโดเนตสก์ ในภูมิ ภาคดอน

บาสทางตะวันออกของยูเครน 

จากวิดีโอท่ีเผยแพร่โดย

กองทัพอากาศยูเครน เผยให้เห็น                                                   

รถหุ้มเกราะของกองทัพรัสเซีย

หลายคันท่ีเพลิงลุกไหม้ และช้ินส่วน

ของสะพานท่ีบางส่วนจมอยู่ในแม่        

น้ำา และมียานพาหนะทางทหาร

หลายคันของรัสเซียท่ีได้รับความ

เสียหายหรือถูกท้ิงเอาไว้ รวมถึงรถ

ถังหลายคันท่ีอยู่ใกล้กับสะพานแห่งน้ี 

กระทรวงกลาโหมอังกฤษ

เผยว่า กองทัพรัสเซียกำาลังทุ่มกำา 

ลังโจมตีใกล้กับเมืองซีวีโรโดเนตสก์

และเมืองอิซูม เพื่อต้องการผ่าน

ไปยังเมืองสโลเวียนสก์และเมือง

ครามาทอร์สก์ ในปฏิบัติการท่ี

ต้องการยึดภูมิภาคดอนบาสที่เป็น

เขตอุตสาหกรรมให้ได้ทั้งหมด

เจ้าหน้าท่ีกระทรวงกลาโหม

อังกฤษเผยว่า มีการสู้รบคร้ังใหม่

เกิดข้ึนระหว่างทหารยูเครนกับ

ทหารรัสเซียรอบเกาะงูในทะเล                   

ดำาในช่วง 2-3 วันท่ีผ่านมา เกาะ

แห่งนี้แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่

เป็นเกาะหน้าด่านท่ีสำาคัญทางยุทธ 

ศาสตร์ของยูเครน 

ยูเครนเผยว่าทหารยูเครน

โจมตีสร้างความเสียหายต่อเรือ

ส่งกำาลังบำารุงทางทหารลำาหนึ่ง

ของรัสเซีย บริเวณใกล้เกาะงู

เซอร์ฮีย์ บราตชุก โฆษก

กองบัญชาการทหารภูมิภาคโอ                                             

เดสซาของยูเครนแถลงว่า ขอบ 

คุณปฏิบัติการของทหารเรือของ

เรา ที่โจมตีทำาให้เกิดเพลิงลุก

ไหม้บนเรือวเซโวลอด โบบรอฟ 

เรือส่งกำาลังบำารุงทางทหารของ

รัสเซีย เป็นหนึ่งในเรือลำาล่าสุด

ในกองเรือของรัสเซีย

ภาพถ่ายดาวเทียมจาก 

บริษัทแม็กซาร์ เผยให้เห็นความ

เสียหายของเรือรัสเซียลำานี้ซึ่ง                                     

เป็นเรือชั้นเซอร์นา ที่ทอดสมอ

ใกลักับเกาะงู บริเวณน่านน้ำาของ                                              

ยูเครนใกล้กับโรมาเนีย คาดว่าเรือ

ลำานี้น่าจะถูกโจมตีจากมิสไซล์.

ตรวจเยี่ยม • คิม จองอึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญช�ก�รกักกันเหตุฉุกเฉินแห่งช�ติในสถ�นที่ไม่เปิดเผยในเก�หลีเหนือ เมื่อ

วันที่ 12 พฤษภ�คม ภ�พถ่�ยและเผยแพร่โดยสำ�นักข่�วเคซีเอ็นเอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภ�คม

ระอุ! รัสเซียขู่จะตอบโต้ถ้า

ฟินแลนด์-สวีเดนเข้า NATO



หมอปลา

ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หมอปลา 

และ น.ส.รภัสสรณ์ ฤทธิธนไพบูลย์ หรือ 

น้ำาฟ้า ระบุยอมรับว่าตนเองผิดพลาดเรื่อง

ของข้อมูลของหลวงปู่แสงเรื่องอาการป่วย

จริง จึงมีการถามไปที่ลูกศิษย์ว่าทำาไมป่วย

แล้วไม่พาไปหมอ แต่อยากให้เข้าใจว่าที่

โวยวายลูกศิษย์เพราะเชื่อว่าคนป่วยก็ต้อง

พาไปรักษา

ด้านหมอปลายังระบุว่า ก่อนกรณี

หลวงปู่แสง ทีมงานมีการเก็บข้อมูลหลัก

ฐานกันมาก่อน และวันที่ลงพื้นที่ได้ประสาน 

ผอ.สำานักพุทธฯ จ.ยโสธร, นายอำาเภอป่าติ้ว 

และเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าไปร่วมตรวจสอบ 

ซึ่งยอมรับว่าผิดพลาดเรื่องข้อมูลอาการป่วย

ของหลวงปู่แสง ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่เพิ่ง

ทราบหน้างานตอนลงพื้นที่ว่าหลวงปู่ป่วย จึง

มีการซักถามไปที่พระเลขาฯ ว่าถ้าหลวงปู่

ป่วยทำาไมถึงไม่พาท่านไปรักษาให้มันถูกต้อง 

และประเด็นการซักถามก็เลยลามไปถึงเรื่อง

อภินิหารเรื่องพระธาตุด้วย

ส่วนด้านน้ำาฟ้าก็ได้ยอมรับว่าพฤติ 

กรรมของตัวเองเป็นเรื่องที่ ไม่ดี ไม่เหมาะ

สม อยากขอโทษด้วยสำานึกผิดจริงๆ พร้อม

ยกมือไหว้ขอโทษ

นอกจากนี้ หมอปลายังชี้แจงเพิ่มเติม

ว่า “ไม่แก้ตัว แต่ขอพูดในหลักความจริง วัน

นี้คุณด่าผม แต่คุณเชื่อมั้ย ผมไปถามพระพี่

เลี้ยง คนบริเวณนั้น เขาไม่ได้แตะต้องหลวง

ปู่ ถ้าผมไม่เปิดโปง หลวงปู่จะได้รับการรักษา

ที่ถูกต้องหรือไม่ ไม่เช่นนั้นหลวงปู่จะเป็น

เหยื่อพระพี่เลี้ยง ลูกศิษย์”

หมอปลาบอกว่า วันนี้ก็ต้องกราบขอโทษ

ศิษยานุศิษย์ ซึ่งหลวงปู่เป็นเหยื่อลูกศิษย์ เชื่อ

ว่าเงินไม่ใช่ 50 กว่าล้าน เพราะมีคนเอา

มาให้ทั้งวัน บอกแล้วว่าวันนี้สังคมด่าหมอ

ปลา แต่อย่างหนึ่งหลวงปู่ได้รับการรักษาที่

ถูกต้อง เข้าใจนะ

“วันนี้ผมบอกแล้วว่าคุณด่าผม แต่

หลวงปู่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง วันนี้หมอ

ปลายอมให้ด่า ผมยังไม่ตอบโต้ ถ้าก่อนหน้า

นี้ผมไม่เปิดโปงพระลูกศิษย์ ฝากให้คิด” หมอ

ปลากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หมอปลา 

พร้อมน้ำาฟ้าเปิดใจกับผู้สื่อข่าว และกล่าวขอ 

โทษทั้งน้ำาตา หลังเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรม

หลวงปู่แสงที่ จ.ยโสธร ทั้งนี้ น้ำาฟ้าได้ยอมรับ

ว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นเรื่องที่ ไม่ดี ไม่

เหมาะสม อยากขอโทษด้วยสำานึกผิดจริงๆ

อย่างไรก็ตาม นางสมหญิง บัวบุตร 

ส.ส.อำานาจเจริญ พรรคเพื่อไทย  กรรมาธิการ

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สภาผู้แทน

ราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า หมอปลา

ไม่ต้องมาขอโทษ เพราะสิ่งที่ทำามันรุนแรง

เกินไป ถ้ามีเจนตาดี มีความเป็นพุทธหน่อย 

คุณก็ต้องมีการทักท้วงในตอนนั้นแล้ว แต่นี่

คุณรีบถ่ายรีบส่งข่าวเลย

“มันไม่ใช่ว่าทำาแล้วมาขอโทษ ผม

เป็นคนหนึ่งไม่ต้องการให้มาขอโทษหลวงปู่ 

ถ้าคุณจะขอโทษ จะไปขอที่ไหนก็ได้ สนาม

หลวง ไปเลย นี่คุณจะแฉเรื่องนี้เลยนะ 

แต่พอถูกประณามก็อ้างว่าคุณไม่ต้องการ

ทำาลายหลวงปู่ใดๆ เป็นการแก้ตัว ไม่ต้องมา

ขอขมา ไปทำาหน้าที่หมอผีรักษาคนดีแล้ว ไม่

ต้องมายุ่งวุ่นวายกับศาสนา ศาสนาพุทธถูก

ทำาลายมาเยอะแล้ว”

“ศรีสุวรรณ” ชี้ช่องคุก 5 ปี

ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยก

ข้อกฎหมายโพสต์เตือนหมอปลา โดยระบุ

ว่า “เตือนหมอปลา ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 309 วรรคสอง การร่วมกันข่มขืนใจ

ผู้อื่นให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการใด หรือ

จำายอมต่อสิ่งใด ฯลฯ ระวางโทษจำาคุก 5 ปี 

ปรับ 1 แสนบาทนะ”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังนายศรีสุวรรณ

โพสต์ข้อความดังกล่าวลงบนโลกออนไลน์ 

ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น

จำานวนมาก พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มศิษย์แจ้ง

ความดำาเนินคดี

ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดป่าวังเลิง 

จ.มหาสารคาม ที่มีพระสุทธิธรรมโสภณ 

ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดและตำาแหน่ง

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายธรรมยุต 

แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากพระสุทธิ

ธรรมโสภณผ่าตัดต่อมทอนซิล

ขณะที่ นายภิวัฐ เกื้อสายบุญ ผู้ใกล้

ชิดตัวแทนพระสุทธิธรรมโสภณ เปิดเผยว่า 

หลวงปู่แสง ญาณวโร เป็นพระสังกัดวัดป่า

วังเลิงจริง ได้จำาพรรษาเมื่อปี 2532-2533 

ก่อนจะออกจำาพรรษาไปตามสถานที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศ รวมถึงสำานักสงฆ์บ้านเวินชัย 

อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วัดป่าวังเลิง จึงไม่ได้มีการตั้งกรรมการ

สอบหรือไม่ได้ออกคำาสั่งใด เพราะเหตุเกิดที่ 

จ.ยโสธร ซึ่งจะเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบของ 

จ.ยโสธร และจะทำาตามข้อสรุปจากทางวัด 

จ.ยโสธร วัดป่าวังเลิง ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกคำาสั่ง 

และไม่มีสิทธิ์ตั้งกรรมการสอบ เพราะเหตุไม่

ได้เกิดที่วัดป่าวังเลิง แต่ยืนยันว่าหลวงปู่แสง

ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จริง มีอาการหลงลืม 

ประกอบกับอายุที่มาก จึงไม่น่าจะมีเจตนาไม่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของคน

สนิทอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิน

แห่งชาติ ที่ใช้ชื่อ “นรินทร ทามาส” ได้ โพสต์

คลิปอาจารย์เฉลิมชัย มีความยาว 1.40 นาที ซึ่ง

มีข้อความว่า ฝากถึงหมอปลา ท่านอาจารย์

ผม เครียด!!!

โดยเนื้อหาในคลิปอาจารย์เฉลิมชัยได้

ระบุว่า ว่าจะไม่พูดออกคลิปแล้ว แต่นี้เครียด

มาก และฝากถึงหมอปลา ต้องระมัดระวัง

ห้าวเหลือเกินไป ต้องผ่อนลงหน่อย มีสติ

หน่อย เลือกสรรหน่อย คิดหน่อย ไม่ใช่

ใครส่งคลิปอะไรฟ้องมาก็ลุยเลย พี่เป็นห่วง

มึง น้องทำามาดีแล้วที่ช่วยปกป้องพระพุทธ

ศาสนา แต่ว่ามึงลุยขาดสติแบบนี้ รวมทั้ง

กิริยามารยาท มึงดังแล้วคนดูมึงเยอะ แต่

เมื่อขึ้นได้ก็ลงได้ จงจำาไว้ อย่าห้าวมากเกิน

ไป อย่าบุกจนขาดสติ

“ไอ้xxต้องคิดให้รอบคอบ อย่าไปฟัง

คนเชียร์มากเกินไป เมื่อดังแล้วดับก็มีเยอะ

แยะ หมอปลาก็น่าจะรู้ ต้องระมัดระวังไอ้

น้อง โอ้ โหหลวงปู่ท่านอายุขนาดนี้ เป็นโรค 

อัลไซเมอร์ มึงจะเอาอะไรจากท่าน ควรนึก

การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านบ้าง คิดแค่

นี้มึงก็พอแล้ว ต้องใจเย็นคิดก่อนทำา”

ทั้งนี้ หลังจากมีการโพสต์ มีผู้ที่ชื่น

ชอบอาจารย์เฉลิมชัยเข้ามาคอมเมนต์

จำานวนมาก ในเชิงที่เห็นด้วยกับอาจารย์

เฉลิมชัย และมีการแชร์ต่อจำานวนมาก

หลานหลวงปู่แสงออกโรง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางทักษิณา 

ดีหอม หลานสาว (ลูกของน้องชายหลวงปู่

แสง) อายุ 52 ปี เลขที่ 165/284 หมู่บ้าน

พิมานชล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 

ซึ่งได้นำาเอกสารการเข้ารับการรักษาอาการ

อาพาธของหลวงปู่แสงที่โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึ่งเมื่อปี 2562 มาแสดง โดยยืนยันว่า

หลวงปู่ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อ เป็นอัลไซเมอร์ 

โดยการนำาเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพื่อเป็น

หลักฐาน และไม่เชื่อว่าหลวงปู่จะประพฤติ

ตัวไม่เหมาะสม

นางทักษิณาเผยว่า หลังจากที่เห็น

คลิปจากข่าว รู้สึกตกใจอย่างมาก ตนเป็น

ลูกหลานติดตามหลวงปู่มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่

หลวงปู่บวชที่วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น ตอน

อายุ 20 ปี จนตอนนี้อายุจะถึง 100 ปีแล้ว 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกงงและสับสน

ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร แต่ก็เข้าใจ

อยู่แล้ว เพราะหลวงปู่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ 

และก็มีเอกสารทางการแพทย์ยืนยัน และใน

สถานการณ์แบบนั้นผู้หญิงเข้าไปได้อย่างไร 

อีกทั้งยังมีการถ่ายคลิป ยิ่งทำาให้หดหู่ ใจ

สงสารหลวงปู่ 

“หลังมีคลิปดังกล่าวออกมาก็มีการพูด

คุยกันกับญาติๆ หลายคนว่าเป็นไปได้อย่างไร 

ตอนนี้คือช่วงสุดท้ายของหลวงปู่ ลูกหลานทุก

คนเกิดความไม่สบายใจ สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่า

หมอปลาและนักข่าวที่ ไปมองว่าศึกษาข้อมูล

น้อยไปหรือไม่ เหมือนเป็นการจาบจ้วงพระ

ผู้มีศีล เพราะหลวงปู่บวชมากว่า 80 พรรษา 

และอาการป่วยอัลไซเมอร์ที่ป่วยนั้นทราบว่า

เป็นมานานแล้ว จะเห็นได้ว่าตอนที่หมอปลา

พานักข่าวเข้าไปนั้นหลวงปู่ยังหลงๆ ลืมๆ ถาม

ว่าพากันมาทำาอะไร และนั่งนิ่งไม่ทำาอะไร”

เธอบอกว่า การจัดการระบบภายในวัด

ไม่ได้เรื่อง ควรจะมีระบบการดูแลพระผู้ใหญ่

ที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าหาพระผู้ ใหญ่

ก็ได้ ควรจะมีขั้นมีตอนในการเข้าหาพระ

ผู้ใหญ่ที่ดีกว่านี้ แล้วที่หลวงปู่ทำาลงไปท่านไม่

ได้รู้สึกตัวตามคลิปที่บอกว่าไปจับไปล้วงนั้น 

ท่านไม่ได้รู้สึกและไม่รู้ว่าจับอะไร และที่พระ

ให้สัมภาษณ์นั้นก็เป็นการเวียนมาดูแล ไม่ได้

มีการดูแลอย่างจริงจัง และมองว่าเรื่องนี้อาจ

จะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนนี้ลูก

หลานและญาติคนอื่นๆ ไม่สบายใจอย่างมาก 

ควรจะมีคนที่มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรงไป

ตรงมา เมื่อวานที่ผ่านมาพระที่ดูแลยังไม่ได้

ตั้งตัว เป็นการจู่โจมและตัดสินหลวงปู่ไปแล้ว 

และพยายามจี้ถามให้ตอบ ทั้งที่ควรจะศึกษา

ข้อมูลให้ดีกว่านี้

“อยากฝากให้หมอปลาได้ทบทวน

กับสิ่งที่เกิดขึ้น ตัดสินคนหรือพระรูปหนึ่ง

ควรศึกษาประวัติให้ดี ควรคิดวิเคราะห์

แยกแยะให้ดีว่ามันจะใช่หรือไม่ ไม่ใช่เป็น

ศาลเตี้ยตัดสินคนเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในฐานะของญาติ รู้สึกกังวลใจ

และตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่า

มีเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากศรัทธา

ญาติธรรมที่มีต่อหลวงปู่ โดยเชื่อว่าจะมี

เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากศรัทธาที่

มีต่อหลวงปู่แสง ซึ่งผู้ดูแลควรรอบคอบและ

เคร่งครัดในข้อปฏิบัติมากกว่านี้ โดยเฉพาะ

การอนุญาตให้สตรีขึ้นไปใกล้ชิดหลวงปู่ และ

ที่สำาคัญโยมไม่มีหน้าที่ไปตัดสินพระให้สึก ทุก

อย่างมีขั้นมีตอน มีพระผู้ใหญ่ดูแล พระท่าน

มีศีลมีธรรมที่สูง และอยากขอถามกลับไป

ว่าคนเรามีศีลขนาดไหน” นางทักษิณากล่าว

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  ส.ส.พะเยา  

และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึง

กรณีที่ถูกพาดพิงประเด็นเรื่องหลวงปู่แสงว่า 

วันนี้พี่น้องสื่อหลายสำานักโทร.มาสอบถามถึง

ประเด็นดังกล่าว ซึ่งโดยส่วนตัวไม่รู้จักหลวง

ปู่แสงมาก่อน แต่มีน้องๆ ทีมงานนักข่าว 

ประสานเลขาฯ ตนเพื่อขอให้ประสานเจ้า

หน้าที่ตำารวจให้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ เลขาฯ 

จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้

เกิดข้อพิพาทระหว่างทีมงานและลูกศิษย์ของ

หลวงปู่แสงเท่านั้นเอง จึงไม่อยากให้หลง

ประเด็นและเข้าใจเป็นอย่างอื่น.

สธ.

ขนส่งสาธารณะทุกประเภทเข้มงวดตาม

มาตรการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ศูนย์บริหารสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,779 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 7,761 ราย จากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 7,731 ราย ค้นหาเชิงรุก 30 ราย 

เรือนจำา 16 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ  

2 ราย หายป่วยเพิ่ม 9,286 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 75,864 ราย อาการหนัก 1,277 ราย 

ใส่ท่อช่วยหายใจ 644 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 56 

ราย เป็นชาย 33 ราย หญิง 23 ราย ผู้เสีย

ชีวิตทีม่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป 43 ราย มีโรคเรื้อรัง 

10 ราย ไม่มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 4,361,016 ราย ยอดหายป่วยสะสม 

4,255,785 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 29,367 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 2,643 ราย, ขอนแก่น 292 ราย, 

สุรินทร์ 280 ราย, ชลบุรี 235 ราย,  บุรีรัมย์ 

219 ราย, ร้อยเอ็ด 216 ราย, อุบลราชธานี 

206 ราย, สมุทรปราการ 195 ราย, นนทบุรี 

150 ราย และฉะเชิงเทรา 138 ราย 

 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวโน้มการ 

เตรียมประกาศลดระดับการเตือนภัยสุขภาพ

กรณีโรคโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 2 

ว่าในการประกาศเตือนภัยสุขภาพเหลือ

ระดับ 2 จะพิจารณาสิ่งที่ห้ามทำา และไม่

ห้ามทำา โดยจะสอดคล้องกับมาตรการใน

ภาพรวมที่ต้องเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ซึ่ง

จะทันในวันที่ 20 พ.ค.นี้หรือไม่ อยู่ระหว่าง

การหารือกับกรมควบคุมโรค

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สำาหรับการ

ดูแลรักษาอาการลองโควิดในผู้ที่เคยติดเชื้อ

โควิด-19 และหายแล้วนั้น สายพันธุ์ โอมิ 

ครอนพบอาการลองโควิดมีไม่มาก ซึ่ง สธ.ได้

เตรียมการดูแลไว้แล้ว แต่จะเป็นลักษณะ

คลินิกเฉพาะหรือไม่นั้น จะต้องหารือกับ

กรมการแพทย์ เพื่อศึกษาว่าอาการลอง 

โควิดจะเป็นนานหรือไม่ หรือมีอาการ

มากกว่าปกติอย่างไร เพราะหากส่วนใหญ่มี

อาการป่วยที่ไม่มาก ก็สามารถใช้คลินิกปกติ

ดูแลให้บริการได้

“อาการลองโควิดส่วนใหญ่ไม่ถึงกับ

ป่วยหนัก ประชาชนสามารถสังเกตอาการ

เพื่อดูแลตัวเองได้ ซึ่งหากพบว่ามีอาการ

ลองโควิด ก็สามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาล 

(รพ.) ตามสิทธิ เพื่อรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย” 

นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ถามว่า การเตือนภัยโควิดในระดับ 2 

มีแนวโน้มจะผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม 

โดยเฉพาะในกลุ่มสถานบันเทิง ผับบาร์ 

คาราโอเกะในเร็วๆ นี้หรือไม่ ปลัด สธ.กล่าว

ว่า บุคคลทั่วไปจะสามารดำาเนินกิจกรรม/

กิจการได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม 608 

คือ 1.ไปสถานที่เสี่ยง กลุ่ม 608 คือผู้สูง

อายุ ผู้มี โรคประจำาตัว หญิงตั้งครรภ์ ผู้

ที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเข้า

สถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/

แออัด 2.ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำานวนมาก 

กลุ่ม 608 ที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 

เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำานวนมาก 

3.เดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด กลุ่ม 608 

ที่ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยง

โดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และ 

4.เดินทางเข้า-ออกประเทศ กลุ่ม 608 ที่ได้

รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงเดินทางไป

ต่างประเทศ เข้าประเทศ กักตัว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการ 

เตรียมมาตรการป้องกันโควิดช่วงเปิดภาค

เรียนที่จะเป็นรูปแบบ On-site ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

อย่างเคร่งครัด ย้ำาความสำาคัญในการสวม

หน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนทุกคนใน

โรงเรียนให้ครอบคลุม รวมทั้งแสดงความ

ห่วงใยเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของ

นักเรียน โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบ

ขนส่งมวลชน ทั้งรถเมล์ โดยสาร รถไฟ 

รถไฟฟ้า เรือโดยสาร จึงสั่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอำานวยความสะดวก

และความปลอดภัยในการบริการรองรับผู้

โดยสารที่จะมีมากขึ้นในช่วงเปิดเทอม 

นอกจากนี้ นายกฯ ได้ติดตามสถาน 

การณ์การอำานวยความสะดวกให้แรงงาน

ต่างชาติกลับเข้ามาทำางานในประเทศไทย

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างใกล้ชิด 

พร้อมกำาชับกระทรวงแรงงานให้เตรียมพร้อม

แนวทางการดูแลแรงงาน และดำาเนินการให้

สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขใน

การเดินทางเข้าประเทศไทย หลังจากเมื่อวันที่  

10 พ.ค.ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้นำา

แรงงานสัญชาติเมียนมา จำานวน 287 คน 

“ก่อนเดินทางเข้าไทย แรงงานต้อง

แสดงเอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่า

มีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำาแรงงานต่าง

ชาติเข้ามาทำางาน ซึ่งได้รับการรับรองโดย

กระทรวงแรงงานว่าเป็นผู้รับแรงงานเข้ามา

ทำางานในราชอาณาจักร พร้อมแสดงหลัก

ฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 กรมธรรม์ที่

คุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 ครอบคลุม

ความคุ้มครอง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในกรณีรับวัคซีนครบโดส 

ให้นายจ้างแจ้ง วัน เวลาเดินทางที่ศูนย์แรก

รับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้างล่วงหน้า 

ส่วนกรณีรับวัคซีนไม่ครบโดส และไม่มีผล

ตรวจ RT- PCR ใน 72 ชั่วโมง แจ้งกำาหนด

วันเดินทางเข้ามาในประเทศ หลักฐานการ

ยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวอย่างน้อย 5 วัน” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

สลด 3 คุณตาตระเวนทำาบุญรถตกถนนดับ

พิจิตร • วันที่ 13 พ.ค.65 ร.ต.อ.เกริกเกียรติวัฒนา สายแวว 

ร้อยเวร สภ.บึงนาราง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเมื่อเวลา 19.40 น. 

 ของวันที่ 12 พ.ค.ว่าพบรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำาบนถนน

ทางหลวง 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก หลัก กม.ที่ 56-57 ม.2 

ต.บึงนาราง จ.พิจิตร จึงรุดไปตรวจสอบ พบรถโตโยต้า ฟอร์จูน

เนอร์ ทะเบียน 7 กฉ 9009 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกคว่ำา

ตกถนนชนเข้ากับต้นไม้ ในรถพบผู้เสียชีวิต 3 ราย เจ้าหน้าที่

กู้ภัยและตำารวจช่วยกันงัดร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถ ทราบชื่อ

คือ 1.นายสุทิน เขียวหวาน อายุ 61 ปี 279 ม.11 ต.ทุ่งคอก 

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (ผู้ขับขี่) 2.นายสมพร นาวิก อายุ 

60 ปี 25/2 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และ 

3.นายชาญชัย ตุ้มนิลกาล อายุ 66 ปี 45 ม.3 ต.บ่อสุพรรณ 

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดเดินทางจาก 

จ.สุพรรณบุรีเพื่อตระเวนทำาบุญตามวัดต่างๆ เนื่องจากอายุ

มากแล้ว เมื่อถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมา ประกอบกับถนนเส้น

ดังกล่าวไม่ค่อยดีเป็นลูกคลื่น ทำาให้รถเสียหลักพลิกคว่ำาและเป็น

เหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว

คนไทยอยากไปลาวนั่งรถไฟความเร็วสูง

หนองคาย • วันที่ 13 พ.ค.65 บรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พบว่ามีประชาชน

นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้ง

กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และแบบครอบครัว ซึ่งทุกคน

ต้องเตรียมเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทาง หนังสือรับรอง

การฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมือง กรณีที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีพาสปอร์ตรถเล่ม

สีม่วงมายื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายตรวจสอบด้วย นางสุ

กานดา พันธุ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด

หนองคาย กล่าวว่า หลังเปิดด่านสากลให้คนไทยและคนลาว

เดินทางเข้าออกได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.เป็นต้นมา พบว่ามีคนไทย

ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศลาว มากกว่าคนลาวที่

จะเข้ามาในไทย เนื่องจากคนไทยเมื่อเข้าไปในลาวสามารถใช้

บัตรผ่านเข้าไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ได้ 3 วัน 2 คืน โดย

มีวัคซีนพาสปอร์ต 2 โดสขึ้นไปก็ผ่านเข้าไปเที่ยวในลาวได้ ส่วน

บริษัททัวร์แนะนำาให้นั่งรถไฟความเร็วสูงหรือไปหลวงพระบาง

ต้องใช้พาสปอร์ต ก่อนออกนอกประเทศต้องเข้าระบบไทยแลนด์

พาสก่อนตามระเบียบของไทย ตอนนี้มีการจองทัวร์เข้ามาโดย

ระบุต้องการไปเที่ยวหลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง 3 วัน 

2 คืน เป็นจำานวนมาก แต่ยังไม่สามารถไปถึงชายแดนบ่อเต็น

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนเข้ามาลงทุนได้ เนื่องจากจีนยังไม่

อนุญาตให้เข้า ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวสอบถามเข้ามามาก  สะท้อน

ว่าคนอยากท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากต้องเครียดกับสถานการณ์

โควิดมายาวนาน.

ขอนแก่น • รวบ “เจ๊พร” เจ้า

แม่จำานำารถรายใหญ่ขอนแก่น 

พร้อมของกลางรถยนต์และ 

จยย. 25 คัน หลังพบพฤติกรรม

รับจำานำาทุกอย่างโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ให้ราคาสูงและคิด

ดอกเบี้ยแพง

เมื่อเวลา 11.00 น. วัน

ที่ 13 พ.ค.65 ที่กองกำากับการ

สืบสวนตำารวจภูธร จ.ขอนแก่น 

พ.ต.อ.ไพโรจน์  ไทยพุทธา รอง 

ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อม 

ด้วย พ.ต.อ.ณัฎฐ์ โหม่งพุฒ 

ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น และ

ชุด ศปจร.ภ.จว.ขอนแก่น ร่วม

กันแถลงข่าวการจับกุมนางประ

ภร หงค์คำา อายุ 52 ปี ที่อยู่ 209 

ม.25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 

พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 

18 คัน  และรถยนต์ 7 คัน พร้อม

สมุดบัญชีธนาคารจำานวนมาก  

หลังนำาหมายศาล จ.ขอนแก่น 

ที่ 154/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 

เข้าตรวจค้นภายในบ้านพัก ก่อน

ตรวจยึดของกลางทั้งหมดและคุม

ตัวมาสอบสวนที่ กก.สส.ภ.จว.

รวบเจ้าแม่รับจำานำารถผิดกม.

ขอนแก่น

พ .ต .อ . ไพโรจน์กล่ าว

ว่า หลังจากประชาชนที่ ได้

รับความเดือดร้อนเข้าร้อง

เรียนกับกองบัญชาการตำารวจ

ภูธรภาค 4 จึงได้ประสานกับ  

ภ.จว.ขอนแก่น ส่งชุดสืบสวน 

ศปจร.ภ.จว.ขอนแก่น ลงสืบ 

สวนสอบสวนและขอศาลออก

หมายค้น ซึ่งเมื่อไปถึงพบนาง

ประภรแสดงตัวเป็นเจ้าของ

บ้าน จากการตรวจค้นพบรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

จอดอยู่ภายในบ้านและบริเวณ

รอบบ้าน ผู้ต้องหารับสารภาพ

ว่าได้รับจำานำารถยนต์และรถ

จักรยานยนต์จากบุคคลทั่วไป 

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

10 บาทต่อคันต่อเดือน และมี

การหักค่าจอดรถตามขนาดของ

รถอีกด้วย

“ผู้ต้องหารับจำานำาแบบ

ผิดกฎหมายมาตั้งแต่ช่วงกลาง

ปี 2563 โดยมีผู้เสียหายไปใช้

บริการและเมื่อส่งครบตาม

จำานวน ผู้ต้องหากลับบ่ายเบี่ยง

ไม่ยอมคืนรถ จึงเข้าร้องเรียน

และขอความช่วยเหลือจากเจ้า

หน้าที่ ขณะที่จากการตรวจ

สอบพบว่ามีทั้งรถที่มีเอกสาร

และไม่มีเอกสาร ประหนึ่งว่า

เป็นการรับจำานำาทั้งหมดโดยไม่

ถูกต้อง จึงต้องมีการตรวจยึดมา

ตรวจสอบในภาพรวม”

รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

กล่าวอีกว่า ได้ประสานงานกับ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการ

เข้าตรวจสอบหลักฐานรถทุก

คัน เพื่อพิสูจน์หาเจ้าของที่แท้

จริง รวมทั้งเอกสารหลักฐาน

การรับจำานำาต่างๆ ซึ่งหากพบ

ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือ

มีการครอบครองของบุคคลที่ 3 

เกิดขึ้น ก็จะมีการตั้งข้อกล่าว

หาผู้ต้องหารายนี้เพิ่มขึ้นไปด้วย 

ดังนั้นในระยะนี้ขอให้เจ้าของ

รถที่แท้จริงนำาเอกสารมาแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน 

อย่างไรก็ตาม ภายหลัง

การสอบปากคำาแล้วเสร็จ จึง

ตั้งข้อกล่าวหาว่าให้บุคคลอื่นกู้

ยืมเงินหรือกระทำาการใดๆ อัน

มีลักษณะเป็นการอำาพรางให้

กู้ยืมโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่า

ที่กฎหมายกำาหนด, ประกอบ

ธุรกิจโรงรับจำานำาโดยไม่ได้รับ

อนุญาตและประกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ก่อนจะควบคุมตัวผู้

ต้องหาและของกลางทั้งหมดนำา

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง

ขอนแก่นเพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

นครราชสีมา • ความคืบหน้า

กรณีพระมหานภารัตน์  (นาม

สมมติ) อายุ 26 ปี พำานักอยู่ที่

วัดอิสาณ บ้านหนองแสง ต.ท่า

กระเสริม อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 

ซึ่งมีพฤติกรรมแบบชายรักชาย

และชอบตระเวนไปตามวัด

ต่างๆ ที่มีสามเณรอยู่จำานวน

มาก จากนั้นจะเข้าไปคุกคาม

สามเณร พร้อมกับเชิญชวนให้

มาขายบริการทางเพศให้ โดย

ทำามาไม่ต่ำากว่า 3 ปีตามที่ข่าว

นำาเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ได้

กลับมาอยู่ที่วัดศิริโภคาภิรมย์ 

ต.ช่องแมว อ.ลำาทะเมนชัย 

จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่าง

การติดตามตรวจสอบ

ด้านนายวินัย บุณยรัชต

ปรีชา ผอ.สำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เปิด

เผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำาลังอยู่

ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่ 

รวมทั้งเรื่องนี้ยังไม่ได้รับแจ้ง

จากคณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น ส่วน

กรณีที่ถ้าพบว่าพระร่วมหลับ

นอนและมีพฤติกรรมคุกคาม

สามเณร พร้อมกับเชิญชวนให้

มาขายบริการทางเพศให้ เรื่อง

นี้ต้องย้ำาว่าถ้าผิดก็เป็นความ

ผิดหนักคือปาราชิก ความเป็น

ปาราชิกไม่ต้องจับสึก จะพ้นจาก

พระโดยพฤติกรรมอยู่แล้ว และ

จะไม่สามารถบวชใหม่ได ้

ส่วนการดำาเนินการทาง 

กฎหมายหลังจากปาราชิกแล้ว 

กรณีถ้าไปล่วงละเมิดเด็กอัน

นั้นก็เป็นกฎหมายบ้านเมือง 

แต่วินัยสงฆ์เป็นเรื่องของทาง

พระ แต่ทีนี้มีปรากฏภาพออก

มา แต่ยังไม่เจอตัวพระที่ว่า 

หรือถ้า จ.ขอนแก่นมีหลักฐาน

ชัดเจน เดี๋ยวทางสงฆ์ก็จะ

พิจารณาโดยต้นสังกัดของท่าน

นายวินัยกล่าวอีกว่า 

โดยปกติจริงๆ แล้วกรณีพระ

ประพฤติผิดวินัยสงฆ์ ประพฤติ

ผิดกฎหมายสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดต่างๆ เขาก็ดำาเนิน

การมาโดยตลอด เพียงแต่ว่าเรา

ไม่ให้ออกข่าว อย่างเช่นเลขาฯ 

เจ้าคณะจังหวัดปีหนึ่งๆ ก็สึก

หลายรูป เรื่องนี้ ไม่ต้องไปถึงมหา

เถรสมาคม ก็ต้นสังกัดท่านที่ 

จ.ขอนแก่น ซึ่งถ้าปาราชิกคณะ

สงฆ์ก็จะทำาทะเบียนของท่านเอา

ไว้เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ ถ้าเกิด

ไปบวชอีกเมื่อไหร่ก็เข้าข่ายแต่ง

กายเลียนแบบพระ. 

ตามตัวหลวงเจ๊พฤติกรรมผิดปาราชิก

ตรัง • เมื่อเวลา 19.00 น. ของวัน

ที่ 12 พ.ค.65  พ.ต.ต.อรรถพล สาย

ทองแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.เมือง

ตรัง รับแจ้งเหตุตำารวจนอนเสีย

ชีวิตอยู่หน้าเสาธงที่กองบังคับการ

ตำารวจภูธร จ.ตรังในขณะปฏิบัติ

หน้าที่ โดยไม่ทราบสาเหตุ หลังรับ

แจ้งจึงได้รายงาน พล.ต.ต.สันทัด 

วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง รวมทั้งผู้

บังคับบัญชาทราบตามลำาดับขั้น 

ก่อนเดินทางไปตรวจสอบพร้อม

ด้วยแพทย์ รพ.ตรัง และหน่วยกู้ภัย

มูลนิธิกุศลสถานตรัง

ที่เกิดเหตุอยู่บนพื้นปูนเสา

ธง บริเวณหน้าอาคาร พบร่างผู้เสีย

ชีวิตทราบชื่อคือ ร.ต.ท.ถนอม ไชย

ภักดี ตำาแหน่ง รอง สว.(สืบสวน) 

กองบังคับการตำารวจภูธร จ.ตรัง 

สวมชุดเวสเครื่องแบบสนามสีกากี

แกมเขียว อยู่ในสภาพนอนหงาย

ลืมตา แพทย์เวรได้ทำาการชันสูตร

พลิกศพ เบื้องต้นไม่พบร่องรอยถูก

ทำาร้ายแต่อย่างใด

จากการสอบสวนทราบว่า 

ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.วัน

เดียวกับที่เสียชีวิต ผู้ตายได้เข้า

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรประจำา

ป้อมหน้ากองบังคับการ ซึ่งอยู่ห่าง

จากเสาธงประมาณ 20 เมตร จน

กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 17.10 น. 

เพื่อนตำารวจเดินมาพบผู้ตายนอน

แน่นิ่งแล้ว และพบว่าธงชาติได้ลด

ลงมาแล้ว แต่ยังไม่มีการผูก คาด

ว่าผู้ตายเดินมาลดธงชาติตามปกติ

ของตำารวจประจำาเวรป้อม จากนั้น

ได้ล้มลงและเสียชีวิตโดยไม่มีใคร

เห็นเหตุการณ์ 

ส่วนญาติระบุว่า ผู้ตายมี

โรคประจำาตัวเป็นความดันโลหิต

ช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา และ

ได้ทำาการรักษามาอย่างต่อเนื่อง จน

กระทั่ง 1-2 วันที่ผ่านมาผู้ตายบ่นกับ

ครอบครัวว่าเจ็บแน่นหน้าอกและ

ได้ไปพบแพทย์ และกลับมาปฏิบัติ

หน้าที่ตามปกติ กระทั่งเกิดเหตุดัง

กล่าวขึ้น คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจาก

โรคประจำาตัวหรือเป็นลม.

สลดตร.ตรังดับ

ขณะลดธงชาติ

บ่นแน่นหน้าอก



ปีติ

ในการนี้ เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑล

ท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพ

ของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระ

ราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร                     

กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช

สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระ

เก้าอี้ที่ประทับ

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ทำาหน้าที่พระยาแรกนา 

ยาตราขบวน พร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธี

พราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา

เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบ

พิธีแรกนา มีการไถดะ 3 รอบ ต่อจากนั้น

ไถแปร 3 รอบ แล้วไถกลบครั้งสุดท้าย 3 รอบ 

ระหว่างประกอบพิธีแรกนา มีการบรรเลงเพลง

ประกอบ เสร็จแล้ว กลับโรงพิธีพราหมณ์ จาก

นั้นพราหมณ์นำาสิ่งของไปเลี้ยงพระโคที่หน้า

พระที่นั่ง สำาหรับพระโคแรกนาปีนี้  ได้แก่ พระ

โคพอ-พระโคเพียง พระโคสำารอง ได้แก่ พระ

โคเพิ่ม และพระโคพูล เจ้าหน้าที่นำาพระโคไป

กินเลี้ยงของเสี่ยงทาย 7 อย่าง เมื่อพระโคกิน

สิ่งใดแล้ว โหรหลวงจะได้ถวายคำาพยากรณ์

ต่อมา นายสมชวน รัตนมังคลานนท์  

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำา

หน้าที่เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลถวายรายงาน

การพยากรณ์ผลการเสี่ยงทาย พระยาแรกนา

เสี่ยงทายผ้าสำาหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 4 

คืบ พยากรณ์ว่า น้ำาจะมากสักหน่อย นาในที่

ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสีย

หายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ การเสี่ยงทายพระโค

กินเลี้ยงปีนี้พระโคกินน้ำา-หญ้า พยากรณ์ว่า

น้ำาท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร 

ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ 

ถั่วพยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดม

สมบูรณ์ดี  เหล้าพยากรณ์ว่า การคมนาคม

สะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น 

ทำาให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 

จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการ

ประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่น เข้าเฝ้าฯ 

รับพระราชทานรางวัล 

จากน้ันยาตราขบวนพระยาแรกนา ขณะ

ผ่านหน้าพระท่ีน่ัง พระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้าฯ 

ถวายบังคม แล้วข้ึนรถยนต์หลวงไปรอเฝ้าฯ ท่ี

แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา ทรงรับการถวาย

ความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จฯ ไปประทับ

รถยนต์พระท่ีน่ัง เสด็จพระราชดำาเนินไปยัง

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต รถยนต์พระท่ีน่ัง

เทียบท่ีบริเวณแปลงนาสาธิต พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราช

อาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภาฯ ประทับพระเก้าอ้ีท่ีประทับ พระยาแรกนา

เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธี

แรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง-เงิน เสร็จแล้ว 

พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วไปข้ึน

รถยนต์หลวงกลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปประทับรถยนต์

พระท่ีน่ังเสด็จพระราชดำาเนินกลับพระท่ีน่ัง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำาหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ หรือพระราชพิธีแรกนาปี

น้ี กระทรวงเกษตรฯ จัดงานพระราชพิธีฯ ภาย

ใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

การลดจำานวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพิธีลง 50% 

มีการเว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองโรคในวัน

งานอย่างเคร่งครัด รวมท้ังขอความร่วมมือ

เกษตรกรและประชาชนรับชมการถ่ายทอดพระ

ราชพิธีในวันท่ี 13 พ.ค. ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 

เป็นต้นไป ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะ

กิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการ

ลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา และสามารถลงทะเบียนขอรับพันธ์ุ

ข้าวพระราชทานได้ท่ี https://rice.moac.go.th

สำาหรับพันธ์ุข้าวพระราชทานท่ีเตรียมไว้

ในพระราชพิธีมีท้ังส้ิน 6 สายพันธ์ุ  น้ำาหนักรวม

ท้ังส้ิน 1,728 กิโลกรัม ได้แก่ 1.ขาวดอกมะลิ 105 

จำานวน 245 กิโลกรัม 2.ปทุมธานี 1 จำานวน 399 

กิโลกรัม 3.กข  43 จำานวน 125 กิโลกรัม 4.กข 

6 จำานวน 70 กิโลกรัม 5.กข 87 จำานวน 300 

กิโลกรัม และ 6.กข 85 จำานวน 589 กิโลกรัม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแจก

จ่ายพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรกรและ

ประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการข้าว 

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-2561-

3794 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัย

ข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว 

จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยัง

สามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านการลง

ทะเบียนออนไลน์ได้ทาง 

https://rice.moac.go.th ซึ่งเมื่อลง

ทะเบียนทางออนไลน์แล้วสามารถเดินทางไป

รับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำานักงานเกษตร

จังหวัด หรือสำานักงานเกษตรอำาเภอใกล้บ้าน

ท่านหลังจากวันที่ 17 พ.ค.2565 เป็นต้นไป 

โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานคนละ 

2 ซอง.

อย่าฟัง

โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า 

ท่านเป็นตัวแทนของคนไทยในต่างประเทศ 

เพราะฉะนั้นต้องทำาหน้าที่เพื่อแผ่นดินเกิดของ

ท่าน จะทำาอย่างไรให้ไม่ลืมบ้านเกิดของเรา 

ไม่ลืมบ้านเกิดของต้นตระกูล วันนี้จะเห็นว่า

หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะ โลกปัจจุบัน

เทคโนโลยีดิจิทัลทำาให้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมด 

การทำางานไม่ได้ง่ายนัก จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ในการที่จะเสพหรืออ่าน เชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ตนเข้ามา

ทำางานอยู่หลายปี ผ่านวันเวลาเหล่านั้นมา

อย่างอดทน อดทนเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้น แต่

สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าอย่างไร แต่จะทำาทุก

อย่างให้ดีที่สุด โดยจะต้องไม่ทุจริต ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ ไม่ทำาอะไรที่ผิด นี่คือเป้าหมาย 

ทำาเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ได้ทำา

เพื่อตนเอง เพื่อตระกูลตน หรือเพื่อใครสักคน

เลย ตนไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว 

นายกฯ กล่าวด้วยว่า สิ่งสำาคัญที่สุด

คือ ทำาอย่างไรจะดูแลประชาชนคนไทยให้

ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศ ถ้าในประเทศ

พอได้ แต่ถ้าเป็นต่างประเทศต้องเจรจากันมาก

หน่อย บางทีในประเทศยังเจรจากันไม่รู้เรื่อง

เลย เพราะว่ามีปัญหากับคน ทำาไมเขาถึงเรียก

คำาว่ามนุษย์คือคน คำาว่าคนคือคนใส่ไปในหม้อ 

คนมั่วไปหมด คือเละไปหมด ความคิดแตกต่าง

ตนห้ามใครไม่ได้ แต่เรามีหลักการ เราต้องมีภูมิ

ต้านทานภูมิคุ้มกันในการที่จะเสพ จะฟัง จะ

เชื่อ จะอ่าน ยอมรับว่าตนอ่านทั้งหมด 

“เช้าขึ้นมาเปิดขึ้นมาด่าผมครึ่งหนึ่ง ผม

ก็สบายใจของผม ไม่มีอะไรด่าก็ด่า เพราะผม

ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่า ไอ้สิ่งที่ผมทำาไม่เห็นชม

ผมเลย ก็ช่างเขา ผมไม่ได้ต้องการรับคำาชมเชย 

แต่ต้องการให้เห็นว่าประเทศไทยเจริญขึ้นมา

อย่างไรแล้วในวันนี้” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

 นายกฯ ยังระบุว่า ส่วนการเตรียมการ

จัดประชุมเอเปก อยากให้คนไทยเป็นเจ้าบ้าน

ที่ดี เรื่องความรักความสามัคคี ตนห่วงแค่นั้น 

อย่างไรก็ตาม ช่องทางสื่อสารใหม่ที่ใครก็เป็น

นักข่าวได้ เป็นตำารวจได้ เป็นอะไรได้หมดเลย 

แสดงความคิดเห็นได้ทั้งหมด แล้วคนก็เชื่อตาม 

คนทำางานแทบตายผิดหมด เราต้องมีภูมิคุ้มกัน

ที่ดี ส่วนคนไม่ดีก็มี นายกฯ ปลดทิ้งไล่ออกไป

เยอะแล้ว

“มันต้องมีทุกคน คนดี คนชั่ว ไม่ดีก็ไม่

เอาไว้ ถ้าตราบใดถ้าผู้นำาเราไม่ทุจริต ทำาได้

ทั้งหมด เพราะฉะนั้น นายกฯ ไม่กลัวอะไรทั้ง

สิ้น ใครจะว่า ใครจะไล่ ไล่ได้ก็ไล่ไป แต่ที่อยู่วัน

นี้ต้องการทำาให้ดีที่สุด”นายกฯ กล่าว 

นายกฯ พูดกับคนไทยท่ีสหรัฐด้วยว่า อย่า

ลืมแผ่นดินท่ีโน่น คือแผ่นดินเกิด แผ่นดินท่ีน่ีคือ

แผ่นดินหากิน แล้ววันหน้าจะอยู่ไหนเป็นเรื่อง

ของท่าน ลูกหลานตนเคยเจอเด็กๆ ท่ีกลับไป ไป

เย่ียมเมืองไทย พูดไทยได้ รำาไทยได้ อย่างน้อย

เขาไม่ลืมชาติกำาเนิด ทุกประเทศเขาปลูกฝังอย่าง

น้ี อย่าไปฟังไอ้พวกท่ีไม่มีชาติเลย หลายคนบอก

ไม่ต้องมี มันไม่ได้ ก็รู้อยู่ ตนไม่ทะเลาะกับเขา  

ท้ังน้ี ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ยังได้

กล่าวถึงผลงานรัฐบาล พร้อมเปิดวีดิทัศน์ให้คน

ไทยในสหรัฐได้รับชม เช่น การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การเสริมทาง สร้างถนน ขนส่งทางราง 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการพบปะ

คนไทยในสหรัฐคร้ังน้ี พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลา

นานถึง 1 ช่ัวโมง  

เม่ือวันศุกร์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

(ฉบับท่ี…) พ.ศ.… รัฐสภา กล่าวถึงกรณีนาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุการ

พิจารณากฎหมายลูกจะเสร็จหลัง ก.ค. โดยมี

การต้ังข้อสังเกตว่าอาจจะกระทบกับกฎหมาย

ลูก เพราะเป็นช่วงท่ีอาจมีผู้ยื่นตีความวาระการ

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปีว่า ตนคาดว่าการ

พิจารณากฎหมายลูกท้ัง 2 ฉบับจะเสร็จประมาณ 

ก.ย.หรือ ต.ค.65 และตนเชื่อว่าปมนายกฯ 8 ปี 

จะไม่กระทบกับกฎหมายลูก 

รองหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวว่า หาก

จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ จะต้องยื่น

หลังวันที่ 24 ส.ค. และคิดว่าผู้ที่จะยื่นคือ 

ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยเมื่อยื่นแล้วคาดว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะใช้กระบวนการพิจารณาไม่

น้อยกว่า 4-5 เดือน หรือหลังเดือน ม.ค.66 

จึงจะมีคำาวินิจฉัยออกมา อย่างไรก็ตาม ได้ดู

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว คิดว่าไม่

น่าจะมีปัญหา เนื่องจากบทบัญญัตินี้อยู่ใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ ซึ่งใช้บังคับ

ที่มาของนายกฯ ในมาตราเดียวกัน ส่วนจะมี

โอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยในช่วง

เกือบครบวาระของรัฐบาลในช่วงเดือน มี.ค.66 

หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะต้องแล้วแต่ศาล

รัฐธรรมนูญ แต่ก็เป็นไปได้

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ 

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) 

พ.ศ.… กล่าวถึงกรณี กมธ.เสียงส่วนใหญ่ลงมติ

ใช้สูตรคำานวณปาร์ตี้ลิสต์หารด้วย 100 ว่า เรา

อยู่ใน กมธ. ต้องยอมรับว่ามติเสียงข้างมากเขา

เลือกสูตรหารด้วย 100 แต่เราก็ดำาเนินตาม

ระเบียบคือสงวนคำาแปรญัตติ ส่วนแนวทาง

หลังจากนี้ พูดได้คำาเดียวว่าสงครามยังไม่จบ

ยังไม่นับศพทหาร ยังต้องสู้กันด้วยเหตุและผล

ในวาระ 2 และ 3 กันอีกครั้ง 

นพ.ระวีกล่าวอีกว่า เมื่อจบในวาระ 3 

ไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะก็ตาม ตามระเบียบรัฐสภา

จะต้องย่ืนไปให้องค์กรอิสระ ไม่ว่าจะศาล

รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

หรือศาลฎีกาดูท้ัง 2 ฉบับ และต้องจบท่ีว่าองค์กร

อิสระตีความกลับมาอย่างไร หากตีความกลับมา

ว่าต้องแก้ รัฐสภาก็อาจจะต้องแก้ไข แต่หากตี

กลับมาว่าไม่มีอะไรท่ีต้องแก้ไขก็ถือว่าจบ และ

สามารถนำาข้ึนโปรดเกล้าฯ ได้ ฉะน้ันสิทธิน้ียัง

ไม่จบ จะจบในวาระ 3

เมื่อถามว่า ได้คิดเรื่องแนวทางการยุบ

พรรคหรือควบรวมพรรคไว้หรือไม่ หัวหน้า

พรรคพลังธรรมใหม่ตอบว่า สมมุติว่าหากหาร 

500 เกิดพลิกชนะ พรรคเล็กทั้งในและนอก

สภามีโอกาสควบรวมพรรคน้อย เพราะทุก

พรรคอาจจะสู้ได้ แต่หากหาร 100 ชนะ พรรค                                     

เล็กอาจจะดำาเนินการไป 2-3 รูปแบบ คือ 

1.บางพรรคอาจจะถอยเลย 2.บางพรรคอาจ

จะมีการควบรวมกันหรือไปรวมกับพรรคใหญ่ 

และ 3.บางพรรคอาจจะยืนหยัดสู้ต่อไป ซึ่งย้ำา

ว่าพรรคพลังธรรมใหม่จะสู้ต่ออย่างเต็มรูปแบบ

นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. ในฐานะ กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี…) พ.ศ…. กล่าว

ว่า ส.ว.ไม่ได้เป็นในแนวทางเดียวกันหมด มีความ

เห็นแตกต่างกัน ส่วนตัวตนได้อภิปรายต้ังแต่

วาระ 1 แล้วว่ามาตรา 91 สามารถตีความเรื่อง

การคำานวณได้หลายทาง ในความเห็นของตน 

การคำานวณเพื่อให้ได้ MMP เป็นการคำานวณท่ี

สะท้อนความนิยมของพรรค มันมีความก้าวหน้า

ในเชิงการเมือง หลายประเทศพยายามทำา คิด

ว่ายังมีวิธีท่ียังไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะใน

การโหวตเขาโหวตว่าจะเอาตามร่างหลักคือหาร

ด้วย 100 หรือจะให้มีการแก้ไข ส่วนตนโหวต

ให้ควรแก้ไข

นายกิตติระบุว่า ค่อนข้างพอใจในสปิริต

ของ กมธ. ที่ใช้เหตุและผลคุยกัน ไม่ได้ โต้เถียง

กันเอาเป็นเอาตาย เป็นการประชุม กมธ.ที่ราบ

รื่นและเคารพกัน แม้จะมีความเห็นต่างกันก็

ยอมรับ ใครที่คิดว่ายังติดใจก็สงวนความเห็น

ไว้และไปอภิปรายกันอีกครั้งในวาระ 2

ซักว่า จะมีผลต่ออะไรที่ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในวาระ 2-3 หรือไม่ นายกิตติ

ตอบว่า มีที่ นพ.ระวีท้วงว่าที่แก้มาตรา 83, 86, 

91 ที่ไม่ได้แก้มาตรา 93, 94 ที่มีเรื่อง ส.ส.พึง

มีอยู่ ซึ่งมีการตีความกันไป บางคนที่สนับสนุน

ให้หาร 100 ตรงๆ ก็บอกว่า ส.ส.พึงมีจะเป็น

แบบไหนก็ได้ ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าต้องไปศึกษา

รัฐธรรมนูญ เมื่อจบวาระ 3 ตามรัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 

และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องคือ กกต. ว่าจะมี

ความเห็นสอดคล้องหรือแย้งกันอย่างไร

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าว

ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี 66 ว่า อยากให้เพื่อน ส.ส.ทั้ง

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นแก่ประเทศชาติ

ที่จะเดินหน้าไปได้ ส่วน ชพน.ไม่มีปัญหาใน

เรื่องนี้ นอกจากนี้คิดว่าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์

ยังเป็นนายกฯ เราในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล

ต้องสนับสนุนอยู่แล้ว ชพน.เราไม่มีปัญหา โน

พรอมแพลม   

วันเดียวกัน นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 

16 กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฎหมายและ

ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ลงโทษกรณีการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากพรรคว่า ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ เตรียมยื่น

อุทธรณ์ต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

เพราะไม่ได้กระทำาผิดตามข้อกล่าวหา ซึ่งข้อ

กล่าวหาไม่ใช่เรื่องจริง และบทลงโทษส่งผล 

กระทบต่อชื่อเสียงตัวเอง

นายพิเชษฐยังปฏิเสธ 3 ข้อกล่าวหาของ

คณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรค

ด้วยว่า 1.การประชุมกับฝ่ายค้าน ในการตรวจ

สอบการทุจริตเป็นการร่วมกันกระทำาประโยชน์

เพื่อบ้านเมืองนั้น ตรงนี้เป็นเรื่องที่นักการเมือง

คุยกัน ไม่ได้เป็นการร่วมกันวางแผนใดตาม

ข้อกล่าวหา 2.ส่วนข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามีการ                  

พูดคุยกับนายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องหาหลบ

หนีคดีในต่างประเทศนั้น ขอชี้แจงว่าตัวเองไม่

ได้เป็นคนต่อสายพูดคุย แต่เป็นนายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคราม รองหัวหน้า

เพื่อไทย เป็นผู้ต่อสายซึ่งตัวเองเพียงอยู่ใน

เหตุการณ์เท่านั้น รับประทานอาหารอยู่ ส่วน

ภาพที่ปรากฏตัวเองใช้ โทรศัพท์นั้น เป็นการ

พูดคุยกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ขอให้

เคลื่อนไหวการเมืองเบาๆ หน่อย 

หัวหน้ากลุ่ม 16 ระบุอีกว่า และ 3.จุดยืน 

การต้ังกลุ่ม 16 ท่ียืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบ

การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม 16 

เป็นท่ีคาดหวังของประชาชนในการตรวจสอบ

การทุจริต พร้อมกับยืนยันการนัดดินเนอร์ร่วม

กับนายยุทธพงศ์ ในวันท่ี 23 พ.ค.น้ี ตนขอย้ำา

ไม่มีการพูดเรื่องเงินทองใดๆ ในการเคลื่อนไหว 

โดยดำาเนินการช้ีแจงน้ัน เพื่อปกป้องชื่อเสียงตัว

เอง พร้อมต้ังถามกลับมีการวางแผนจะปิดปาก

ตัวเอง เพื่อให้ออกจากวงการการเมืองหรือไม่.

ลั่นไม่เลือกข้าง

ต่อมาในเวลา 12.00 น. ตามเวลาใน

สหรัฐ ที่อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

พล.อ.ประยุทธ์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน

แก่ผู้นำาอาเซียน โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐเป็นเจ้าภาพ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงใน

งานเลี้ยง โดยนายกฯ กล่าวยินดีที่ ได้พบผู้นำา

จากฝ่ายรัฐสภาสหรัฐ ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการขับ

เคลื่อนอนาคตความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐที่

ครบ 45 ปีในปีนี้ โดยเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของ

ความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน ซึ่งเป็นพลัง

สำาคัญในการพลิกฟื้นให้ โลกกลับมาเข้มแข็ง มี

สันติสุข และประชาชนมีความมั่นคงในการ

ดำารงชีวิตในยุค Next Normal

“การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน

ถือเป็นจุดแข็งหลักของอาเซียน-สหรัฐ ซึ่งมี

ส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกว่า 1 พันล้านคน 

ของอาเซียนและสหรัฐ โดยสหรัฐเป็นหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของอาเซียน เป็นคู่ค้า

อันดับ 2 และนักลงทุนอันดับ 1 ของภูมิภาค 

ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การ

ผลักดันการค้าเสรี และการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน จึงเป็นวาระสำาคัญ

ที่ทุกประเทศต้องดำาเนินการอย่างจริงจังมาก

ขึ้น”

นายกฯ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันอาเซียนมี

ขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ของโลก และ

คาดว่าจะเติบโตเป็นอันดับ 4 ภายในปี ค.ศ.

2030 อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภาคธุรกิจ และ

สร้างงานให้กับชาวอเมริกันได้อีกมาก โดย

เฉพาะอุตสาหกรรมสาขาใหม่ๆ อาทิ พลังงาน

สะอาด อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม

ดิจิทัล และนวัตกรรมการแพทย์ ซึ่งสำาหรับ

ไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหรัฐเป็นความ

สัมพันธ์ทางการทูตซึ่งดำารงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1833 และปัจจุบันสหรัฐมีการลงทุนในไทย 

17 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ภาคเอกชนไทยมา

ลงทุนใน 26 รัฐของสหรัฐ คิดเป็นจำานวนกว่า 

1 พันล้านดอลลาร์

ในตอนท้าย นายกฯ ย้ำาว่า ความสัมพันธ์

ที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียนกับสหรัฐ ความ

สำาคัญต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญ

รุ่งเรืองของสองฝ่ายและของภูมิภาค และหวัง

ว่า รัฐสภาสหรัฐจะให้การสนับสนุนและผลัก

ดันความร่วมมือต่างๆ ในทางบวกให้ก้าวหน้า

ต่อไป เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนและสมดุลของ

ประชาชนของอาเซียนและสหรัฐ

ในเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน                                                   

ท่ีโรงแรม Willard InterContinental กรุง

วอชิงตัน ดี.ซี. พล.อ.ประยุทธ์พร้อมผู้นำาและผู้

แทนชาติสมาชิกอาเซียนพบปะผู้นำาภาคเอกชน

สหรัฐอเมริกา โดยมีนางจีนา เรมอนโด รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และนาง

แคทเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรัฐ เข้าร่วมด้วย

โดยนายกฯ กล่าวยินดีที่ ได้มาพบหารือ 

ที่ผ่านมามีโอกาสพบปะและพูดคุยกับสภา

ธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน (USABC) ในหลายโอกาส 

พร้อมชื่นชมภาคเอกชนสหรัฐที่สนับสนุน 

และมีส่วนร่วมที่แข็งขันในการการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยไทยให้ความ

สำาคัญกับการสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่ออนาคต เพื่อให้ภูมิภาคมีการเติบโตที่เข้ม

แข็งและยั่งยืนในยุค Next Normal ต่อไป ซึ่ง

ประเด็นหลักที่อาเซียนกับสหรัฐ สามารถร่วม

กันผลักดันมี 3 เรื่อง หรือ 3R ได้แก่ Reconnect  

ส่งเสริมความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง

ภาคเอกชนสหรัฐสามารถมีบทบาทสำาคัญใน

การสนับสนุนการเชื่อมโยงนี้ ผ่านการลงทุน

ขยายฐานการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมใหม่ๆ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า R ที่สอง คือ 

Rebuild ในยุค 4IR ควรมุ่งพัฒนาและประยุกต์

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งมีศักยภาพในการ

ขยายตัวได้ถึงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ภายใน

ปี ค.ศ.2030 พร้อมกล่าวเชิญชวนภาคเอกชน

สหรัฐ ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลใน

อาเซียน เช่น โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี

คลาวด์ในอุตสาหกรรมการผลิต ดาต้าเซ็นเตอร์ 

และการให้บริการคอนเทนต์ และสุดท้าย                                                  

Rebalance เป้าหมายของทุกภาคส่วนในเวลา

นี้คือการเร่งฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนและสังคม 

“หัวใจสำาคัญคือการรักษาสมดุลระหว่าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษา

สิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคเอกชนสหรัฐมีศักยภาพใน

การเข้ามาขยายการลงทุน และถ่ายทอดองค์

ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรม
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

สถานทูตจีนขยับรับไม่ได้ โฆษณาลาซาด้า

กรุงเทพฯ • จากกรณีโฆษณาของแพลตฟอร์ม “ลาซาด้า” อีคอมเมิร์ซเจ้า

ดังภายใต้เครืออาลีบาบา กรุ๊ป หลังได้รับเสียงวิจารณ์จากการทำาแคมเปญ

โฆษณาไม่เหมาะสม ซึ่งภายหลังส่งผลให้ถึงขั้นที่กองทัพไทยตบเท้าออกมา

สั่งห้ามกำาลังพลซื้อของจากแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงไม่อนุญาตให้ขนส่ง

ลาซาด้าเข้าไปส่งของภายในเขตกองทัพ ล่าสุด เฟซบุ๊ก Chinese Embassy 

Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย 

ได้ โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า โฆษกสถานทูตจีนประจำาประเทศไทย

ตอบคำาถามเกี่ยวกับคลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบางแห่ง โดย

คำาถามระบุว่า คลิปโฆษณาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Lazada ทำาให้เกิด

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทย สถานทูตจีนมีความรู้สึกอย่างไร ทั้งนี้

โฆษกสถานทูตจีนระบุว่า รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว คิดเหมือนกันว่าคลิป

โฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้

รัฐตีปี๊บกระจายจัดสรรที่ดินทำากิน

กรุงเทพฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กำาหนดให้การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำาในที่ดินทำากิน ที่อยู่อาศัย และความ

ยากจน เป็นวาระเร่งด่วน โดยสั่งการและติดตามการกระจายการถือครอง

ที่ดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำานอง 

การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา ซึ่งในปี 2558 ได้มี

การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. 

เพื่อทำาหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและ

ยั่งยืน มีเป้าประสงค์ช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง

ทั่วถึง และรัฐสามารถนำาที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการให้เกิด

การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สำาหรับผลการดำาเนินงานของ บจธ.ในช่วง 

7 ปีที่ผ่านมา สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนให้

แก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมแล้ว 1,368 

ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 4,698 ไร่

มติสงฆ์ชี้ขาดหลวงเจ๊ปาราชิก

ขอนแก่น • จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 3” 

โพสต์คลิปพระสงฆ์ 2 รูปกำาลังร่วมเพศกันภายในห้องน้ำาของวัดแห่งหนึ่ง 

ล่าสุด นายสมพร จันอุด ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาในสื่อ

โซเชียลมีเดีย จนเกิดการตรวจสอบร่วมกันของคณะสงฆ์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พบว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่น และล่าสุดขณะนี้ยังไม่พบว่า

ปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ทำาเรื่องประสานไปยัง

สำานักงานพระพุทธศาสนา จ.นครราชสีมาแล้ว เบื้องต้นทาง จ.นครราชสีมา

ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นพ้องตรงกันว่าในคลิปนั้น

ถือว่าความผิดสำาเร็จแล้ว เป็นการอาบัติปาราชิก ขาดจากการเป็นพระสงฆ์ 

ซึ่งหากพบตัวภายในพื้นที่ จ.ขอนแก่น หรือ จ.นครราชสีมา ก็จะไม่สามารถ

รับเข้าสังกัดคณะสงฆ์ได้ในพื้นที่ 2 จังหวัดนี้ และให้จับสึกได้ทันที แต่ล่าสุด

นั้นยังไม่พบตัวแต่อย่างใด 

ชาวขอนแก่นสุดทน กม.คาร์ซีต

ขอนแก่น • ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นภายหลังจากที่รัฐบาลได้

ออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่ง 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และให้คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี 

ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำาหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำาหรับเด็กเพื่อ

ป้องกันอันตราย โดย น.ส.สุนิตรา อุไกรษา ประชาชนชาวขอนแก่น กล่าวว่า 

การออกกฎหมายแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ทำาให้ช่วยป้องกันบุตร-หลาน แต่ออก

มาผิดจังหวะและไม่ให้ประชาชนเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจ

แบบนี้ มากำาหนดแบบนี้อาจจะติดขัดเรื่องเงินที่จะไปซื้อมาติดตั้ง ซึ่งโดย

ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าออกเป็นกฎหมาย ที่จะ

ต้องค่อยไล่ระดับขอความร่วมมือก่อน และตามด้วยออกกฎหมาย ช่วงนี้โค

วิดคนตกงานรายได้ลดลง ประกอบกับช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองก็มีค่าใช้จ่าย 

ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้านักเรียน ค่าสมุดหนังสือ กฎหมายดังกล่าวที่ออกมาตอน

นี้มันผิดจังหวะไปหน่อย ซึ่งโดยปกติคาร์ซีตถึงไม่ขึ้นราคา ราคาก็สูงอยู่แล้ว 

หรืออย่างถูกๆ ก็มีแต่คุณภาพไม่ได้ป้องกันไม่ได้ 

ขาว

คาร์บอนต่ำาและพลังงานสะอาดใน

อาเซียนได้” นายกฯ กล่าว และว่า ไทย

และอาเซียนพร้อมสนับสนุนการขยาย

โอกาสทางธุรกิจ และขจัดอุปสรรคด้าน

การค้าและการลงทุนในภูมิภาคเพื่อให้

ภาคเอกชนสหรัฐได้รับความสะดวก

และประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน

ธุรกิจ เพื่อเศรษฐกิจของอาเซียนและ

สหรัฐจะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

และในเวลา 16.00 น. ที่กระทรวง

กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ได้พบหารือกับ 

นายลอยด์ เจ. ออสติน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยนายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกญ กล่าวหลังการหารือว่า นายกฯ 

ขอบคุณสำาหรับการต้อนรับ และยินดี

ที่ ได้มาเยือนกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

หลังจากเคยมีโอกาสได้หารือผ่านระบบ

โทรศัพท์ทางไกลเมื่อ 23 ก.พ.2564 

โดยได้ย้ำาถึงความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐ

ที่ดำาเนินมายาวนานกว่า 189 ปี และ

ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนความ

ช่วยเหลือแก่ไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 

ซึ่งถือได้ว่าโรคระบาดถือเป็นภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่

นายธนกรกล่าวว่า นายออสติน

ได้ชื่นชมบทบาทของนายกฯ ในการนำา

พาประเทศไทยต่อสู้กับความท้าทาย

ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก ทั้ง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งสองฝ่าย

ได้หารือถึงแนวทางเสริมสร้างความ

ร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ อาทิ การ

พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความ

สามารถของกองทัพและกำาลังพล การ

ฝึก/ศึกษาทางทหาร การฝึกร่วม/ผสม 

ความร่วมมือด้านไซเบอร์และอวกาศ 

และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ ตลอดจนได้หารือถึง

การต่อต้านการทำาประมงผิดกฎหมาย

และการปราบปรามการค้ามนุษย์

นายธนกรกล่าวว่า ส่วนของความ

ร่วมมือในระดับภูมิภาค ไทยยินดีท่ีสหรัฐ

ให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์

และการดำาเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์

ในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของความไว้เน้ือ

เชื่อใจ การเคารพซ่ึงกันและกัน รวม

ท้ังยินดีท่ีสหรัฐสนับสนุนความเป็นแกน

กลางของอาเซียน (ASEAN Central-

ity) ซ่ึงสอดคล้องกับเอกสารมุมมอง

ของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก 

(ASEAN Outlook on the Indo - Pa-

cific: AOIP) ท่ีมุ่งเน้นความร่วมมือท่ี

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยฝ่ายสหรัฐ

ได้ย้ำาความพร้อมดำาเนินบทบาทอย่าง

สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป และ

ท้ังสองฝ่ายหวังจะได้สานต่อความร่วม

มือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

นายธนกรกล่าวว่า เมื่อเสร็จ

สิ้นการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้ว นายกฯ 

ได้เดินทางไปยังทำาเนียบประธานาธิบดี

แห่งสหรัฐ เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำา

โดยประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพ

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำาอาเซียน.


